

ศึกษาในจดหมายของยากอบ

บทเรียนพระคัมภีร์วันสะบาโต

ศึกษาในจดหมายของยากอบ

ตุลาคม-ธันวาคม 2024

สารบัญ

1. ชื่อความของพระเจ้าผ่านทางยากอบ 5
2. ปัญญาในการรับมือ 10
3. เผชิญกับการทดลอง 15
4. นำศรัทธามาปฏิบัติ 20
5. การเอาชนะความอดคิด 26
6. ศรัทธาในการกระทำ 31
7. สวดมนต์ก่อนเปิดปาก 36
8. การเลือกสิ่งที่จะคิดเกี่ยวกับ 41
9. ความอ่อนโยนแห่งปัญญา 46
10. การเอาชนะปัญหาที่สนใจของเรา 52
11. การชื่นชมมองผู้ถ่อม 57
12. มุ่งสู่สวรรค์ 62
13. อดทนด้วยศรัทธา 67

บทเรียนพระคัมภีร์วันสะบาโตเป็นโปรแกรมการศึกษารายวัน มีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์และวิญญาณแห่งคำพยากรณ์เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม คำพูดอ้างอิงจะสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้มีความคิดที่กระชับและตรงไปตรงมา ในบางกรณีวงเล็บเหลี่ยม [] จะให้มาเพื่อให้มั่นใจในความชัดเจน บริบทที่เหมาะสม และอ่านได้อย่างราบรื่น แนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมในแหล่งข้อมูล

ภาพประกอบ: Sermonview บนปกหน้า; แผนที่แหล่งข้อมูลในหน้า 4, 51, 72

ลิขสิทธิ์ © 2024 โดยการประชุมใหญ่ Seventh Day Adventist Reform Movement General Conference, Sabbath School Department, 5240 Hollins Road, Roanoke, Virginia 24019, USA โทรศัพท์: 1-540-362-1800 * www.sdarm.org * อีเมล: info@sdarm.org

บทเรียนพระคัมภีร์วันสะบาโต (USPS 005-118) เล่ม 1 100 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2024 จัดพิมพ์โดยคริสตจักรสากลโดยการประชุมใหญ่สามัญ Seventh Day Adventist Reform Movement General Department, Sabbath School Department พิมพ์และจัดจำหน่ายโดย Reformation Herald Publishing Association, 5240 Hollins Road, Roanoke, Virginia 24019-5048, U.S.A. ส่งไปรษณีย์เป็นระยะๆ ที่ Roanoke, Virginia 24022-9993

• สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ติดต่อ: โทรศัพท์ 1-540-366-9400 • เว็บไซต์: www.reformationherald.com •

อีเมล: info@reformationherald.org

คำนำ

จดหมายของยากอบตรงไปตรงมา เราต้องการข้อความในนั้นมากขนาดไหนตอนนี้! ดังนั้น ในอีกสามเดือนข้างหน้า นักเรียนโรงเรียนวันสะบาโตทั่วโลกจะเลิกการศึกษาในศาสนาของยากอบ ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับอิทธิพลของสิ่งนี้ (ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว) การเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าโดยศรัทธา พลังแห่งการอธิษฐาน และแบบอย่างของเอเลียห์เป็นเพียงหัวข้อสำคัญเพียงไม่กี่หัวข้อ เหตุใดทั้งหมดนี้จึงมีความเกี่ยวข้องมากในปัจจุบัน

“ความบาปในยุคนี้คือการไม่ใส่ใจต่อพระบัญชาอันชัดเจนของพระเจ้า อำนวยอิทธิพลไปในทิศทางที่คิดนั้นยิ่งใหญ่” —คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 3 น. 483

“อย่าให้ใครหลอกลวงตัวเองด้วยความเชื่อที่ว่าพวกเขาสามารถกลายเป็นคนบริสุทธิ์ได้ในขณะที่จิตใจละเมิดข้อกำหนดประการหนึ่งของพระเจ้า การทำบาปที่ทราบจะทำให้เสียงพยานของพระวิญญาณเจียบลงและแยกจิตวิญญาณออกจากพระเจ้า 'บาปคือการล่วงละเมิดธรรมบัญญัติ' และ 'ผู้ใดก็ตามที่ทำบาป ละเมิดธรรมบัญญัติ จะไม่เห็นพระองค์ และไม่รู้จักพระองค์' 1 ยอห์น 3:16” —สงครามแห่งประวัติศาสตร์ น. 472

“ทุกวันนี้จำเป็นต้องมีเสียงคำหืออย่างรุนแรง เพราะบาปอันมหันต์ได้แยกผู้คนออกจากพระเจ้า การนอกใจกำลังกลายเป็นกระแสรวดเร็ว “เราจะไม่ให้ชายผู้นี้มาปกครองเรา” เป็นภาษาของคนนับพัน ลูกา 19:14 คำเทศนาที่ราบรื่นซึ่งมักเทศนานั้นไม่สร้างความประทับใจให้ยั่งยืน แตรไม่ได้ส่งเสียงที่แน่นอน มนุษย์ไม่ได้รับรู้ถึงซาบซึ่งใจด้วยความจริงอันชัดเจนและเฉียบคมแห่งพระวจนะของพระเจ้า

“มีผู้อั้วงตนเป็นคริสเตียนหลายคนที่หากพวกเขาแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของตนออกมา จะพูดว่า จะต้องพูดให้ชัดเจนขนาดนั้นเพื่ออะไร? พวกเขาอาจถามเช่นกันว่า เหตุใดยอห์นผู้ให้บัพติศมาจึงต้องพูดกับพวกฟาริสีว่า “โอ พวกงูร้ายเอ๋ย ใครได้ตักเตือนพวกเจ้าให้หนีจากพระพิโรธที่จะมาถึง?” ลูกา 3:7 เหตุใดเขาจึงต้องไปช่วยให้เฮโรเดียสโกรธ โดยบอกเฮโรดว่าสิ่งที่เขาจะอาศัยอยู่กับภรรยาของน้องชายนั้นผิดกฎหมาย? ผู้เบิกทางของพระคริสต์เสียชีวิตด้วยคำพูดธรรมดาของเขา เหตุใดเขาจึงไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปโดยไม่ทำให้ผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในบาปไม่พอใจ?

“ดังนั้นผู้ชายที่ควรยื่นหัตถ์เป็นผู้พิทักษ์กฎหมายของพระเจ้าที่ซื่อสัตย์จึงได้เถียงกัน จนกว่านโยบายจะเข้ามาแทนที่ความซื่อสัตย์ และบาปจะได้รับอนุญาตให้ไม่ได้รับการดำเนิน เมื่อไรจะได้ยินเสียงคำหืออย่างซื่อสัตย์ในคริสตจักรอีกครั้ง?—ผู้พยากรณ์และเหล่ากษัตริย์ น. 140, 141

“มีการจัดเตรียมไว้มากมายสำหรับบุตรชายและบุตรสาวของอาดัมทุกคนเพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับพระประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นรายบุคคล เพื่ออุบินิสัยแบบคริสเตียนที่สมบูรณ์แบบ และได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ผ่านความจริง” —คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น. 644

เราต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างแท้จริงและมั่นใจได้อย่างชัดเจนว่า “สำหรับการอธิษฐานอย่างจริงจังทุกครั้งด้วยศรัทธาในสิ่งใดๆ คำตอบก็จะถูกส่งคืน อาจไม่มาอย่างที่เราคาดไว้ แต่จะมาไม่ใช้อย่างที่เราคิดไว้ แต่จะมาในเวลาที่เราต้องการมากที่สุด” —เล่มเดียวกัน เล่มที่ 3 น. 209. อาเมน!

การถวายวันสะบาโตครั้งแรกสำหรับโบสถ์ในเมืองรีดคิง รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

ภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา (EUSF) แบ่งออกเป็นแปดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วยรัฐเพนซิลเวเนีย นิวเจอร์ซีย์ คอนเนตทิคัต โรดไอส์แลนด์ แมสซาชูเซตส์ เมน เวอร์มอนต์ นิวแฮมป์เชียร์ ปัจจุบันงานในเพนซิลเวเนียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

มีการประมาณการว่าผู้คนในรัฐนี้มีมากกว่า 53% นับถือศาสนา ประกอบด้วยเมธอดิสต์ ลูเธอรัน แบปติสต์ เพนเทคอสตล และอื่นๆ โดย 28.3% เป็นคาทอลิก ในสมัยอาณานิคมตอนต้น เพนซิลเวเนียเคยเป็นสถานที่หลบภัยสำหรับผู้แสวงบุญที่แสวงหาเสรีภาพทางศาสนาเพื่อหลบหนีการประหัตประหารในยุโรป ประวัติศาสตร์นี้ยังคงปรากฏชัดในกลุ่มผู้เชื่อชาวอามิชดั้งเดิมจำนวนมากที่ยังคงอาศัยอยู่ในชุมชนฟาร์มขนาดใหญ่ทั่วเขตแลงคาสเตอร์ สวมชุดธรรมดาและเดินทางด้วยม้าและรถม้า

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีสมาชิก SDARM สองสามคนอาศัยอยู่ในเพนซิลเวเนียและมีการฝึกอบรมผู้สอนศาสนาที่นั่นเช่นกัน แต่การฟื้นตัวของความสนใจในความจริงในปัจจุบันเริ่มต้นในปี 2559 ในเมืองเรดคิง หลังจากสมาชิกสองคนย้ายมาที่นั่นจากนิวเจอร์ซีย์ กลุ่มชายและเริ่มประชุมทุกบ่ายวันสะบาโต โดยรวมตัวกันในสวนสาธารณะในช่วงฤดูร้อนและที่บ้านที่พี่น้องสตรีคนหนึ่งในฤดูหนาว หลังจากศึกษามาหลายเดือนหลายคนก็รับบัพติศมาเข้าสู่ศรัทธาแห่งการปฏิรูป

รีดคิงมีประชากรมากกว่า 95,000 คน และเป็นศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงาน และอื่นๆ อีกมากมาย คริสตจักรของเราที่นั่นตอนนี้ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของอเมริกา จิตวิญญาณใหม่ๆ กำลังเตรียมพร้อมมากขึ้นเพื่อเข้าร่วมกับประชากรของพระเจ้า ปัจจุบัน เรามีสถานในสถานที่เช่าและต้องการสร้างสถานะของเราและขยายออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น “ที่ใดก็ตามที่มีผู้ศรัทธารวมตัวกัน ก็ควรสร้างสถานที่สักการะขึ้น - - ในสถานที่หลายแห่งที่มีการเทศนาข้อความและจิตวิญญาณได้ยอมรับข้อความนั้นแล้ว พวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่จำกัด และแทบไม่สามารถทำอะไรได้มากนักเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบที่จะสร้างลักษณะนิสัยให้กับงานนี้ บ่อยครั้งทำให้ยากต่อการขยายงาน” - การประกาศ น. 376

ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอเชิญชวนพี่น้องและผู้เห็นอกเห็นใจของเราจากทั่วโลกให้มาช่วยเราพัฒนาบ้านแห่งการสักการะในพื้นที่รีดคิง เพื่อให้สามารถนำดวงวิญญาณเข้ามาในคอกได้มากขึ้น ความมีน้ำใจของคุณจะได้รับการชื่นชมอย่างมาก และพระเจ้าจะอวยพรคุณตามลำดับ

พี่น้องของท่านจากภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา

ข้อความของพระเจ้าผ่านทางยากอบ

ข้อพระคัมภีร์ที่อ้างว่า: “ยากอบ ผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์เจ้า ทักทายปราศรัยแก่สิบสองเผ่า ที่กระจัดกระจายอยู่ในต่างประเทศนั้น” (ยากอบ 1:1)

“ไม่มีบุคคลใด ไม่มีชาติใดที่สมบูรณ์แบบในทุกนิสัยและความคิด เราต้องเรียนรู้จากอีกคนหนึ่ง ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงต้องการให้คนต่างเชื้อชาติมารวมตัวกัน เป็นหนึ่งเดียวในการพิพากษา เป็นหนึ่งเดียวในจุดประสงค์ จากนั้นความสามัคคีที่มีอยู่ในพระคริสต์ก็จะถูกเป็นแบบอย่าง”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 9 น.180,181

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 9 น. 190-203

วันอาทิตย์

วันที่ 29 กันยายน

1. สาวกของพระคริสต์

ก. ชายสามคนชื่อ “ยากอบ” ที่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์คือใคร และคนไหนที่เรามักจะสังเกตเห็น มัทธิว 10:2, 3; 13:55

ข. บอกพระเยซูถึงช่วงเวลาพิเศษที่ยากอบน้องชายของยอห์นประสบการณ์ ลูกา 8:51-55; มัทธิว 17:1, 2; มาระโก 14:32-34

“ยอห์นบุตรชายเศบตีเป็นสาวกคนหนึ่งคนแรกที่ได้ติดตามพระเยซู เขาและเจมส์น้องชายของเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆ ที่ละทิ้งทุกคนเพื่อรับใช้พระองค์ นำอินดีที่พวกเขาละทิ้งบ้านและเพื่อนๆ เพื่อจะได้อยู่กับพระองค์ พวกเขาได้เดินทางไปพุดคุยกับพระองค์ พวกเขาอยู่กับพระองค์ในบ้านส่วนตัวและในที่ประชุมสาธารณะ พระองค์ทรงจัดความกลัวของพวกเขา ปลดปล่อยพวกเขาจากอันตราย บรรเทาความทุกข์ของพวกเขา บรรเทาความโศกเศร้าของพวกเขา และสอนพวกเขาด้วยความอดทนและความอ่อนโยน จนกระทั่งจิตใจของพวกเขาเหมือนเชื่อมโยงกับพระองค์ และด้วยความรักอันร่ำร้อนของพวกเขา พวกเขาปรารถนาที่จะอยู่กับพระองค์มากที่สุด ในอาณาจักรของพระองค์”—ผู้ฟังปรารภานแห่งปางชน น. 548

“ใกล้ทางเข้าสวน พระเยซูทรงตั้งสาวกทั้งสามคนไว้ ให้พวกเขาอธิษฐานเพื่อตนเองและเพื่อพระองค์ พระองค์ทรงเข้าสู่ที่อันเงียบสงบพร้อมกับเปโตร ยากอบ และยอห์น สาวกทั้งสามคนนี้เป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดที่สุดของพระคริสต์ - - - บัดนี้ในการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระคริสต์ทรงประสงค์ให้พวกเขามาอยู่ใกล้พระองค์ บ่อยครั้งที่พวกเขาค้างคั่นกับพระองค์ในการล่าถอยครั้งนี้”—อ้างแล้ว หน้า 686

2. การคืนจากถ้วย

ก. อธิบายจุดมุ่งหมายเดิมของยาขอบ บุตรเสเบตี พร้อมด้วยขอห์นน้องชายของเขา มาระโก **10:35-38**

“ในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ ขอห์นเข้ามาแทนที่พระผู้ช่วยให้รอด และยาขอบปรารถนาที่จะได้รับเกียรติจากการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์

“มารดาของพวกเขาเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ และปรนนิบัติพระองค์อย่างเสรีด้วยทรัพย์สมบัติของเธอ ด้วยความรักและความทะเยอทะยานของแม่ที่มีต่อลูกชาย เธอจึงปรารถนาสถานที่อันทรงเกียรติที่สุดในอาณาจักรใหม่เพื่อพวกเขา ด้วยเหตุนี้เธอจึงสนับสนุนให้พวกเขาร้องขอ

“แม่และลูกชายของเธอร่วมกันมาหาพระเยซูโดยทูลขอให้พระองค์ประทานคำร้องซึ่งใจของพวกเขา
มุ่งหวัง

“พวกท่านจะทำอะไรให้เราช่วยบ้าง? พระองค์ถาม

“มารดาทูลตอบว่า “ขอให้บุตรชายทั้งสองของข้าพระองค์ก็ได้ นั่ง คนหนึ่งอยู่เบื้องขวาของพระองค์ และอีกคนอยู่ทางซ้ายในอาณาจักรของพระองค์”

“พระเยซูทรงอ่อนโยนกับพวกเขา ไม่ตำหนิความเห็นแก่ตัวของพวกเขาโดยแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าที่นี้ของพวกเขາ พระองค์ทรงอ่านใจของพวกเขา พระองค์ทรงทราบถึงความผูกพันที่พวกเขามีต่อพระองค์อย่างลึกซึ้งซึ่งความรักของพวกเขาไม่ใช่เพียงความรักของมนุษย์เท่านั้น แม้ว่าจะแปลเป็นด้วยความเป็นโลกแห่งช่องทางของมนุษย์ แต่มันก็ไหลออกมาจากน้ำพุแห่งความรักแห่งการไถ่ของพระองค์เอง เขาจะไม่ตำหนิ แต่จะทรงทำให้ลึกซึ้งและบริสุทธิ์ พระองค์คร่ำครวญว่า ‘ท่านสามารถคืนถ้วยที่ข้าพระองค์จะดื่มและรับบัพติศมาด้วยบัพติศมาซึ่งข้าพระองค์รับบัพติศมาได้หรือไม่’ พวกเขานึกถึงคำพูดลับของพระองค์ซึ่งชี้ไปที่การทดลองและความทุกข์ทรมาน แต่ยังคงตอบอย่างมั่นใจว่า ‘พวกเรา’ พวกเขาสามารถถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่จะพิสูจน์ความจงรักภักดีของพวกเขาด้วยการแบ่งปันทุกสิ่งที่จะประสบกับพระเจ้าของพวกเขา

“ ‘พระเจ้าจะคืนจากถ้วยของเราอย่างแน่นอน และรับบัพติศมาด้วยบัพติศมาที่เรารับบัพติศมาด้วย’ พระองค์คร่ำครวญ ตรงหน้าพระองค์มีไม้กางเขนแทนบัลลังก์ สองผู้รัยคือสหายของพระองค์ที่เบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระองค์”—ผู้ฟังปรารถนาแห่งปวงชน น. 548, 549.

ข. ตรงตามที่พระคริสต์ทรงบอกล่วงหน้า เกิดอะไรขึ้นกับยาขอบและขอห์นน้องชายของเขา หลังจากการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเจ้า? กิจการ **12:1, 2**; วิวรน์ **1:9**

“ขอห์นและยาขอบจะต้องแบ่งปันความทุกข์ทรมานกับอาจารย์ของพวกเขา ที่นี้เองคนแรกที่พินาศด้วยดาบ

อีกประการหนึ่งยาวนานที่สุดในการอดทนต่องานหนัก การถูกตำหนิ และการข่มเหง—อ้างอิงแล้ว, 549

3. ใครเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้?

- ก. การคล้อยบรรยายถึงยากอบ บุตรชายของอัลเฟัส หนึ่งในสิบสองคน (แต่ไม่ใช่พี่น้องชายสมบัติของยอห์น) อย่างไร มาระโก 15:40

“มีเลวี มัทธีว คนเก็บภาษี ซึ่งได้รับการเรียกจากกิจกรรมทางธุรกิจและยอมจำนนต่อโรม ความกระตือรือร้นไขมอน ศัตรูผู้แค้นของผู้มีอำนาจของจักรวรรดิ; ปีเตอร์ที่หุนหันพลันแล่น ฟังตนเอง และอบอุ่นใจ กับแอนดรูว์น้องชายของเขา ยูดาแห่งยูเดีย นัคเคลา มีความสามารถ และใจร้าย ฟิลิปและโธมัส ซื่อสัตย์และตั้งใจจริง แต่ใจช้าที่จะเชื่อ เจมส์ผู้น้อยและยูดา มีชื่อเสียงน้อยกว่าในหมู่พี่น้อง แต่เป็นคนเข้มแข็ง คิดบวกทั้งในความคิดและในคุณธรรมของพวกเขา นาธานาเอล เด็กที่มีความจริงใจและไว้วางใจ และบุตรชายของสมบัติผู้ทะเลาะเถียงกันและเปี่ยมด้วยความรัก”—การศึกษา น. 85, 86

- ข. เหตุใดจึงเป็นไปได้ที่ผู้เขียนศาสนของยากอบ (เรียกว่าอัครสาวกเนื่องจากเขารู้จักพระเจ้าด้วยตนเอง) จะเป็นน้องชายต่างมารดาของพระคริสต์—และคำบรรยายของเขาแสดงให้เห็นอย่างไรว่าอุปนิสัยของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงโดย อิทธิพลของพระเจ้า? ยากอบ 1:1 (ส่วนแรก)

“พระคริสต์ถูกพี่น้องของพระองค์เข้าใจผิด เพราะพระองค์ไม่เหมือนพวกเขา พระองค์ทรงทำงานเพื่อบรรเทาความทุกข์ทุกประการที่พระองค์เห็นและพระองค์ทรงประสบความสำเร็จเสมอมา เขามีเงินเพียงเล็กน้อย แต่พระองค์มักจะให้อาหารอันล้ำค่าของพระองค์เองแก่คนที่พระองค์คิดว่าขัดสนมากกว่าพระองค์เอง พี่ชายของเขารู้สึกว่าอิทธิพลของพระองค์ไปไกลเพื่อต่อต้านพวกเขา เพราะเมื่อพวกเขาพูดจาหยาบคายกับวิญญาณที่ยากจนและเสื่อมทรามซึ่งพวกเขาคิดต่อสู้ พระคริสต์ก็ทรงแสวงหาคนเหล่านี้และคริสต์ถ้อยคำที่ทำให้กำลังใจแก่พวกเขา หากเมื่ออยู่ในแวดวงครอบครัว พระองค์ไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไป พระองค์จะทรงมอบด้วยน้ำเย็นอย่างเจียวๆ และเป็นความลับที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มอบด้วยน้ำเย็นให้กับสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสาร แล้วจึงวางอาหารของพระองค์เองไว้ในมือพวกเขา” วันนี้กับพระเจ้า น. 59

- ค. เปาโลแสดงความรักต่อยากอบน้องชายของพระเยซูอย่างไร? กาลาเทีย 1:17-19; กิจการ 21:18

4. ชี้แจงปัญหาบางอย่าง

- ก. อะไรเผยให้เห็นว่ายาขอบน้องชายของพระคริสต์เป็นผู้มีอิทธิพลในสภาสำคัญในคริสตจักรยุคแรก กิจการ **15.5, 6, 13, 19, 20**

“ในกรณีนี้ ดูเหมือนว่าเจมส์จะได้รับเลือกให้เป็นผู้ประกาศการตัดสินใจของสภา เป็นคำตัดสินของเขาที่ว่าไม่ควรเร่งรีบทำพิธีการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีการเข้าสู่หนัดแก่คนต่างชาติ หรือแม้แต่แนะนำพวกเขาด้วยซ้ำ ยาขอบพยายามทำให้จิตใจพี่น้องของเขาประทับใจด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าในการหันมาหาพระเจ้า คนต่างชาติได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของพวกเขา และควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่รบกวนพวกเขา ด้วยคำถามที่น่าสงสัยและน่าสงสัยซึ่งมีความสำคัญเล็กน้อย เกรงว่า พวกเขาจะก่อให้เกิดการติดตามพระคริสต์”—กิจการของอัครทูต น. 195

- ข. คำกล่าวอ้างที่ถกกันโดยทั่วไป—แต่ผิดพลาด—ถูกหักล้างโดยบทบาทที่โดดเด่นของยาขอบในสภาที่สำคัญนี้ มัทธิว **16:18**

“ยาขอบเป็นประธานในสภา และการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของเขาคือ ‘ดังนั้นคำตัดสินของข้าพเจ้าคือว่า เราจะไม่รบกวนพวกเขา ซึ่งคนต่างชาติหันไปหาพระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าของในบรรดาคนต่างชาติ’

“นี่เป็นการยุติการสนทนา ในกรณีนี้ เราได้หักล้างหลักคำสอนของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่ว่าเปโตรเป็นหัวหน้าคริสตจักร ผู้ที่เป็นพระสันตะปาปาอ้างว่าเป็นผู้สืบทอดของพระองค์ ไม่มีรากฐานทางพระคัมภีร์สำหรับการเสด็จของพวกเขา ไม่มีสิ่งใดในชีวิตของเปโตรที่ทำให้การรับรองแก่การกล่าวอ้างที่ว่าเขาได้รับการยกระดับเหนือพี่น้องของเขาในฐานะรองผู้อาวุโสขององค์ผู้สูงสุด หากผู้ที่ได้รับการประกาศว่าเป็นผู้สืบทอดของเปโตรได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของเขา พวกเขาที่จะพอใจเสมอที่จะรักษาความเท่าเทียมกับพี่น้องของตนไว้”—อ้างแล้ว หน้า 194, 195

“พระเจ้าช่วยให้ออดไม่ได้มอบงานพระกิตติคุณให้กับเปโตรเป็นรายบุคคล ในเวลาต่อมา พระองค์ตรัสซ้ำถ้อยคำที่ตรัสกับเปโตร และประยุกต์ใช้กับคริสตจักรโดยตรง และได้ตรัสข้อความเดียวกันนี้แก่อัครสาวกทั้งสิบสองคนในฐานะตัวแทนคณะผู้เชื่อด้วย หากพระเยซูทรงมอบหมายอำนาจพิเศษใดๆ ให้กับสาวกคนใดคนหนึ่งเหนือคนอื่น ๆ เราไม่ควรพบว่าพวกเขามักจะได้แย้งว่าใครควรเป็นใหญ่กว่ากัน พวกเขาจะยอมทำตามความปรารถนาของอาจารย์ และให้เกียรติผู้ที่พระองค์ทรงเลือกไว้”—ผู้ซึ่งปรารถนาแห่งปวงชน น. 414

5. อิสราเอลของพระเจ้า

ก. จดหมายฉบับนี้เขียนถึงใคร และเกี่ยวข้องกับทุกคนที่ยอมรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร? ยกอบ 1:1 (ครึ่งหลัง) กาลาเทีย 3:27-29

“ในบรรดาอิสราเอลของพระเจ้าฉันมีคนมากมายที่ไม่ใช่เชื้อสายของอับราฮัมตามเนื้อหนัง”—ผู้พยากรณ์ และเหล่ากษัตริย์ น. 367

“ชีวิตของพระคริสต์ได้สถาปนาศาสนาที่ไม่มีการณะ เป็นศาสนาที่ชาวิวและคนต่างชาติเป็นอิสระและผูกพันกัน เชื่อมโยงกันเป็นภราดรภาพร่วมกัน เเท่าเทียมกันต่อพระพักตร์พระเจ้า”—คำพยานสำหรับคริสตจักรเล่มที่ 9 น. 191

“ศาสนาคริสต์สร้างความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างนายกับทาส กษัตริย์และราษฎร ผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ และคนบาปที่เสื่อมทรามซึ่งพบว่าในพระคริสต์ทรงชำระล้างบาป”—กิจการของอัครทูต น. 460

ข. ในคำพยากรณ์ มีการตั้งชื่ออะไรให้กับอิสราเอลฝ่ายวิญญาณคนสุดท้าย—และบรรยายถึงประสบการณ์ของพวกเขาต่อการเสด็จกลับมาของพระคริสต์เป็นอย่างไรบ้าง? วิวรณ์ 7:4

“ไม่นานเราก็ได้ยินเสียงของพระเจ้าดูดยน้ำมากมาย ซึ่งแจ้ววันและเวลาที่พระเยซูเสด็จมา วิสุทธิชนที่มีชีวิตจำนวน 144,000 คนรู้จักและเข้าใจเสียงนั้น ส่วนคนชั่วร้ายคิดว่าเสียงฟ้าร้องและแผ่นดินไหว ---

“บรรดามิกชน 144,000 ทั้งหมดได้รับการประทับตราและเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ บนหน้าผากของพวกเขาเขามีคำว่าพระเจ้า กรุงเยรูซาเล็มใหม่ และดวงดาวอันรุ่งโรจน์ที่มีพระนามใหม่ของพระเยซูอยู่ในสภาวะอันศักดิ์สิทธิ์และมีความสุขของเรา คนชั่วร้ายโกรธแค้น และรีบรุดเข้ามาจับเราและผลักเราเข้าคุก เมื่อเราจะยื่นมือออกในพระนามของพระเจ้า และพวกเขาจะล้มลงจนทำอะไรไม่ถูก ต่อมาธรรมศาลาของชาคนรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเรา ผู้ทรงล้างเท่าให้กัน และจับพี่น้องอันบริสุทธิ์ และพวกเขาเกินมัสการแท่นเท้าของเรา”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 1 น. 59

วันศุกร์

วันที่ 4 ตุลาคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. ยกอบ บุตรของเศบตีเคิบโตเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นอย่างไร?
2. ยกอบ น้องชายต่างมารดาของพระเยซูเคิบโตเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นได้อย่างไร?

3. หลักฐานอะไรในพระคัมภีร์ที่แสดงว่าเปโตรไม่ใช่หัวหน้าอัครสาวก?
4. เปาโลอธิบายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและคุณค่าที่เท่าเทียมกันของคริสเตียนทุกคนอย่างไร?
5. อะไรแสดงให้เห็นชัยชนะขั้นสูงสุดของอิสราเอลฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า?

ภูมิปัญญาสำหรับการเผชิญปัญหา

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็จงให้ผู้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้โปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงอย่างเหลือล้น และมีได้ทรงคำนิ และสติปัญญานั้นจะประทานให้แก่ผู้นั้น” (ยากอบ 1:5)

“ท่านไม่จำเป็นต้องไปที่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อหาปัญญา เพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว ไม่ใช่ความสามารถที่ท่านมีในขณะนี้หรือเคยมีจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จ นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงสามารถทำได้เพื่อท่าน - - - พระองค์ทรงปรารถนาที่จะประทานความเข้าใจแก่ท่านทั้งในเรื่องทางโลกและทางวิญญาณ พระองค์สามารถขัดเกลาสติปัญญาได้ เขาสามารถให้ไหวพริบและทักษะ ให้พรสวรรค์ของท่านในการทำงาน ทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้า แล้วสิ่งนั้นจะประทานมาให้ท่าน”—อุทาหรณ์สอนชีวิต น. 146.

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม:

คำขานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 1 น. 120, 121 เล่มที่ 2, น. 232-235

วันอาทิตย์

วันที่ 6 ตุลาคม

1. วิงวอนขอสติปัญญา

ก. เหตุใดเราจึงต้องการมากกว่าภูมิปัญญาของมนุษย์ในชีวิต และเราจะเข้าถึงมันได้อย่างไร? ยากอบ 1:5

“เราจำเป็นต้องมีความมั่นใจน้อยลงมากในสิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้และมีความมั่นใจมากขึ้นในสิ่งที่พระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าทรงสามารถทำได้เพื่อจิตวิญญาณทุกดวงที่เชื่อ พระองค์ทรงปรารถนาให้คุณคิดตามพระองค์ด้วยความศรัทธา พระองค์ทรงปรารถนาให้คุณคาดหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์”—อุทาหรณ์สอนชีวิต น. 146

“เพียงการฟังเทศนาวันสะบาโตแล้ววันสะบาโต การอ่านพระคัมภีร์ตลอด หรือการอธิษทูลขอจะไม่ใช่เป็นประโยชน์ต่อเราหรือผู้ที่ฟังเรา เว้นแต่เราจะนำความจริงของพระคัมภีร์มาสู่ประสบการณ์ส่วนตัวของเรา ความเข้าใจ ความตั้งใจ ความรักใคร่ จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมพระวจนะของพระเจ้า จากนั้นโดยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ กฎเกณฑ์ของพระวจนะจะกลายเป็นหลักการของชีวิต

“เมื่อท่านขอให้พระเจ้าช่วยท่าน จงให้เกิดฤทธิ์ช่วยเหลือหรืออดโดยเชื่อว่าท่าน ได้รับพรจากพระองค์ อำนวยทั้งหมด ปัญญาทั้งหมด อยู่ที่คำสั่งของเราเราต้องถามเท่านั้น”—มหัศจรรย์แห่งการรักษา น. 514

2. เสริมความแข็งแกร่งด้วยความไว้วางใจ

ก. เราจะได้รับประโยชน์อย่างไรถ้าเรากล่าวสติปัญญาของพระเจ้าเหนือกว่าสติปัญญาของเรา แม้แต่ในเรื่องทั่วไปของชีวิต? สุกายิต 3:3-8

“ ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงประทานแก่ทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิ และจะประทานให้แก่เขา คำสัญญาดังกล่าวมีค่ามากกว่าทองคำหรือเงิน หากคุณแสวงหาการนำทางจากพระเจ้าด้วยใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนในทุกปัญหาและความสับสน พระวจนะของพระองค์สัญญาว่าจะให้คำตอบอันสว่างแก่คุณ และพระคำรัสของพระองค์จะไม่มีวันล้มเหลว สวรรค์และโลกอาจสูญสิ้นไป แต่พระคำรัสของพระองค์จะไม่มีวันสูญสิ้นไป วางใจในพระเจ้า แล้วคุณจะไม่มีความสับสนหรือล้าใจ การวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้ายังดีกว่าการวางใจในมนุษย์ การวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้ายังดีกว่าการวางใจในเจ้านาย'

“ไม่ว่าเราจะดำรงตำแหน่งใดในชีวิต ไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม เราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนพอที่จะรู้สึกว่าการต้องการความช่วยเหลือ เราต้องฟังคำสอนจากพระวจนะของพระเจ้าโดยปรีชา ยอมรับการจัดเตรียมของพระองค์ในทุกสิ่ง และเชื่อสัตย์ในการทุ่มเทจิตวิญญาณของเราในการอธิษฐาน ที่น่องที่รัก จงฟังพาดความเข้าใจของคนเอง ขณะที่ท่านเดินทางผ่านโลกนี้ และท่านจะเก็บเกี่ยวความโศกเศร้าและความผิดหวัง วางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของคุณ แล้วพระองค์จะทรงนำทางคุณด้วยสติปัญญา และผลประโยชน์ของคุณจะปลอดภัยสำหรับโลกนี้และโลกหน้า คุณต้องการแสงสว่างและความรู้ คุณจะรับคำปรึกษาจากพระเจ้าหรือความใจของคุณเอง คุณจะเดินท่ามกลางประกายไฟแห่งไฟของคุณเอง หรือจะรวบรวมแสงอันศักดิ์สิทธิ์จากดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมมาสู่ตัวคุณเอง”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 427

ข. เหตุใดเราจึงต้องหย่าตนเองจากการพึ่งพาผู้อื่นอย่างหนักเพื่อขอคำแนะนำ? เยเรมีย์ 17:5-8.

“เมื่อความงุนงงเกิดขึ้น และความยากลำบากเกิดขึ้น จงอย่ามองหาความช่วยเหลือจากมนุษยชาติ วางใจทุกสิ่งกับพระเจ้า การบอกเล่าความยากลำบากของเราให้ผู้อื่นฟังมีแต่ทำให้เราอ่อนแอ และไม่มี ความเข้มแข็งมาให้พวกเขา มันวางภาระความทุกข์ทรมานทางวิญญาณของเราไว้ให้พวกเขา ซึ่งพวกเขาไม่สามารถบรรเทาได้ เราแสวงหาความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ทำได้และมีขอบเขตจำกัด เมื่อเราอาจมีความแข็งแกร่งของพระเจ้าผู้ไม่มีข้อผิดพลาดและไม่มีความขบถ”—อุทาหรณ์สอนชีวิต น. 146

3. การพัฒนาเสถียรภาพที่ยั่งยืน

- ก. เราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใดก่อนที่พระเจ้าจะทรงตอบคำร้องของเรา ยกอบ 1:6 (ส่วนแรก); มาระโก 11:24 อธิบายตัวอย่างหนึ่งว่าเราจะคัดสินใจพัฒนาความเข้มแข็งในเรื่องนี้ได้อย่างไร? 1 โครินธ์ 6:3-5

“น้อยคนนักที่จะตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ตกอยู่กับผู้ปฏิบัติศาสนกิจเพียงไม่กี่คนที่แบกภาระในอุดมการณ์นี้ พี่น้องชายมักเรียกคนเหล่านี้จากที่ทำงานมาดูแลเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ของพวกเขา หรือให้ยุติการพิจารณาคดีของคริสตจักร ซึ่งพวกเขาสามารถและควรจัดการด้วยตัวเอง ‘ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นหลุดออกจากพระเจ้าผู้ทรงประทานแก่ทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิ และจะมอบให้เขา แต่ให้เขาขอด้วยศรัทธาไม่หวั่นไหว’ เขาจะต้องตั้งใจและพากเพียร หากเขาไม่แน่วแน่และสงสัยอยู่เสมอว่าพระเจ้าจะทรงทำตามสิ่งที่ทรงสัญญาไว้จริงหรือไม่ พระองค์จะไม่ได้รับอะไรเลย

“หลายคนมองหาผู้รับใช้ของตนเพื่อนำแสงสว่างจากพระเจ้ามาให้พวกเขา ดูเหมือนคิดว่านี่เป็นวิธีที่ถูกกว่าการไปหาพระเจ้าด้วยตนเอง เสียขมนานนั้น หากพวกเขาจะติดตามพระคริสต์ทุกวันและให้พระองค์นำทางและที่ปรึกษา พวกเขาอาจจะได้รับความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระองค์ และด้วยเหตุนี้จึงได้รับประสบการณ์อันมีค่า เพื่อต้องการประสบการณ์นี้ พี่น้องชายที่ขอมรับความจริงจึงเดินท่ามกลางประกายไฟของผู้อื่น พวกเขาไม่คุ้นเคยกับพระวิญญานของพระเจ้า และไม่มีความรู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ ดังนั้นจึงถูกละทิ้งจากศรัทธาอย่างง่ายดาย พวกเขาไม่มั่นคงเพราะพวกเขาไว้วางใจผู้อื่นเพื่อให้ได้รับประสบการณ์สำหรับพวกเขา—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น. 643,644

- ข. ผู้ที่อ้างว่าเป็นคริสเตียนเทียบกับสิ่งใดที่ศรัทธาเริ่มสั่นคลอน? ยกอบ 1:6 (ส่วนสุดท้าย); ปฐมกาล 49:4 (ตอนแรก) เราจะหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้อย่างไร?

“ความเชื่อของคริสเตียนส่วนใหญ่จะสั่นคลอนหากพวกเขาละเลยที่จะประชุมใหญ่และอธิษฐานด้วยกัน”—เล่มเดียวกัน เล่มที่ 4 น. 106

“จงใช้พระวจนะของพระคริสต์เป็นหลักประกัน พระองค์ไม่ได้ทรงเชิญคุณให้มาหาพระองค์มิใช่หรือ? อย่าปล่อยให้ตัวเองพุดอย่างสิ้นหวังและท้อแท้ ถ้าคุณทำคุณจะสูญเสียมาก การดูรูปลักษณ์ภายนอกและการปันเมื่อความยากลำบากและความกดดันเกิดขึ้น แสดงว่าคุณมีศรัทธาที่อ่อนแอและอ่อนแอ พุดและทำราวกับว่าศรัทธาของคุณอยู่ยงคงกระพัน”—อุทาหรณ์สอนชีวิต น. 146, 147

4. หลีกเลี้ยงหัวใจที่แตกแยก

ก. เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคำอธิษฐานของเราจะได้รับคำตอบ? ลูกา 18:1; ยากอบ 1:6, 7

“คำวิงวอนขอสติปัญญาไม่ใช่การอธิษฐานที่ไร้ความหมาย ออกจากใจทันทีที่อธิษฐานจบ เป็นคำอธิษฐานที่แสดงถึงความปรารถนาอันแรงกล้าและจริงใจของหัวใจ ซึ่งเกิดจากการขาดสติปัญญาอย่างมีสติในการกำหนดน้ำพระทัยของพระเจ้า

“หลังจากสวดมนต์แล้ว หากยังไม่ได้รับคำตอบในทันที ก็อย่าที่ถอดใจกับการรอคอยและไม่มั่นคง ไม่หวั่นไหว จึงคิดมั่นในพระสัญญาที่ว่า 'ผู้ที่เรียกท่านมานั้นเป็นผู้สัตย์ซื่อและจะทรงทำตาม' เช่นเดียวกับหญิงม่ายผู้ใจร้อน จงเร่งทำคดีของท่าน และตั้งมั่นในจุดประสงค์ของท่าน วัตถุประสงค์สำคัญและส่งผลอย่างมากต่อท่านหรือไม่? มันเป็นอย่างแน่นอน แล้วอย่าหวั่นไหว เพราะศรัทธาของเจ้าจะถูกทดสอบ หากสิ่งที่ท่านปรารถนามันมีค่า ก็คู่ควรกับความพยายามอย่างแรงกล้าอย่างจริงจัง ท่านมีสัญญา คุณและอธิษฐาน จงมั่นคงและคำอธิษฐานจะได้รับคำตอบ เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงสัญญาไว้มิใช่หรือ? หากท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มา ท่านจะให้รางวัลมากขึ้นเมื่อได้มา มีคนบอกอย่างชัดเจนว่าหากท่านลังเลใจท่านไม่จำเป็นต้องคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้า มีการให้คำเตือนไว้ที่นี่ว่าอย่าเห็น้อยล้ำ แต่ให้ยึดมั่นในคำสัญญาอย่างมั่นคง หากท่านขอพระองค์จะประทานให้ท่านอย่างเสรีและไม่ดูหมิ่น

“นี่คือจุดที่หลายคนทำผิดพลาด พวกเขาหวั่นไหวจากจุดประสงค์ของตน และความเชื่อของพวกเขาที่ล้มเหลว นี่คือเหตุผลที่พวกเขาไม่ได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งกำลังของเรา ไม่ต้องเข้าไปในความมืดเดินสะดุดเหมือนคนตาบอด เพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมแสงสว่างหากพวกเขาจะยอมรับในวิธีที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ และไม่เลือกทางของตนเอง เขาต้องการการปฏิบัติหน้าที่อย่างขยันหมั่นเพียรในแต่ละวัน”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น. 130,131

ข. เหตุใดเราจึงต้องหลีกเลี้ยงการมีสองใจ? ยากอบ 1:8; สดุดี 86:11

“ในขณะที่ประกาศตัวว่าเป็นคริสเตียน หลายคนก็มีแบบอย่างของโลกอยู่รอบพวกเขา และความรักของพวกเขาไม่ได้มุ่งไปที่พระเจ้า พวกเขาไม่สองใจ พยายามรับใช้พระเจ้าและทรัพย์สินสมบัติในเวลาเดียวกัน - - - ด้วยการพยายามรับใช้นายสองคน พวกเขาจึงไม่มั่นคงในทุกวิถีทาง และไม่สามารถพึงพาได้ - - -

“จะเป็นประโยชน์อะไรที่จะพูดสิ่งที่น่ายินดี การละทิ้งงานของซาตาน และในขณะที่เดียวกันก็เข้าสู่การทำให้อุบายทั้งหมดของมันสำเร็จไปด้วย? นี่กำลังเป็นสองใจ”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เล่มที่ 7 น. 938

5. ระลึกถึงยาโคบ

ก. พระเยซูทรงแสดงให้เห็นถึงความจริงจังอย่างไรที่เราควรทูลขอกำลังเพื่อให้สำเร็จตามพระทัยประสงค์ของพระเจ้า? มัทธิว 11:12

“ ‘อาณาจักรแห่งสวรรค์ย่อมทนรับความรุนแรง และผู้ที่มีความรุนแรงก็ยึดเอาความรุนแรงนั้นไป’ ความรุนแรงนี้เข้าครอบงำจิตใจทั้งสิ้น การมีสองใจคือการไม่มั่นคง การปณิธาน การปฏิเสธตนเอง และความพยายามที่อุทิศถวายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานเตรียมการ ความเข้าใจและมโนธรรมจะรวมกันเป็นหนึ่งได้ แต่ถ้าความตั้งใจไม่ได้ถูกกำหนดไว้ เราก็จะล้มเหลว ทุกคณะและความรู้สึกจะต้องมีส่วนร่วม ความกระตือรือร้นและการอธิษฐานอย่างจริงจังต้องเข้ามาแทนที่ความกระสับกระส่ายและความเฉยเมย มีเพียงความพยายามและศรัทธาที่ตั้งใจจริงและแน่วแน่ในคุณงามความดีของพระคริสต์เท่านั้นที่เราจะสามารถเอาชนะและได้รับอาณาจักรแห่งสวรรค์ได้ เวลาทำงานของเรามีน้อย พระคริสต์จะเสด็จมาครั้งที่สองในเร็ว ๆ นี้”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเวนต์เดย์แอ๊ดเวนตีส เล่มที่ 1 น. 1096

“ด้วยความจริงอันยิ่งใหญ่ที่เราได้รับสิทธิพิเศษที่จะได้รับ และภายใต้อำนาจของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ เราจึงควรกลายเป็นช่องทางแห่งแสงสว่างที่มีชีวิต จากนั้นเราก็สามารถเข้าใกล้พระที่นั่งกรูณาได้ และเห็นธนูแห่งคำสั่งญา คุณเข้าด้วยใจที่สำนึกผิด และแสวงหาอาณาจักรแห่งสวรรค์ด้วยความรุนแรงทางวิญญาณที่จะนำมาซึ่งรางวัลในตัวเอง เราจะยึดมั่นด้วยกำลังเช่นเดียวกับยาโคบ จากนั้นข้อความของเราจะเป็นพลังของพระเจ้าที่นำไปสู่ความรอด คำวิงวอนของเราจะเต็มไปด้วยความจริงจัง เต็มไปด้วยความรู้สึกถึงความต้องการอันยิ่งใหญ่ของเรา และเราจะไม่ถูกปฏิเสธ ความจริงจะแสดงออกมาโดยชีวิตและอุปนิสัย และโดยริมฝีปากที่สัมผัสด้วยถ่านหินที่มีชีวิตจากแท่นบูชาของพระเจ้า

“เมื่อประสบการณ์นี้เป็นของเรา เราจะหลุดพ้นจากตัวตนที่ยากจนและต่ำต้อยที่เราจะนอนนอมอย่างอ่อนโยน เราจะทำให้จิตใจของเราว่างเปล่าจากพลังที่ก่อกวนของความเห็นแก่ตัว และจะเต็มไปด้วยการสรรเสริญและความกตัญญูต่อพระเจ้า เราจะยกย่องพระเจ้า พระเจ้าแห่งพระคุณทั้งหมด ผู้ทรงขยายพระคริสต์และพระองค์จะทรงเปิดเผยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ผ่านทางเรา ทำให้เราเป็นเหมือนเคียวอันคมกริบในทุ่งนา พระเจ้าทรงเรียกร้องให้ประชากรของพระองค์เปิดเผยพระองค์”—สะท่อนพระคริสต์ น. 217

วันศุกร์

วันที่ 11 ตุลาคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. อธิบายคุณแจสำคัญบางประการในการได้รับปัญญามากขึ้นจากสวรรค์

2. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราพอใจกับการพึ่งพาความรู้ของมนุษย์?
3. ข้าพเจ้าจะทำอะไรเพื่อให้รัฐมนตรีมีอิสระที่จะมุ่งความสนใจไปที่จิตวิญญาณใหม่?
4. ในด้านใดของชีวิตที่ฉันอาจมีความคิดสองขั้วมากกว่าที่ข้าพเจ้าคิด?
5. อธิบายพลังและความเกี่ยวข้องของการต่อสู้ของเจคอบในยุคสุดท้าย

การเผชิญหน้ากับการทดลอง

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “ผู้ที่สู้ทนการทดลองจะได้รับพร เพราะเมื่อผู้นั้นถูกทดลองนั้นแล้ว เขาก็จะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์” (ยากอบ 1:12)

“จงพูดและปฏิบัติตามคำอธิษฐานของท่าน มันจะสร้างความแตกต่างอย่างไม่มีสิ้นสุดกับคุณว่าการทดลองจะพิสูจน์ความเชื่อของท่านว่ามีจริง หรือแสดงให้เห็นว่าคำอธิษฐานของท่านเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งเท่านั้น”—
อุทาหรณ์สอนชีวิต น. 146

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม:

คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 3 น. 477-492

วันอาทิตย์

วันที่ 13 ตุลาคม

1. ปัจจัยการเติบโตฝ่ายวิญญาณ

ก. อธิบายเคล็ดลับที่ว่ายากอบ 1:2 สามารถเติมเต็มในตัวเราได้อย่างไร เนหะมีย์ 8:10

“การทดลองทั้งหมดที่ได้รับในฐานะนักเรียนการศึกษาจะทำให้เกิดปีติ ชีวิตนักบวชทั้งหมดจะเจริญรุ่งเรือง ยกย่อง น่ายกย่อง มีกลิ่นหอมด้วยคำพูดและการกระทำที่ดี ศัตรูยื่นตัวอย่างยิ่งที่ดวงวิญญาณหลุดหู เสรี โศก โศกเศร้า และคร่ำครวญ พระองค์ต้องการเพียงความประทับใจที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลของศรัทธาของเรา แต่พระเจ้าทรงออกแบบให้จิตใจไม่ต่ำลง พระองค์ทรงปรารถนาให้ทุกดวงวิญญาณได้รับชัยชนะในอำนาจการรักษาของพระองค์ไว้”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 6 น. 365, 366

ข. เหตุใดพระผู้เป็นเจ้าทรงยอมให้การทดลองเกิดขึ้นกับเรา? ยากอบ 1:3; โรม 5:3

“หากเราเอาชนะการทดลองและได้รับชัยชนะเหนือการล่อลวงของซาตาน เราจะต้องทนต่อการทดลองศรัทธาของเราซึ่งมีมากกว่าทองคำ และแข็งแกร่งขึ้นและพร้อมจะเผชิญหน้าต่อไปมากขึ้น แต่ถ้าเราจมลงและหลีกเลี่ยงให้การล่อลวงของซาตาน เราจะไม่ได้รับรางวัลสำหรับการทดลอง และจะไม่ได้เตรียมตัวอย่างดีสำหรับครั้งต่อไป ด้วยวิธีนี้เราจะอ่อนแอลงเรื่อยๆ จนกว่าเราจะถูกซาตานจับไปเป็นเชลยตามความประสงค์ของมัน เราต้องมีชุดเกราะทั้งหมดของพระเจ้าและเตรียมพร้อมรับมือกับความขัดแย้งกับพลังแห่งความ

มีคได้ทุกเมื่อ”-งานเขียนในชุดแรก น. 46

2. ผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่เราจินตนาการไว้

ก. อธิบายประโยชน์ของการฝึกความอดทน ยกอบ 1.4; ลูกา 21.19

“พระเจ้าทรงฉลาดและดีเกินกว่าจะตอบคำอธิษฐานของเราตามเวลาและในลักษณะที่เราปรารถนาเสมอ พระองค์จะทรงทำเพื่อเรามากกว่าที่จะบรรลุความปรารถนาทั้งหมดของเรา และเนื่องจากเราสามารถวางใจพระปัญญาและความรักของพระองค์ได้ เราจึงไม่ควรขอให้พระองค์ยอมตามความประสงค์ของเรา แต่ควรพยายามเข้าสู่และบรรลุจุดประสงค์ของพระองค์ ความปรารถนาและความสนใจของเราควรจะสูญสลายไปในพระประสงค์ของพระองค์ ประสบการณ์เหล่านี้ที่ทดสอบศรัทธาไว้เพื่อประโยชน์ของเรา โดยสิ่งเหล่านี้ทำให้ประจักษ์ชัดว่าศรัทธาของเราจริงและจริงใจ อาศัยพระวาระของพระเจ้าเป็นเจ้าเพียงอย่างเดียว หรือไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ก็ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงได้ ศรัทธาเข้มแข็งขึ้นด้วยการออกกำลังกาย เราต้องปล่อยให้ความอดทนมีผลสมบูรณ์ โดยจำไว้ว่ามีสัญญาอันล้ำค่าในพระคัมภีร์สำหรับคนที่รอคอยพระเจ้า”—มหัศจรรย์แห่งการรักษาน. 231

ข. ยกอบแสดงให้เห็นภาพที่ใหญ่กว่าเพียงมุมมองชั่วคราวเกี่ยวกับอำนาจและความเจริญรุ่งเรืองในโลกที่เสื่อมทรามนี้ได้อย่างไรและเพราะเหตุใด ยกอบ 1.9-11

“ในเวลานี้ ก่อนเกิดวิกฤติครั้งสุดท้ายครั้งใหญ่ เช่นเดียวกับก่อนการทำลายล้างครั้งแรกของโลก มนุษย์หมกมุ่นอยู่กับความสุขและการแสวงหาความรู้สึก ด้วยความหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เห็นและเป็นความชั่วคราว พวกเขาจึงสูญเสียการมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นและเป็นนิรันดร์ ของที่พินาสไปพร้อมกับการใช้ ก็เป็นเครื่องสังเวทภัยอันไม่เสื่อมสลายไป จิตใจของพวกเขาจำเป็นต้องได้รับการยกระดับขึ้น มุมมองชีวิตของพวกเขาจะต้องกว้างขึ้น พวกเขาจะต้องถูกปลุกให้ตื่นจากความง่วงแห่งความฝันทางโลก

“จากการรุ่งเรืองและการล่มสลายของประเทศต่างๆ ดังที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในหน้าของ Holy Writ พวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าเป็นเพียงรัศมีภาพภายนอกและทางโลกที่ไร้ค่าเพียงใด บาบีโลน ซึ่งเต็มไปด้วยพลังและความงดงามของมัน แบบเดียวกับที่โลกของเราไม่เคยเห็นมาก่อน—พลังและความงามซึ่งผู้คนในสมัยนั้นดูมันคงและขลังขึ้นมา—มันได้ล่องลับไปแล้วไปแล้วจริงๆ! ดั่ง 'ดอกหญ้า' มันก็สูญสิ้นไปแล้ว ดังนั้นพินาสทุกสิ่งที่ไม่มีการเข้าเป็นรากฐาน เฉพาะสิ่งที่ผูกมัดกับพระประสงค์ของพระองค์และแสดงพระอุปนิสัยของพระองค์เท่านั้นจึงจะยั่งยืนได้ หลักการของพระองค์เป็นเพียงสิ่งเดียวที่โลกของเราอยู่”—การศึกษาน. 183

“สมบัติทางโลกนั้นหายวับไป โดยผ่านพระคริสต์เท่านั้นที่เราจะได้รับความรู้ว่าวนิรันดร์”—เดอะ รีวิฟ และ เฮอรัลด์ ธันวาคม 10, 1901

3. ในความร้อนแรงของการต่อสู้

ก. เมื่อเผชิญกับการทดลอง เราต้องอธิษฐานอะไรและเพราะเหตุใด? ยากอบ 1:12

“จงละทิ้งการเสแสร้งและความเสนาห่าทั้งหมด ทำตัวเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ จงซื่อสัตย์ในทุกความคิด คำพูด และการกระทำ และให้แต่ละคนถือว่าผู้อื่นดีกว่าตนเองด้วยจิตใจที่ถ่อมตัว โปรดจำไว้เสมอว่าลักษณะทางศีลธรรมจำเป็นต้องได้รับการก้าวขึ้นด้วยการเผื่อระวังและการอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง ครบใบไม้ที่คุณมองไปที่พระคริสต์ คุณจะปลอดภัย แต่ทันทีที่คุณคิดถึงการเสียดสีและความขากลำบากของคุณ และเริ่มเห็นออกเห็นใจและดูแลตัวเอง คุณจะสูญเสียความไว้วางใจในพระเจ้าและตกอยู่ในอันตรายอย่างยิ่ง”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 4 น. 522

“เราควรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ไม่เคยสูญเสียหัวใจหรือความหวังในงานดี ไม่ว่าการทดลองใดๆ ก็ตามจะรุมเร้าเส้นทางของเรา ไม่ว่าความมีดมนทางศีลธรรมจะห้อมล้อมเราไว้ก็ตาม ความอดทน ความศรัทธา และความรักต่อหน้าที่เป็นบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้ การปราบตนเองและมองไปที่พระเยซูเป็นงานประจำวัน พระเจ้าจะไม่ทรงละทิ้งจิตวิญญาณที่วางใจในพระองค์และแสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค์ มงกุฎแห่งชีวิตถูกวางไว้บนหน้าผากของผู้มีชัยชนะเท่านั้น”—เล่มเดียวกัน เล่มที่ 5, หน้า 70, 71

ข. เหตุใดจึงคิดที่จะกล่าวว่าพระเจ้าส่งการทดลองและการล่อลวงมา? ยากอบ 1:13

“เราไม่ควรพยายามลดความรู้สึกผิดของเราด้วยการแก้ตัวบาป เราต้องยอมรับการประเมินความบาปของพระเจ้า และนั่นคือว่าหนักหนามาก คัลวารีเพียงอย่างเดียวสามารถเผยให้เห็นถึงความบาปอันร้ายแรงอันน่าสยดสยองได้ ---

“การทดลองเป็นการล่อลวงให้ทำบาป และสิ่งนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้า แต่มาจากซาตานและจากความชั่วร้ายในใจเราเอง 'พระเจ้าไม่สามารถถูกล่อลวงด้วยความชั่วได้ และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงใครเลย' ยากอบ 1:13, R.V.

“ซาตานพยายามนำเราเข้าสู่การทดลอง เพื่อว่าความชั่วร้ายในตัวละครของเราจะถูกเปิดเผยต่อหน้ามนุษย์และทูตสวรรค์ และมันจะอ้างว่าเราเป็นของเขาเอง --- ศัตรูนำเราไปสู่บาป แล้วเขาก็กล่าวหาเราต่อหน้าจักรวาลสวรรค์ว่าไม่คู่ควรกับความรักของพระเจ้า”—ข้อคิดจากภูเขาแห่งพระพร น. 116, 117

ก. เมื่อผู้กล่าวหาโจมตีนิสัยที่มีกำหนดของเรา พระเจ้าทรงปกป้องเราอย่างไร? เสคาริยา 3:1-4; 1 ยอห์น 1:9-11

ความแข็งแกร่งของพระเจ้าในความอ่อนแอของเรา

- ก. อธิบายวลีในคำสวดอ้อนวอนของพระเจ้า “อย่านำเราไปสู่การทดลอง” มัทธิว **6:13** (ตอนแรก) อีสายห์ **30:21**

“พระเจ้าเป็นเจ้า! ขอมิให้เราเผชิญอุปสรรค การข่มเหง และความยากลำบาก ไม่ใช่คำสาป แต่เป็นพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา ทุกการทดลองถูกต้องด้าน ทุกการทดลองอย่างกล้าหาญ ทำให้เรามีประสบการณ์ใหม่ และทำให้เราก้าวหน้าในการสร้างตัวละคร วิญญาณที่ด้านทานการล่อลวงด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์จะเปิดเผยต่อโลกและจักรวาลในสวรรค์ถึงประสิทธิภาพของพระคุณของพระคริสต์

“แต่ถึงแม้เราจะไม่รู้ลึกที่เกี่ยวกับการทดลอง ถึงแม้จะขมขื่นก็ตาม เราควรสวดอ้อนวอนขอพระเจ้าเป็นเจ้า จะไม่ทรงยอมให้เราถูกนำไปยังที่ซึ่งความปรารถนาของใจชั่วร้ายของเราจะถูกดึงออกไป ในการอธิษฐานที่พระคริสต์ทรงประทานนั้น เรายอมจำนนต่อการนำทางของพระเจ้า โดยขอให้พระองค์นำเราไปสู่เส้นทางที่ปลอดภัย เราไม่สามารถอธิษฐานด้วยความจริงใจได้ แต่เราก็ตัดสินใจที่จะเดินในทางที่เราเลือกเอง เราจะขอให้พระหัตถ์ของพระองค์นำเรา ---

“มันไม่ปลอดภัยสำหรับเราที่จะก้าวแต่ใคร่ตรงถึงข้อดีที่จะได้รับการขอมตามข้อเสนอแนะของชาดาน บาปหมายถึงความเสื่อมเสียและความหายนะแก่ทุกจิตวิญญาณที่หลงระเหิงในบาปนั้น แต่มันทำให้มองไม่เห็นและล่อลวงโดยธรรมชาติของมัน และมันจะดึงดูเราด้วยการนำเสนอที่ประจบสอพลอ หากเราเสี่ยงภัยในดินแดนของชาดาน เราจะไม่มียุทธภัยกันว่าจะได้รับการปกป้องจากอำนาจของมัน トラบเท่าที่เราโกหก เราควรปิดถนนทุกสายที่ผู้ล่อลวงจะเข้าถึงเราได้

“คำอธิษฐาน 'อย่านำพวกเราเข้าสู่การทดลอง' นั้นเป็นคำสัญญาในตัวมันเอง”—ข้อคิดจากภูเขาแห่งพระพร น. 117, 118

- ข. พระเจ้าอุทธรณ์และรับรองอะไรเรเกี่ยวกับกรทดลอง? ยากอบ **1:14-16**; 1 โครินธ์ **10:13**

“สิ่งล่อใจคืออะไร? เป็นวิธีการทดสอบและทดลองผู้ที่ยังอ้างว่าเป็นบุตรของพระเจ้า เราอ่านมาว่าพระเจ้าทรงล่อลวงอับราฮัม และทรงล่อลวงชนชาติอิสราเอล ซึ่งหมายความว่าพระองค์ทรงยอมให้สถานการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นเพื่อทดสอบศรัทธาของพวกเขาและชักนำพวกเขาให้ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ พระเจ้าทรงยอมให้มีการทดลองมาสู่ประชากรของพระองค์ในวันนี้เพื่อพวกเขาจะได้ตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยของพวกเขา หากพวกเขาเข้ามาใกล้พระองค์เมื่อพวกเขาถูกล่อลวง พระองค์จะทรงเสริมกำลังพวกเขาให้เผชิญการล่อลวง”—ในแผ่นดินสวรรค์สถาน น. 251

5. การทดลองในมุมมอง

- ก. เพื่อตัดสินใจอยู่กับพระคริสต์และด้วยเหตุนี้จึงได้รับการปลดปล่อยจากการล่อลวง เราต้องเลือกอะไรเสมอ? ลูกา 4:8 พิลิปปี 1:21

“ผู้ล่อลวงไม่สามารถบังคับเราให้ทำชั่วได้ เขาไม่สามารถควบคุมจิตใจได้วันแต่จะยอมให้จิตใจควบคุมได้ เจตจำนงต้องยินยอม คริสทาคือสิ่งที่การยึดถือพระคริสต์ ก่อนที่ซาตานจะใช้อำนาจของเขากับเรา แต่ความปรารถนาบาปทุกอย่างที่เราทะนุถนอมทำให้เขามีที่มั่น ทุกจุดที่เราไม่สามารถบรรลุมาตรฐานอันศักดิ์สิทธิ์คือประตูที่เปิดกว้างซึ่งพระองค์สามารถเข้าไปเพื่อล่อลวงและทำลายเราได้ และความล้มเหลวหรือความพ่ายแพ้ทุกอย่างในส่วนของเราทำให้เขามีโอกาสดำเนินพระคริสต์” —ผู้พิงปรารถนาแห่งปวงชน น. 125

- ข. อะไรควรกระตุ้นให้เรามุ่งหน้าสู่ชัยชนะในพระคริสต์? พิลิปปี 4:13; วิวรณ์ 2:10 (ส่วนท้าย); 3:21

“ผู้ที่เปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระคริสต์ก็อยู่ในพระคริสต์ การโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่เขาตกอยู่กับพระผู้ช่วยไว้ให้รอด ผู้ทรงล้อมรอบเขาด้วยการสถิตอยู่ของพระองค์ สิ่งใดที่มาถึงเขาก็มาจากพระคริสต์ เขาไม่จำเป็นต้องต่อต้านความชั่วร้าย เพราะพระคริสต์ทรงเป็นผู้ปกป้องเขา ไม่มีสิ่งใดจะต้องเขาได้วันแต่ได้รับอนุญาตจากองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และ 'ทุกสิ่ง' ที่ได้รับอนุญาต 'ร่วมกันก่อนการคิดแก่ผู้ที่รักพระเจ้า' โรม 8:28” —ข้อคิดจากกฎแห่งพระพร น. 71

“มงกุฎแห่งชีวิตถูกวางไว้บนหน้าผากของผู้มีชัยชนะเท่านั้น มีการทำงานอย่างจริงจังและเคร่งขรึมเพื่อพระเจ้าสำหรับทุกคนตราหน้าชีวิตยังคงดำรงอยู่” —คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 71

วันศุกร์

วันที่ 18 ตุลาคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรบ้างในครั้งต่อไปที่ต้องเผชิญกับการทดลองที่ยากลำบาก?
2. ข้าพเจ้าจะต้องเข้าใจอะไรเกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐาน?
3. การทดลองและการล่อลวงมาจากไหน และเพราะเหตุใด?
4. จะเกิดอะไรขึ้นทุกครั้งที่เราต่อต้านการล่อลวง?
5. ข้าพเจ้าจะตัดสินใจอยู่กับพระคริสต์อย่างสมบูรณ์มากขึ้นได้อย่างไร?

นำความเชื่อมาสู่การปฏิบัติ

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “แต่พวกท่านจงเป็นคนที่ทำตามพระวจนะนั้น และไม่ใช้ผู้ฟังเท่านั้น โดยล่อลวงตนเอง” (ยากอบ 1:22)

“มนุษย์” ได้รับเลือกให้เชื่อฟังพระวจนะทุกคำที่ออกจากโอษฐ์ของพระเจ้า และเพื่อเขาจะไม่เพียงเป็นผู้ฟังเท่านั้น แต่เป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ—คำพยานสำหรับผู้รับใช้ น. 454

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น. 24-26, 50-55, 164, 165

วันอาทิตย์

วันที่ 20 ตุลาคม

1. ผู้ให้ที่สมบูรณ์แบบ

ก. อะไรเผยให้เห็นถึงความดีงามอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อเรา? ยากอบ 1:17

“ความรักที่พระคริสต์มีต่อลูกๆ ของพระองค์อ่อนโยนพอๆ กับความรักที่เข้มแข็ง และมันแข็งแกร่งกว่าความตาย เพราะพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อซื้อความรอดของเรา และเพื่อทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ เป็นหนึ่งเดียวกันกับซันนิคร์และลิกลับ ความรักของพระองค์แข็งแกร่งมากจนควบคุมฤทธิ์เดชทั้งหมดของพระองค์ และใช้ทรัพยากรอันกว้างใหญ่แห่งสวรรค์ในการทำความดีแก่ประชากรของพระองค์ ไม่มีความแปรปรวนหรือเงาแห่งการพลิกผัน—เหมือนเดิมตั้งแต่เมื่อวาน วันนี้ และตลอดไป แม้ว่าความบาปมีอยู่มานานแล้ว โดยพยายามที่จะต่อต้านความรักนี้และขัดขวางการไหลเวียนของความรักนี้สู่โลก แต่ก็ยังคงไหลไปสู่ผู้ที่พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อพวกเขา

“พระเจ้าทรงรักบุตรสวรรค์ผู้ปราศจากบาป ผู้รับใช้พระองค์และเชื่อฟังพระบัญชาทั้งหมดของพระองค์ แต่พระองค์ไม่ได้ประทานพระคุณแก่พวกเขา พวกเขาไม่ต้องการมัน เพราะพวกเขาไม่เคยทำบาป พระคุณเป็นคุณลักษณะที่แสดงต่อมนุษย์ที่ไม่สมควรได้รับ เราไม่ได้แสวงหามัน มันถูกส่งมาเพื่อตามหาพวกเรา พระเจ้าทรงยินดีที่ได้ประทานพระคุณแก่ทุกคนที่หิวกระหาย ไม่ใช่เพราะเรามีค่าควร แต่เพราะเราไม่มีค่าควร ความต้องการของเราคือคุณสมบัติที่ทำให้เรามั่นใจว่าจะได้รับของกำนัล”—คำพยานสำหรับผู้รับใช้ น. 519

ข. เราเกิดมาจากพระเจ้าอย่างไรและทำไม? ยากอบ 1:18; 1 เปโตร 1:23; 2:9

2. ลดความร้อนลง

ก. โลกแห่งความโกรธอย่างไร และทำไมเราต้องแตกต่าง? ยากอบ 1:19

“ทำให้เป็นกฎที่จะไม่พูดคำหยาบต่อกัน แต่งชมเชยและชมเชยทุกครั้งที่ทำได้

“บางคนคิดว่ามันเป็นคุณธรรมที่จะไม่ถูกควบคุม และพวกเขาจะพูดชมเชยนิสัยตรงไปตรงมาของพวกเขาในการพูดสิ่งที่น่ารังเกียจซึ่งอยู่ในใจ พวกเขาปล่อยให้วิญญาณที่โกรธแค้นจมอยู่ในกระแสแห่งการตำหนิและการจับผิด ยิ่งพวกเขาพูดมากเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้น และชาตาก็ยิ่งตึงเครียดเพื่อช่วยทำงานนี้ เพราะมันเหมาะกับเขา ถ้อยคำนั้นทำให้ผู้ที่สนทนาคือหงุดหงิด และจะถูกเหวี่ยงกลับไป ช่วยให้ผู้พูดคำที่ยากขึ้นอีก จนกระทั่งเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ถูกเป็นไฟลุกโชน คุณทั้งคู่รู้สึกว่าคุณมีการทดลองทั้งหมดที่คุณสามารถอดทนได้และชีวิตของคุณไม่มีความสุขที่สุด เริ่มต้นงานอย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อควบคุมความคิด คำพูด การกระทำของคุณเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกคุ้นเคยเพิ่มขึ้น จงตั้งกฎให้ไปคนเดียวและอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 4 น. 243

ข. เหตุใดอารมณ์ร้อนจึงไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า และจะรักษาได้อย่างไร? ยากอบ 1:20

“บางคนวิตกกังวล และหากพวกเขาเริ่มสูญเสียการควบคุมตนเองทางวาจาหรือวิญญาณภายใต้การช่วยพวกเขาจะเมาด้วยความโกรธมากพอๆ กับผู้ที่เมาสุราด้วยสุรา พวกเขาไม่สมเหตุผล และไม่สามารถโน้มน้าวหรือโน้มน้าวใจได้ง่าย พวกเขาไม่มีสติ ชาตานั้นมีอำนาจควบคุมอย่างเต็มที่ การแสดงความโกรธแต่ละครั้งจะทำให้ระบบประสาทและพลังทางศีลธรรมอ่อนแอลง และทำให้ยากต่อการระงับความโกรธจากการช่วยครั้งอื่น

“ในชั้นเรียนนี้มีวิธีแก้ไขเพียงวิธีเดียวเท่านั้น นั่นคือการควบคุมตนเองเชิงบวกในทุกสถานการณ์ ความเพียรพยายามเข้าไปในที่อื่นเป็นที่พอใจซึ่งตนเองไม่รำคาญนั้นอาจสำเร็จได้ชั่วขณะหนึ่ง แต่ชาตารู้ว่าจะหาวิญญาณที่นำส่งสารเหล่านี้ได้ที่ไหน และจะโจมตีพวกเขาในจุดอ่อนของพวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่า พวกเขาจะเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องตรงเท่าที่พวกเขาคิดถึงตนเองมาก - - - แต่มีความหวังสำหรับพวกเขา ปล่อยให้ชีวิตนี้เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความกังวลเชื่อมโยงกับพระคริสต์ และจากนั้นตัวเขาเองจะไม่ร้องเพื่ออำนาจสูงสุดอีกต่อไป - - - พวกเขาควรจะถ่อมตัวและพูดตามตรงว่า 'ข้าพเจ้าทำผิดไปแล้ว' ท่านจะยกโทษให้ข้าพเจ้าไหม? เพราะพระเจ้าตรัสว่าเราต้องไม่ปล่อยให้พระอาทิตย์ตกดินเพราะโทษของเรา' นี่เป็นหนทางเดียวที่ปลอดภัยไปสู่ชัยชนะ”—บุตรชายหญิงของพระเจ้า น. 142

3. การถนอมแสง

ก. อธิบายการเรียกของพระเจ้าเป็นเจ้าสำหรับเราแต่ละคน ยกอบ 1:21

“โอ้ผู้ใดที่มีแสงสว่างแห่งความจริง ซึ่งเป็นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าประทานให้ จะต่อต้านพระพิโรธและการพิพากษาของพระเจ้าโดยทำบาปต่อพระองค์และทำสิ่งที่พระเจ้าคริสต์ไว้ตามพระวาระของพระองค์ว่าอย่าทำได้อะไร พวกเขาจะถูกชานทำให้มีคอบจนทำให้พระเจ้าต้องอภัยต่อพระพักตร์ของพระองค์ได้อย่างไร และทำให้จิตวิญญาณของพวกเขาแปลเป็นโดยการทำบาปโดยรู้เท่าทัน? อัครสาวกกล่าวว่า ‘เราถูกสร้างให้ปรากฏแก่โลก และแก่เหล่าทูตสวรรค์ และแก่นมนุษย์’ เราจะเรียกคนบาปเหล่านี้ว่าคนหน้าซื่อใจคดหรือไม่ ในศิโยน ถามว่า ข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่ปรากฏแก่โลกในลักษณะใดที่จะ เทวดาและกับผู้ชายหรือ? ตอบตัวเองด้วยการใช้แสงสว่าง สิทธิพิเศษ และพระเมตตาที่พระเจ้าประทานแก่ฉันในทางที่ผิด ด้วยการกระทำที่ไม่สมควรซึ่งทำให้จิตวิญญาณเสื่อมทรามและทำให้จิตวิญญาณเสื่อมทราม”—คำพยานสำหรับผู้รับใช้ น. 447

ข. พระวาระของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับอย่างไรกับความรอดของเรา โดยเฉพาะในยุคสุดท้าย? 2 ทิโมธี 3:15; 1 โครินธ์ 15:1, 2

“การทำงานอย่างแท้จริงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหัวใจของมนุษย์ได้รับการสัญญาไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพผ่านทางพระคำ พระคริสต์ทรงประกาศว่าพระคำเป็นวิญญาณและเป็นชีวิต - -

“ชาตงานจะทำงานในลักษณะที่ละเอียดอ่อนที่สุดเพื่อแนะนำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่สวมอาภรณ์เทวดา แต่แสงสว่างจากพระคำกำลังส่องแสงท่ามกลางความมืดมนทางศีลธรรม และพระคัมภีร์จะไม่วันถูกแทนที่ด้วยการสำแดงอัศจรรย์ ต้องศึกษาความจริงต้องค้นหาเป็นสมบัติที่ซ่อนอยู่ แสงสว่างอันอัศจรรย์จะไม่ได้รับยกเว้นพระคำหรือเข้ามาแทนที่พระคำ จึงยึดมั่นในพระคำและรับพระคำที่ฝังไว้ซึ่งจะทำให้มนุษย์มีปัญญาไปสู่ความรอด”—ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้ หนังสือ 2 น. 100

“ผู้ที่ยอมรับความจริงควรแสวงหาความเข้าใจที่ชัดเจนในพระคัมภีร์และความรู้เชิงทดลองเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ช่วยหรือผู้ที่ทรงพระชนม์ สถิติปัญญาควรได้รับการปลูกฝัง ความทรงจำต้องเสียบาย ความเกียจคร้านทางปัญญาล้วนเป็นบาป และความง่วงฟ่ายวิญญาณคือความตาย”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 4 น. 399

“เมื่อได้รับพระคำที่สั่งสอนของพระองค์และเข้าครอบครองเราแล้ว พระเยซูจะทรงสถิตอยู่ต่อเรา ควบคุมความคิด ความคิด และการกระทำของเรา เราตื่นตัวกับคำแนะนำของครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกเคยรู้จัก”—ข่าวสารสำหรับเยาวชน น. 160

4. กระจกเงาแห่งกฎหมายของพระเจ้า

ก. เหตุใดจึงสำคัญสำหรับเราที่จะสำรวจใจของเรา? ยากอบ 1:22-24

“หลายคนได้รับเสียงปรบมือในคุณธรรมที่พวกเขาไม่มี ผู้ค้นหาหัวใจจะซึ้งน้ำหนักร่างใจ และบ่ยอครั้ง การกระทำที่มนุษย์ปรบมือให้อย่างสูง พระองค์จะทรงบันทึกไว้ว่าเกิดจากความเห็นแก่ตัวและความหน้าซื่อใจคด ทุกการกระทำในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะขอดเยี่ยมและนำยกย่อง หรือสมควรได้รับการดำเนิน จะถูกตัดสินโดยผู้ค้นหาหัวใจตามแรงใจที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำนั้น

“หลายคนละเลยที่จะมองตัวเองในกระจกซึ่งเผยให้เห็นข้อบกพร่องในอุปนิสัย ดังนั้นความพิกลพิการและบาปจึงดำรงอยู่ และผู้นั้นก็ปรากฏชัด หากผู้กระทำความผิดไม่เข้าใจ บาปอันน่ารังเกียจที่เกิดจากความเห็นแก่ตัวนั้นมียู่มาก แม้แต่ในบางคนที่ยังว่าอุทิศตนให้กับงานของพระเจ้าก็ตาม หากพวกเขาจะเปรียบเทียบกับอุปนิสัยของตนกับข้อกำหนดของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมาตรฐานอันขอดเยี่ยมซึ่งเป็นกฎอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พวกเขาจะแน่ใจหากผู้ค้นหาที่ซื่อสัตย์และจริงจังว่าพวกเขากำลังต้องการอย่างหวาดกลัว แต่บางคนไม่เต็มใจที่จะมองให้ไกลพอหรือลึกพอที่จะเห็นความเสื่อมทรามในจิตใจของตนเอง พวกเขาต้องการในหลายๆ ด้าน แต่พวกเขาก็ยังคงเต็มใจเพิกเฉยต่อความคิดของตน”—คนงานประกาศพระกิตติคุณ น. 275, 276

ข. อธิบายความงดงามของอิสราภาพที่แท้จริงผ่านพลังสร้างสรรค์ที่มาจากการยอมจำนนต่อพระคริสต์และพระประสงค์ของพระองค์ ยากอบ 1:25; ยอห์น 8:32

“ในงานไถ่ถอนไม่มีการบังคับ ไม่มีการใช้แรงภายนอก ภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า มนุษย์มีอิสระที่จะเลือกว่าเขาจะรับใช้ใคร ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อจิตวิญญาณยอมจำนนต่อพระคริสต์ มีความรู้สึกถึงอิสราภาพสูงสุด การขับบาปออกไปนั้นเป็นการกระทำของจิตวิญญาณนั่นเอง จริงอยู่ เราไม่มีอำนาจที่จะปลดปล่อยตัวเองจากการควบคุมของซาตาน แต่เมื่อเราปรารถนาที่จะเป็นอิสระจากบาป และในความต้องการอันยิ่งใหญ่ของเรา ร้องขอพลังจากและเหนือตัวเราเอง พลังของจิตวิญญาณจะดันดันไปด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสิ่งเหล่านี้เชื่อฟังคำสั่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า

“เงื่อนไขเดียวที่เสรีภาพของมนุษย์เป็นไปได้คือการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ ‘ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ’ และพระคริสต์ทรงเป็นความจริง ความบาปสามารถมีชัยได้ก็ต่อเมื่อทำให้จิตใจอ่อนแอลง และทำลายเสรีภาพของจิตวิญญาณเท่านั้น การยอมอยู่ใต้บังคับของพระเจ้าเป็นการนำตนเองกลับคืนมา—สู่ความรุ่งโรจน์และศักดิ์ศรีที่แท้จริงของมนุษย์ กฎของพระเจ้าซึ่งเรายอมอยู่ใต้บังคับนั้นคือ ‘กฎแห่งเสรีภาพ’ ยากอบ

2:12—ผู้ฟังปราธนาแห่งปวงชน น. 466

5. ศาสนาที่แท้จริง

ก. บอกลักษณะสำคัญของศาสนาคริสต์ที่มักขาดหายไป ยกอบ 1:26

“โดยความช่วยเหลือที่พระคริสต์ประทาน เราจะสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมลิ้นได้ ขณะที่พระองค์ทรงถูกทดสอบด้วยคำพูดที่เร่รุ่มและโกรธ พระองค์ไม่เคยทำบาปด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เลยแม้แต่ครั้งเดียว ด้วยความสงบและอดทน พระองค์ทรงพบกับการเยาะเย้ย การเหน็บแนม และการเยาะเย้ยของเพื่อนร่วมงานของพระองค์ที่มันน่าขง่างไม่มี แทนที่จะตอบโต้ด้วยความโกรธ พระองค์กลับเริ่มร้องเพลงสดุดีอินไพเราะบทหนึ่งของดาวิด และเพื่อนของพระองค์ก่อนที่จะตระหนักว่าพวกเขา กำลังทำอะไรอยู่ก็จะร่วมร้องเพลงสวดกับพระองค์ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในโลกนี้หากชายและหญิงในปัจจุบันจะทำตามแบบอย่างของพระคริสต์ในการใช้คำพูด”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเวนธ์เดย์แอ็ดเวนติส เล่มที่ 7 น. 936

ข. ศาสนาที่ดำเนินอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบๆ และไม่เห็นแก่ตัวอย่างไร? ยกอบ 1:27

“การเป็นคนงานหนัก การอดทนทำความดีต่อไปซึ่งต้องอาศัยการทำงานที่ไม่ยอมรับตนเอง ถือเป็นงานอันรุ่งโรจน์ที่สวรรค์จะชื่นชม พระเจ้ายอมรับงานที่ซื่อสัตย์มากกว่างานมัสการที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและกระตือรือร้นที่สุด เป็นการทำงานร่วมกับพระคริสต์ซึ่งเป็นงานมัสการที่แท้จริง การสวดอ้อนวอน การดักเตือน และการพูดเป็นผลรลาคถูกซึ่งมักถูกคิดอยู่กับมัน แต่ผลไม้มันซึ่งสำคัญในการดี คือการดูแลคนขัดสน ลูกกำพร้าพ่อ และหญิงม่าย นั่นเป็นผลไม้มันและเคิบโตบนต้นไม้ดีตามธรรมดา”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น. 24

วันศุกร์

วันที่ 25 ตุลาคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. เหตุใดเราจึงสามารถวางใจชีวิตของเราในพระเจ้าแห่งสวรรค์นี้วันได้?
2. หน้าที่ของทุกคนที่พบว่าตัวเองอารมณ์เสียคืออะไร?
3. เหตุใดจึงสำคัญสำหรับฉันที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าเพื่อตนเอง?
4. อธิบายว่าอิสรภาพที่แท้จริงคืออะไร
5. ข้าพเจ้าจะปลูกฝังศาสนาแท้ให้มากขึ้นจากใจได้อย่างไร?

เงินบริจาควันสะบาโตครั้งแรกสำหรับแผนกวรรณกรรมสำนักงานใหญ่

มีภิกษุที่มีชื่อเสียงกล่าวไว้ว่า “หยดหมึกอาจทำให้คนคิดด้านได้” สื่อสิ่งพิมพ์มีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักมากกว่าเพียงคำพูดเท่านั้น เนื่องจากความคงทนของมัน ด้วยเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษร เราสามารถใช้เวลาในการอ่านตามจังหวะของเราเอง รวมทั้งอ้างอิงกลับและพิจารณาข้อมูลที่เราแสวงหาเพื่อเรียนรู้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ช่วยได้เมื่อพยายามซึมซับหัวข้อทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้ง

สิ่งนี้เป็นจริงตลอดประวัติศาสตร์: “ปากกาของลูเทอร์เป็นพลัง และงานเขียนของเขากระจัดกระจายไปทั่วโลก หน่วยงานเดียวกันนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่า พระคัมภีร์ สิ่งพิมพ์ในหลายภาษา ซึ่งเปิดเผยความจริงในเวลาอันสั้น อยู่ในมือของเราแล้ว และสามารถเผยแพร่ไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 6 น. 403

“งานของทูตสวรรค์องค์อื่นที่ลงมาจากสวรรค์ด้วยฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่และผู้ทรงทำให้แผ่นดินโลกสว่างขึ้นด้วยพระสิริของพระองค์นั้นสำเร็จลงแล้วโดยทางสำนักพิมพ์ของเรา—ฉบับเดียวกัน เล่มที่ 7 น. 140

ในปี ค.ศ. 1849 เจมส์ ไวท์ได้ตีพิมพ์สิ่งพิมพ์เล็กๆ ชื่อ ความจริงปัจจุบัน “กองกระดาษเล็กๆ ถูกวางอยู่บนพื้น จากนั้นพี่น้องชายหญิงก็มารวมตัวกันรอบๆ พวกเขาและทูลวิงวอนพระผู้เป็นเจ้าทั้งน้ำตาให้ทรงอวยพรผ้าผืนเล็กๆ ตามที่ควรจะส่งออกไป จากนั้นกระดาษก็ถูกพับ ห่อ และจำหน่ายถึง จากนั้นเจมส์ ไวท์ก็นำเอกสารเหล่านั้นไปแปลไม่ช้าก็ไปที่ทำการ ‘ปรีชณีย์มิดเดิลทาวน์’—งานเขียนในยุคแรก, (xxv)

การกระทำนี้เป็นการตอบสนองต่อข้อความ: “คุณต้องเริ่มพิมพ์กระดาษเล็กๆ น้อยๆ และส่งไปให้ผู้คน ปล่อยให้มันเล็กไปก่อน แต่เมื่อผู้คนอ่าน พวกเขาจะส่งวิธีการที่จะพิมพ์ไปให้คุณ และมันจะประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก!”—อ้างอิงแล้ว, (xxiv)

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อค่าขนส่งพุ่งสูงขึ้นและข้อจำกัดด้านชายแดนทำให้รูปแบบการจัดจำหน่ายมีราคาแพงยิ่งขึ้นไปอีก ราคาสัมภักรสมาชิกของเราไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใหม่เหล่านี้ ดังนั้น เราต้องอาศัยความมีน้ำใจกรุณาของเพื่อนร่วมความเชื่อเพื่อให้สำเร็จตามคำพยากรณ์ที่บอกไว้กับผู้ประกาศในสมัยแรกว่า “เมื่อผู้คนอ่าน พวกเขาจะส่งเงินมาให้ท่าน。”

เราขอเชิญฐานการถวายวันสะบาโตครั้งแรกสำหรับแผนกวรรณกรรมของ GC จะทำให้คุณประทับใจในการมอบสิ่งพิเศษให้กับดวงวิญญาณทั่วโลกที่ต้องการอ่านความจริงในปัจจุบัน ขอขอบคุณ!

พี่น้องชายของเราในแผนกวรรณกรรมสำนักงานใหญ่

การเอาชนะความอิจฉา

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “เพราะว่าไม่มีการเห็นแก่หน้าของผู้ใดกับพระเจ้าเลย” (โรม 2:11)

“พระเจ้าไม่ทรงรับรู้ถึงการแบ่งแยกยศศักดิ์ สำหรับพระองค์ก็ไม่มีวาระ ในสายพระเนตรของพระองค์ ผู้ชายก็เป็นเพียงผู้ชาย ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี ในวันชาระบัญญัติครั้งสุดท้าย ตำแหน่ง ยศ หรือทรัพย์สินสมบัติ จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเส้นขนของใครๆ โดยพระเจ้าผู้มองเห็นทุกสิ่ง มนุษย์จะถูกตัดสินจากสิ่งที่พวกเขาเป็นในความบริสุทธิ์ ในความสูงส่ง และในความรักต่อพระคริสต์”—คำแนะนำสำหรับฉันนทการ น. 162

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 3 น. 304-309, 320-329

วันอาทิตย์

วันที่ 27 ตุลาคม

1. ปัญหาทัศนคติ

ก. อธิบายแนวโน้มทางโลกทั่วไปที่เราอาจมีความคิด บางทีโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ. ยากอบ 2:1-4

“คนจนควรได้รับการปฏิบัติด้วยความสนใจและความเอาใจใส่มากพอๆ กับคนรวย การปฏิบัติที่ให้เกียรติคนรวย การดูหมิ่น และการละเลยคนจน ถือเป็นอาชญากรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า ผู้ที่ถูกร่ำล้อมไปด้วยความสะดวกสบายของชีวิต หรือถูกโลกหลุมไถ้และปรนเปรอเพราะพวกเขาร่ำรวย ไม่รู้สึกถึงความจำเป็นของความเห็นอกเห็นใจและการเอาใจใส่อย่างอ่อนโยน เช่นเดียวกับบุคคลที่ชีวิตต้องต่อสู้กับความยากจนมาช้านาน”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 4 น. 550

“ถึงแม้ว่าพระคริสต์จะมั่งมีในราชสำนักแห่งสวรรค์ แต่พระองค์ก็ทรงยากจนเพื่อเราจะได้มั่งมีโดยผ่านความยากจนของพระองค์ พระเยซูทรงยกย่องคนยากจนโดยแบ่งปันสภาพที่ต่ำต้อยของพวกเขา จากประวัติศาสตร์แห่งพระชนม์ชีพของพระองค์ เราต้องเรียนรู้วิถีปฏิบัติต่อคนยากจน”—อ้างแล้ว หน้า 550

ข. เราต้องตระหนักอะไรเกี่ยวกับคนที่อาจยากจนในสินค้าของโลกแต่มีกำลังใจในศรัทธา? ยากอบ 2.5

2. วิจารณ์คุณภาพและความยุติธรรม

ก. อธิบายแนวทางที่สมดุลที่พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนยากจน มาระโก 14:3-9

“บางคนทำหน้าที่แสดงความเมตตาอย่างสุดซึ้งและทำร้ายคนขัดสนจริงๆ ด้วยการทำให้พวกเขามากเกินไป คนยากจนมักไม่ค่อยออกแรงเท่าที่ควร แม้ว่าพวกเขาจะไม่ถูกละเลยและปล่อยให้ทนทุกข์ แต่พวกเขาก็ต้องได้รับการสอนให้ช่วยเหลือตัวเอง

“ไม่ควรมองข้ามอุดมการณ์ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อคนยากจนจะได้รับความสนใจจากเราเป็นอันดับแรก ครั้งหนึ่งพระคริสต์ทรงประทานบทเรียนที่สำคัญมากแก่เหล่าสาวกในประเด็นนี้ เมื่อมารีย์เท้าน้ำมันบนพระเศียรของพระเยซู ยูดาสผู้โลกก็วิ่งวอนเพื่อคนยากจน โดยเพิ่มทำในสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นการสิ้นเปลืองเงิน แต่พระเยซูทรงพิสูจน์การกระทำนั้นโดยตรัสว่า: ‘ทำไมเธอต้องลำบากใจ? เธอได้กระทำการงานที่ดีแก่ฉัน’ ‘ไม่ว่าข่าวประเสริฐนี้จะประกาศไปทั่วโลกที่ใด พระกิตติคุณนี้ก็จะได้กระทำไปแล้ว จะถูกกล่าวถึงเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเธอ’ ในการถวายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแห่งทรัพย์สินบิตของเร หากเรามุ่งความสนใจไปที่การบรรเทาความขัดสนของคนยากจน อุดมการณ์ของพระเจ้านี้จะถูกละเลย จะไม่มีใครทนทุกข์หากผู้พิทักษ์ของพระองค์ทำหน้าที่ของพวกเขา แต่อุดมการณ์ของพระคริสต์ควรมาก่อน”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 4 น. 550, 551

ข. ในอิสราเอลโบราณ คนที่ให้ความยุติธรรมต้องมีเจตคติเช่นไร? เลวีนิติ 19:15; เฉลยธรรมบัญญัติ 1:17; 10:17

ค. ปัจจุบันนี้ ทุกคนในฐานะผู้นำคริสตจักรควรเรียนรู้ที่จะประยุกต์ใช้หลักธรรมเดียวกันนี้อย่างไร? 1 เปโตร 1:17 โกลโคสี 3:25

“ผู้ที่เชื่อมโยงความรักและความสนใจของคนเข้ากับหนึ่งหรือสองอย่าง และยกพวกเขาให้เสียเปรียบผู้อื่น ไม่ควรดำรงตำแหน่งในสำนักงานเป็นเวลาหนึ่งวัน ความลำเอียงที่ไม่มีบริสุทธิธรรมสำหรับคนพิเศษที่อาจพอใจจินตนาการ การละเลยผู้อื่นที่มีมโนธรรมและเกรงกลัวพระเจ้า และในสายพระเนตรของพระองค์ที่มีคุณค่ามากกว่า ถือเป็นที่น่ารังเกียจต่อพระเจ้า สิ่งที่พระเจ้าทรงเห็นคุณค่าเราควรให้คุณค่า เครื่องประดับแห่งจิตใจที่ถ่อมตัวและเจียมตน พระองค์ทรงถือว่ามีความสำคัญมากกว่าความงามภายนอก เครื่องประดับภายนอก ความมั่งคั่งหรือเกียรติทางโลก”—เล่มเดียวกัน เล่มที่ 3, น. 24

3. สร้างนิสัยที่ดีขึ้น

- ก. ยาโกโบดำหนิอะไรเกี่ยวกับอคติด้านวัตถุนิยมของผู้อ้างว่าเป็นผู้เชื่อ และเหตุใดเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องร้ายแรง? ยากอบ 2:6, 7

“พระเจ้าทรงยอมรับคุณคือน้ำมนุษย์และเหล่าทูตสวรรค์ว่าเป็นบุตรของพระองค์ อธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อ ‘ซื่ออันสมควรซึ่งท่านถูกเรียก’ ยากอบ 2:7 พระเจ้าทรงส่งคุณเข้ามาในโลกนี้ในฐานะตัวแทนของพระองค์ ในทุกการกระทำของชีวิต คุณจะต้องสำแดงพระนามของพระเจ้าให้ประจักษ์ คำร้องนี้เรียกร้องให้คุณครอบครองพระอุปนิสัยของพระองค์ คุณไม่สามารถทำให้พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ได้ คุณไม่สามารถเป็นตัวแทนของพระองค์ต่อโลกได้ เว้นแต่ในชีวิตและอุปนิสัยของคุณจะเป็นตัวแทนของชีวิตและพระอุปนิสัยของพระเจ้า สิ่งนี้คุณสามารถทำได้โดยการยอมรับพระคุณและความชอบธรรมของพระคริสต์เท่านั้น” — ข้อคิดจากภูเขาแห่งพระพร น. 107

- ข. เรามีสัจชนะในการเป็นตัวแทนพระคริสต์อย่างถูกต้องได้อย่างไร? โรม 2:11; สุภาษิต 23:7

“ศึกษาคุณลักษณะของพระเจ้า-มนุษย์อย่างรอบคอบ และถามอยู่เสมอว่า ‘พระเยซูจะทรงทำอะไรหากพระองค์มาแทนที่ฉัน’ นี่ควรเป็นการวัดหน้าที่ของเรา อย่างว่าตัวเองโดยไม่จำเป็นในสังคมของผู้ที่ศิลปะของพวกเขาจะทำให้จุดประสงค์ของคุณในการทำสิ่งถูกต้องอ่อนแอลง หรือทำให้มันโน้มน้าวมองคุณเป็นอื่น อย่าทำอะไรกับคนแปลกหน้า ตามถนน บนรถ ในบ้าน ที่จะมีความชั่วร้ายน้อยที่สุด ทำบางสิ่งทุกวันเพื่อปรับปรุงสวามิภักดิ์ และทำให้ชีวิตสูงส่งที่พระคริสต์ทรงซื้อด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง

“กระทำความหลักการเสมอ ไม่เคยใช้แรงกระตุ้น บรรเทาความใจร้อนตามธรรมชาติของคุณด้วยความอ่อนโยนและความอ่อนโยน คมดั่งกับความเบาหรือเรื่องเล็กน้อย อย่าให้ไหวพริบต่ำหลุดพ้นจากริมฝีปากของคุณ แม้แต่ความคิดก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อจลาจล พวกเขาจะต้องถูกยับยั้งและถูกกักขังให้เชื่อฟังพระคริสต์ ให้อ่านไบเบิลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นโดยพระคุณของพระคริสต์ พวกเขาจะบริสุทธิ์และเป็นความจริง

“เราต้องการการรับรู้ถึงพลังอันสูงส่งของความคิดที่บริสุทธิ์อยู่เสมอ ความปลอดภัยเพียงอย่างเดียวสำหรับจิตวิญญาณใด ๆ ก็คือการคิดที่ถูกต้อง ---

“ปลูกฝังนิสัยการพูดจาดีต่อผู้อื่น จงยึดมั่นในคุณสมบัติที่ดีของผู้ที่คุณคบหาด้วย และมองข้อผิดพลาดและความล้มเหลวของพวกเขาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” — มหัศจรรย์แห่งการรักษาน. 491, 492

4. มีพฤติกรรมอันเป็นกษัตริย์

ก. พระคัมภีร์เน้นย้ำถึงอะไรที่จำเป็นอย่างแท้จริงต่อความเชื่อของคริสเตียนของเรา—และเพราะเหตุใด? ยก
 ออบ 2:8

“ครูสอนศาสนาหลายคนยืนยันว่าโดยการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ได้ทรงยกเลิกกฎ และต่อจากนี้ไป
 มนุษย์ก็จะเป็นอิสระจากข้อกำหนดของกฎนั้น มีบางคนที่เป็นเหมือนแอกที่หนักหน่วง และตรงกันข้ามกับ
 ความเป็นทาสของกฎ พวกเขาเฝ้าแสวงเสรีภาพที่จะผลิตผลิตภายใต้พระกิตติคุณ

“แต่ศาสตราจารย์และอัครสาวกไม่ได้คำนึงถึงกฎศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าเช่นนั้น คาวิดกล่าวไว้: 'ข้า
 พระองค์จะดำเนินตามเสรีภาพ ข้าพระองค์แสวงหาข้อบังคับของพระองค์' สดุดี 119:45 อัครสาวกยกอบซึ่ง
 เขียนหลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ กล่าวถึงบัญญัติสิบประการว่าเป็น 'กฎอันศักดิ์สิทธิ์' และ 'กฎแห่ง
 เสรีภาพอันสมบูรณ์' ยกอบ 2:8; 1:25 และผู้เปิดเผย ครึ่งศตวรรษหลังจากการตรึงกางเขน ได้ประกาศให้พร
 แก่พวกเขา 'ผู้ที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้มีสิทธิในดินไม้แห่งชีวิต และอาจเข้ามา
 ทางประตูเข้าไปในเมือง' วิวรณ์ 22:14 “—สงครามแห่งประวัติศาสตร์ น. 466

“เมื่อคนหนึ่งยอมจำนนต่อพระคริสต์ จิตใจก็จะถูกควบคุมโดยธรรมบัญญัติ แต่เป็นพระราชโองการซึ่ง
 ประกาศเสรีภาพแก่เขยทุกคน โดยการมาเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ มนุษย์ยังได้รับการปลดปล่อย การอยู่ใ
 บังคับพระประสงค์ของพระคริสต์หมายถึงการฟื้นฟูสู่ความเป็นลูกผู้ชายที่สมบูรณ์

“การเชื่อฟังพระเจ้าคืออิสรภาพจากการครอบงำของบาป การปลดปล่อยจากค้นหาและแรงกระตุ้นของ
 มนุษย์ มนุษย์อาจยืนหยัดเป็นผู้พิชิตตนเอง ผู้พิชิตความโน้มเอียงของตนเอง ผู้พิชิตเทพผู้ครอบครองและอำนาจ
 และของ 'ผู้ครอบครองความมืดมนแห่งโลกนี้' และ 'ความชั่วร้ายฝ่ายวิญญาณในสถานสูง' เอเฟซัส 6:12—
 มหัทศจรีย์แห่งการรักษาน. 131

ข. การมีอคติ ความลำเอียง และ/หรืออคติทำให้คำพยานของเราเกี่ยวกับพระคริสต์เสียไปอย่างไร? ยกอบ
 2:9

“เราอาจอ้างว่าเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ เราอาจอ้างว่าเชื่อความจริงทุกประการในพระวจนะของพระผู้เป็น
 เจ้า แต่สิ่งนี้จะไม่ทำให้เพื่อนบ้านของเราเกิดประโยชน์ใดๆ เว้นแต่ความเชื่อของเราจะถูกนำไปปฏิบัติใน
 ชีวิตประจำวันของเรา อาชีพของเราอาจสูงเท่ากับสวรรค์ แต่จะช่วยให้ตัวเราเองและเพื่อนมนุษย์เว้นแต่เรา
 เป็นคริสเตียน ตัวอย่างที่ถูกต้องจะสร้างประโยชน์ให้กับโลกมากกว่าอาชีพอื่นๆ ของเรา—อุทาหรณ์สอนชีวิต
 น. 383

5. การสอนอย่างชาญฉลาดด้วยความเห็นอกเห็นใจ

- ก. เราต้องทำอะไรไว้เสมอในการยึดมั่นในกฎศีลธรรมของพระเจ้า—ตลอดจนเมื่อแบ่งปันความจริงนี้กับคนรุ่นต่อไป? บัญญัติจารย์ 11:9; 12:13, 14; ยากอบ 2:10-13

“เยาวชนมีความรักในเสรีภาพแต่กำเนิด พวกเขาปรารถนาอิสรภาพ และพวกเขาต้องเข้าใจว่าพรอันล้ำค่าเหล่านี้จะได้รับการเชื่อฟังกฎของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของท่านั้น กฎหมายนี้เป็นผู้รักษาเสรีภาพและเสรีภาพที่แท้จริงมันชี้ให้เห็นและห้ามสิ่งเหล่านั้นที่ทำให้เสื่อมเสียและเป็นทาส และด้วยเหตุนี้สำหรับผู้เชื่อฟังจึงได้รับการปกป้องจากพลังแห่งความชั่วร้าย

ข้อบังคับของพระองค์’ พระโอวาทของพระองค์เป็นความยินดีของข้าพระองค์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวของข้าพระองค์’ สดุดี 119:45, 24

“ในการพยายามแก้ไขความชั่วร้าย เราควรระวังแนวโน้มที่จะจับคิดหรือตำหนิ การตำหนิอย่างต่อเนื่องทำให้สับสน แต่ไม่ได้ปฏิรูป ด้วยความคิดที่หลากหลาย และบ่อยครั้งมีจิตใจที่อ่อนไหวที่สุด บรรยายภาพของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่เห็นอกเห็นใจนั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตต่อความพยายาม ดอกไม้ไม่บานตามลมที่พัดแรง - -

“เป้าหมายที่แท้จริงของการตักเตือนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้กระทำผิดถูกชักจูงให้มองเห็นความคิดของตนเองและความตั้งใจของเขาถูกเกณฑ์ให้แก้ไข เมื่อสิ่งนี้สำเร็จแล้ว จงชี้ให้เห็นที่มาของการอภัยโทษและอำนาจพยายามรักษาความเคารพตนเองและสร้างแรงบันดาลใจให้เขาด้วยความกล้าหาญและความหวัง

“งานนี้ดีที่สุด ยากที่สุด และทุ่มเทให้กับมนุษย์ ต้องใช้ไหวพริบที่ละเอียดอ่อนที่สุด ความอ่อนไหวที่ดีที่สุด ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ และความศรัทธาและความอดทนที่มาจากสวรรค์ เต็มใจทำงาน เฝ้าดู และรอคอย มันเป็นงานที่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้แล้ว”—การศึกษา น. 291, 292

วันศุกร์

วันที่ 1 พฤศจิกายน

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. แม้ว่าข้าพเจ้าอาจมีไม่มาก แต่ข้าพเจ้าต้องคำนึงถึงคนอื่นที่มีน้อยกว่านี้ได้อย่างไร?
2. การมีอคติโดยไม่รู้ตัวหรืออคติอย่างไม่ยุติธรรมต่อบางคนเป็นเรื่องง่ายสักเพียงไร?
3. รูปแบบการคิดของเราส่งผลต่อวิธีที่เราปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวอย่างไร?
4. เหตุใดกฎหมายของพระเจ้าจึงถูกเรียกว่ากฎหมายแห่งเสรีภาพ?
5. บรรยายถึงทัศนคติในการสอนคนที่มีความคิดผิด

ความเชื่อในการกระทำ

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “แต่ท่านอยากทราบไหม โอ คนไร้ค่า ว่าความเชื่อที่ปราศจากบรรดาการกระทำก็ตายเสียแล้ว?” (ยากอบ 2:20)

“ถึงแม้งานดีจะไม่ช่วยให้รอดแม้แต่ดวงเดียว แต่ก็เป็นไปได้ที่แม้แต่ดวงเดียวจะรอดหากปราศจากงานดี”—ความศรัทธาและการงาน น. 111

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม:

งานเขียนในยุคแรก น. 226-228, 269-273

วันอาทิตย์

วันที่ 3 พฤศจิกายน

1. ความเชื่อและตัวอย่าง

ก. เหตุใดจึงจำเป็นต้องดำรงชีวิตสอดคล้องกับศรัทธาที่เรายอมรับอย่างเต็มที่? 1 โครินธ์ 4:9; 1 ยอห์น 5:3; ยากอบ 2:14

“อย่าให้ใครหลอกลวงตัวเองด้วยความเชื่อที่ว่าพวกเขาสามารถกลายเป็นคนบริสุทธิ์ได้ในขณะที่จิตใจละเมิดข้อกำหนดประการหนึ่งของพระเจ้า การทำบาปที่ทราบแล้วทำให้เสียงพยานของพระวิญญาณเจียบลงและแยกจิตวิญญาณออกจากพระเจ้า”—สงครามแห่งประวัติศาสตร์ น. 472

“ประจักษ์พยานในชีวิตเราประกาศต่อโลกว่าเขาเชื่อสัตย์ต่อศรัทธาที่เขายอมรับหรือไม่ ความประพฤติของคุณทำให้กฎของพระเจ้าน้อยลงในการประมาณมิตรทางโลกของคุณ มันบอกพวกเขาว่า: 'คุณอาจเชื่อฟังพระบัญญัติหรือไม่ก็ได้ ข้าพเจ้าเชื่อว่ากฎของพระผู้เป็นเจ้าในลักษณะที่ผูกมัดมนุษย์ แต่ท้ายที่สุดแล้ว พระเจ้าไม่ได้ทรงจะจงมกนักในเรื่องการรักษาที่อย่างเคร่งครัด และการล่วงละเมิดเป็นครั้งคราวไม่ได้ทรงเข้มงวดในส่วนของคุณเอง’”

“หลายคนแก้ตัวที่ละเมิดวันสะบาโตโดยอ้างถึงตัวอย่างของคุณ พวกเขาแย้งว่าถ้าคนดีที่เชื่อว่าวันที่เจ็ดเป็นวันสะบาโต สามารถทำงานทางโลกได้ในวันนั้นเมื่อสภาวะการณ์ดูเหมือนจะเรียกร้อง แน่แน่นอนพวกเขาจะทำได้เหมือนกันได้โดยปราศจากการลงโทษ จิตวิญญาณจำนวนมากจะเผชิญหน้ากับคุณในการพิพากษา ทำให้อิทธิพลของคุณเป็นข้อแก้ตัวสำหรับการไม่เชื่อฟังกฎของพระเจ้า แม้ว่านี่จะไม่ใช่การขอโทษสำหรับบาปของพวกเขา แต่มันก็จะบอกกล่าวโทษคุณอย่างหวาดกลัว”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 4 น. 250

2. สวรรค์และโลกกำลังจับคาคออยู่

ก. ยาโกโบยกตัวอย่างอะไรเพื่อแสดงให้เห็นความหน้าซื่อใจคดของการพูดไร้สาระโดยไม่ลงมือทำ? ยากอบ 2:15-17

“คำเทศนาที่มีคารมคมคายที่สุดที่สามารถเทศนาตามกฎแห่งพระบัญญัติสิบประการได้คือการทำตาม การเชื่อฟังควรถือเป็นหน้าที่ส่วนตัว การละเลยหน้าที่นี้ถือเป็นบาปอันซัดเซ้ง พระเจ้าทรงวางเราไว้ภายใต้การระดมพันธ์ที่มิเพียงแต่จะต้องปกป้องสวรรค์ด้วยตัวเราเองเท่านั้น แต่ยังรู้สึกรับเป็นหน้าที่ผูกมัดที่จะแสดงให้ผู้อื่นเห็นหนทาง และนำผู้ที่เข้ามาอยู่ในขอบเขตอิทธิพลของเราเข้าหาพระคริสต์ โดยผ่านการเอาใจใส่และความรักที่ไม่สนใจของเรา การไม่มีหลักการที่เป็นลักษณะเฉพาะของชีวิตของผู้อ้างว่าเป็นคริสตชนจำนวนมากนั้นน่าตกใจ การไม่ใส่ใจกฎของพระเจ้าทำให้ผู้ที่ยอมรับคำกล่าวอ้างอันศักดิ์สิทธิ์ของกฎนั้นที่อ้อมแอ้อมและมีแนวโน้มที่จะหันเหไปจากความจริงซึ่งหากไม่ยอมรับกฎนั้น—ประจักษ์พยานสำหรับศาสนจักร เล่มที่ 4, น. 58 [การเน้นของผู้เขียน]

ข. ความเชื่อแท้ในพระคริสต์หมายถึงอะไรจริงๆ? ยากอบ 2:18; มัทธิว 6:24

“พระเจ้าคริสต์แล้ว และพระองค์ทรงหมายความว่ามนุษย์จะเชื่อฟัง เขาไม่ถามว่าสะดวกที่จะทำเช่นนั้นหรือไม่ พระเจ้าแห่งชีวิตและพระสิริไม่ได้ปรึกษากับความสะดวกหรือความยินดีของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงออกจากตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพระองค์เพื่อมาเป็นคนแห่งความ โศกเศร้าและคุ้นเคยกับความ โศกเศร้า ยอมรับความอัปยศและความตายเพื่อช่วยมนุษย์ให้พ้นจากผลของการไม่เชื่อฟังของเขา พระเยซูสิ้นพระชนม์มิใช่เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาปของเขา แต่จากบาปของเขา มนุษย์ต้องละทิ้งความคิดพลาดในวิถีทางของตน ทำตามแบบอย่างของพระคริสต์ แยกกางเขนของตนและติดตามพระองค์ ปฏิเสธตนเอง และเชื่อฟังพระเจ้าไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ---

“หากเราเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ควรมีคำถามในใจว่าเราจะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์หรือปรึกษาผลประโยชน์ทางโลกของเราเอง หากผู้เชื่อในความจริงไม่ได้รับการคำนึงโดยศรัทธาของพวกเขาในวันนี้ที่ค่อนข้างสงบสุขเหล่านี้ อะไรจะสนับสนุนพวกเขาเมื่อการทดสอบครั้งใหญ่มาถึงและกฤษฎีกาออกไปต่อต้านทุกคนที่จะไม่บูชารูปสัตว์ร้ายและรับเครื่องหมายของเขาในพวกเขา หน้าผากหรือในมือของพวกเขา? ช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ไม่ไกล แทนที่จะอ่อนแอและไม่เด็ดเดี่ยว ประชากรของพระเจ้าควรรวบรวมกำลังและความกล้าหาญในช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก—อ้างอิงแล้ว หน้า 250, 251 [การเน้นย้ำของผู้เขียน]

3. เรียนรู้จากอับราฮัม

ก. เราได้รับการเตือนอย่างจริงจังถึงสภาพทางวิญญาณอันเลวร้ายอะไร? ยากอบ 2:19

“หลายคนยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของโลก แต่ในขณะที่เดียวกันพวกเขา ก็ห่างไกลจากพระองค์ และไม่กลับใจจากบาป ไม่ยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของพวกเขา ศรัทธาของพวกเขาเป็นเพียงการยอมรับความคิดและการตัดสินใจส่วนตัวต่อความจริง แต่ความจริงไม่ได้ถูกหยิบยกมาสู่จิตใจ เพื่อที่จะได้ชำระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์และเปลี่ยนอุปนิสัย—ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้ หนังสือ 1 น. 389, 390

“ท่านอาจจะเชื่อความจริงทั้งหมด แต่ถ้าหลักการนั้นไม่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ อาชีพของคุณก็จะไม่ช่วยคุณ ซาดานเชื่อและตัวสั้น เขาทำงาน. เขารู้ว่าเวลาของเขามีน้อย และเขาลงมาด้วยอำนาจอันใหญ่หลวงในการทำความชั่วตามความเชื่อของเขา แต่คนที่อ้างตัวว่าพระเจ้าไม่สนับสนุนศรัทธาของตนโดยการประพฤติของตน พวกเขาเชื่อในเรื่องของเวลาอันสั้น แต่ก็กลัวเอาสิ่งของโลกนี้อย่างกระตือรือร้นราวกับว่าโลกจะต้องยื่นหยัดได้นับพันปีอย่างที่เป็นอย่างในปัจจุบัน”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น. 161

ข. เราจะได้รับการกระตุ้นจากแบบอย่างของอับราฮัมได้อย่างไร? โรม 4:1-3; ยากอบ 2:20-22

“อับราฮัมเชื่อพระเจ้า เราจะมีได้อย่างไรว่าเขาเชื่อ? งานของเขาเป็นพยานถึงอุปนิสัยแห่งศรัทธาของเขา และศรัทธาของเขาก็คือเป็นความชอบธรรมต่อเขา

“เราต้องการศรัทธาของอับราฮัมในสมัยของเรา เพื่อทำให้ความมืดที่รวมอยู่รอบตัวเราสว่างขึ้น ปิดกั้นแสงอาทิตย์อันหอมหวานแห่งความรักของพระเจ้าเป็นเจ้า และทำให้การเติบโตทางวิญญาณแคบลง --- ทุกหน้าที่ที่เข้าไป ทุกการเสียดสีที่ทำในพระนามของพระเยซู นำมาซึ่งรางวัลอันยิ่งใหญ่อย่างยิ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ พระผู้เป็นเจ้าคริสต์และประทานพร”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเวนธ์เดย์แอ็ดเวนติส เล่มที่ 7 น. 936

“มนุษย์เป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อ แต่ถูกตัดสินและให้รางวัลตามการกระทำของตน”—สัญญาแห่งเวลา พฤศจิกายน 20, 1884

“ความชอบธรรมของพระคริสต์ประกอบด้วยการกระทำที่ถูกต้องและงานดีจากเจตนาอันบริสุทธิ์และไม่เห็นแก่ตัว”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 3 น. 528

“การรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นเจ้าเรียกร้องให้เราทำงานดี การปฏิเสธตนเอง การเสียดสีตนเอง และการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ไม่ใช่เพียงว่างานดีของเราเท่านั้นที่สามารถช่วยเราได้ แต่เราไม่สามารถรอดได้อย่างแน่นอนหากไม่มีงานดี หลังจากที่เรำทำทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้แล้ว เราก็จะพูดว่า: เราไม่ได้ทำอะไร

มากไปกว่าหน้าที่ของเรา และอย่างดีที่สุดก็เป็นผู้รับใช้ที่ไม่มีประโยชน์ ไม่คู่ควรกับความโปรดปรานแม้แต่น้อย
จากพระเจ้า พระคริสต์จะตั้งทรงเป็นความชอบธรรมของเราและเป็นมงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีของเรา—
อ้างอิง น. 526

4. คำพูดให้กำลังใจ

- ก. อธิบายว่าแบบแผนชีวิตของอับราฮัมสะท้อนให้เห็นในชีวิตเราเองในฐานะผู้เชื่อในพระคริสต์อย่างไร
ปฐมกาล 26:5; ยากอบ 2:23, 24

“งานดีเป็นผลแห่งศรัทธา ขณะที่พระเจ้าทำงานในหัวใจ และมนุษย์มอบเจตจำนงของเขาต่อพระเจ้า และร่วมมือกับพระเจ้า เขาก็ทำงานในชีวิตในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมีความสอดคล้องกันระหว่างจุดประสงค์ของหัวใจและการปฏิบัติของ ชีวิต. บาปทุกอย่างจะต้องถูกละทิ้งในฐานะสิ่งที่น่ารังเกียจ ซึ่งเครื่องศรัทธาผู้เป็นเจ้าแห่งชีวิตและพระสิริไว้ที่กางเขน และผู้เชื่อจะต้องมีประสบการณ์ที่ก้าวหน้าโดยทำงานของพระคริสต์อย่างต่อเนื่อง โดยการยอมจำนนต่อเจตจำนงอย่างต่อเนื่อง โดยการเชื่อฟังอย่างต่อเนื่อง พรแห่งความชอบธรรมจึงคงอยู่

“คนชอบธรรมโดยศรัทธาต้องมีใจที่จะรักษาทางของพระเจ้า เป็นหลักฐานว่ามนุษย์ไม่ได้รับความชอบธรรมโดยศรัทธา เมื่องานของเขาไม่สอดคล้องกับอาชีพของเขา ยกอบกล่าวว่า ‘เจ้าเห็นไหมว่าศรัทธาเกิดขึ้นกับการกระทำของเขาอย่างไร และศรัทธาของเขาได้ทำให้สมบูรณ์โดยการประพฤติอย่างไร’ (ยากอบ 2:22)

“ความเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดความดีไม่ได้ทำให้จิตวิญญาณชอบธรรม”—ชาวสวรรค์ได้คัดสรรไว้ หนังสือ 1 น. 397

- ข. เหตุใดทุกคนที่เป็นพยานต่อคนนอกศาสนาในทุกวันนี้จึงได้รับกำลังใจจากการที่ราหับ หญิงโสเภณีถูกอ้างถึงว่าเป็นคนที่พระเจ้าทรงชอบธรรม? ยากอบ 2:25; ฮีบรู 11:31

“ในเมืองเยรีโคผู้ชั่วร้าย คำพยานของหญิงนอกกรีตคือ ‘พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในสวรรค์เบื้องบนและในโลกเบื้องล่าง’ โยชูวา 2:11 ความรู้เกี่ยวกับพระยะโฮวาที่ได้มาถึงเธอได้พิสูจน์ความรอดของเธอ. . . และกรกลับใจใหม่ของเธอไม่ใช่กรณีเดียวของความเมตตาของพระเจ้าต่อผู้นับถือรูปเคารพที่ยอมรับสิทธิอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์”—ผู้พยากรณ์และเหล่ากษัตริย์ น. 369

“ทุกคนที่เปลี่ยนจากการบูชารูปเคารพมานับถือพระเจ้าเที่ยงแท้ เช่นเดียวกับราหับชาวคานาอัน และรูธชาวโมอับ จะต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรร”—อุทาหรณ์สอนชีวิต น. 290

“งานใหญ่จะต้องทำให้สำเร็จในเมืองของเรา และทุ่งนาก็พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวแล้ว ความสนใจของเราจะถูกเรียกไปในทุกทิศทุกทาง เพราะจิตวิญญาณที่กลับใจทั้งในดินแดนที่เป็นคริสเตียนและนอกศาสนาจะเปล่งเสียงขอความช่วยเหลือ จะต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งในการยกตนขึ้นมาได้ ความปลอดภัยเพียงอย่างเดียวของคุณคือการวางใจในพระเจ้า”—สำนักงานใหญ่ 1 เมษายน 1895

5. กุญแจสู่ชัยชนะ

ก. อธิบายว่าเราจะมีชัยชนะในพระคริสต์ได้อย่างไร ยากอบ 2:26; 2 เปโตร 1:3, 4

“จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีศรัทธาในพระเยซู และเชื่อว่าคุณได้รับความรอดผ่านทางพระองค์ แต่เมื่ออันตรายที่จะเข้ารับตำแหน่งที่หลายคนคิดว่า ‘ฉันทรอดแล้ว’ หลายคนกล่าวว่า ‘คุณต้องทำความดีแล้วคุณจะมีชีวิตอยู่’ แต่ นอกเหนือพระคริสต์แล้วไม่มีใครทำความดีได้ หลายคนในปัจจุบันมักพูดว่า ‘เชื่อ เชื่อเท่านั้น และมีชีวิตอยู่’ ความศรัทธาและการงานเป็นของคู่กัน ความเชื่อและการกระทำผสมผสานกัน พระเจ้าทรงเรียกเรื่องจิตวิญญาณในเวลานี้ไม่น้อยไปกว่าที่ทรงเรียกจากอาดัมในสวรรค์ก่อนที่จะเขาจะล้มลง—การเชื่อฟังที่สมบูรณ์แบบความชอบธรรมที่ไร้ตำหนิ ข้อกำหนดของพระเจ้าภายใต้พันธสัญญาแห่งพระคุณนั้นกว้างพอๆ กับข้อกำหนดที่พระองค์ทรงสร้างไว้ในสวรรค์—สอดคล้องกับกฎของพระองค์ ซึ่งศักดิ์สิทธิ์ ยุติธรรม และดี - - - อย่าให้ใครยอมรับความหลังที่เป็นที่พอใจต่อจิตใจธรรมชาติ จนพระเจ้าทรงยอมรับด้วยความจริงใจ ไม่ว่าความเชื่อจะเป็นเช่นไร ไม่ว่าชีวิตจะไม่สมบูรณ์เพียงใดก็ตาม พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้ลูกของพระองค์เชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แบบ

“เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎ ศรัทธาของเราต้องเข้าใจความชอบธรรมของพระคริสต์ โดยยอมรับว่ามันเป็นความชอบธรรมของเรา โดยการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ โดยการยอมรับความชอบธรรมของพระองค์โดยศรัทธา เราอาจมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำงานของพระเจ้า เพื่อเป็นผู้ร่วมงานกับพระคริสต์ หากคุณเต็มใจที่จะถ่วงลอยไปตามกระแสแห่งความชั่วร้าย และไม่ร่วมมือกับตัวแทนจากสวรรค์ในการยับยั้งการละเมิดในครอบครัวของคุณและในคริสตจักร เพื่อที่จะนำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามา คุณไม่มีศรัทธา ความศรัทธาทำงานด้วยความรักและทำให้จิตวิญญาณบริสุทธิ์ โดยศรัทธาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานในหัวใจเพื่อสร้างความศักดิ์สิทธิ์ในนั้น แต่สิ่งนี้ไม่สามารถทำได้เว้นแต่ตัวแทนของมนุษย์จะทำงานร่วมกับพระคริสต์ - - - เพื่อเราจะมีความชอบธรรมของพระคริสต์ เราต้องรับการเปลี่ยนแปลงทุกวัน โดยอิทธิพลของพระวิญญาณ เพื่อมีส่วนร่วมในพระนิรันดร์ศักดิ์สิทธิ์—ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้ หนังสือ 1 น. 373, 374

วันศุกร์

วันที่ 8 พฤศจิกายน

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. ในการอ้างว่ารักษากฎหมายของพระเจ้า ข้าพเจ้าจะต้องคำนึงถึงอะไรเกี่ยวกับอิทธิพลของข้าพเจ้า?
2. สวรรค์คือการอะไรจากผู้ที่เชื่อที่เป็นคริสเตียน?
3. เหตุใดอับราฮัมจึงมักถูกเรียกว่าบิดาของผู้เชื่อสัตย์?

4. ในบรรดาคนรู้จักของข้าพเจ้า ใครบ้างที่อาจลงเอยเป็นราหับที่กลับใจใหม่?
5. ข้าพเจ้าจะมีประสบการณ์แบบคริสเตียนที่มีชัยชนะได้อย่างไร?

สวดมนต์ก่อนที่จะเปิดปากของเรา

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “ขอสั่งสอนข้าและข้าจะเงิบ และขอทำให้ข้าเข้าใจว่าข้าได้คิดพลาดตรงไหน” (โยบ 6:24)

“ถ้าผู้ใดไม่ทำให้ขุนเคื่องด้วยวาจา ผู้นั้นก็เป็นคนดีพร้อม และสามารถควบคุมทั้งร่างกายได้ด้วย แสงสว่างที่ส่องมาตามทางของเรา ความจริงซึ่งแสดงตัวต่อมโนธรรมของเรา จะประณามและทำลายจิตวิญญาณ หรือทำให้บริสุทธิและเปลี่ยนแปลงมัน เรากำลังอยู่ใกล้ช่วงปีศาจทันท่วงทีเกินกว่าจะพอใจกับงานผิวเผิน”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 1 น. 308

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 เล่ม น. 55-59, เล่มที่ 5 น. 175-177

วันอาทิตย์

วันที่ 10 พุทธจิกายน

1. ลอดัดคาของเรา

ก. คนที่พยายามครอบงำผู้อื่นเสมอมาควรคำนึงถึงอะไร? ยากอบ 3:1; มาระโก 9:35.

“พระเจ้าทรงถือว่าทุกคนต้องรับผิดชอบต่ออิทธิพลที่ล้อมรอบจิตวิญญาณของเขา ทั้งเพื่อตัวเขาเองและเพื่อผู้อื่น”—คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ครูและนักเรียน น. 102

“โดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์จะมีแต่ตนเองและเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ แต่ความเห็นแก่ตัวจะหายไปจากชีวิตของผู้ที่เรียนรู้บทเรียนที่พระคริสต์ทรงปรารถนาจะสอนพวกเขา พวกเขากลายเป็นผู้มีส่วนในธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ และพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในพวกเขา พวกเขาถือว่ามนุษย์ทุกคนเป็นที่นอင့်กัน โดยมีแรงบันดาลใจ ความสามารถ การล่อลวง และการทดลองที่คล้ายคลึงกัน ปรารถนาความเห็นอกเห็นใจและต้องการความช่วยเหลือที่คล้ายคลึงกัน

“เราไม่ควรทำให้เพื่อนมนุษย์ต้องอับอาย เมื่อเราเห็นว่ามิชข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เราต้องทำทุกอย่างตามกำลังของเราเพื่อช่วยคนที่ทำผิด โดยเล่าประสบการณ์ของเราให้พวกเขาฟัง—วิธีที่เราทำผิดพลาดร้ายแรง ความอดทน และการสามัคคีธรรม ความมีน้ำใจและความช่วยเหลือใน ส่วนหนึ่งของเพื่อนร่วมงานของเราทำให้เรามีความกล้าหาญและความหวัง”—สัญญาณแห่งเวลา 11 พฤษภาคม 1904

2. ปลุกสิ่งทัศนคติที่ดีขึ้น

ก. มีการว่ากล่าวอย่างเฉียบแหลมอะไรบ้างสำหรับผู้ที่แสดงอารมณ์แรงต่อผู้อื่นทั้ง ๆ ที่ไม่ยอมรับความคิดของตัวเอง? ปัญญาจารย์ 7:20; ยากอบ 3:2 (ส่วนแรก)

“ท่านจะไม่มองเห็นข้อบกพร่องของตนเองและสวมยุทธภัณฑ์แห่งความชอบธรรมทั้งชุดหรือ? คุณจะไม่คอยจับตามดูและวิพากษ์วิจารณ์วิญญาณ อุปนิสัย และคำพูดของคุณเหมือนกับที่คุณดูแลผู้อื่น เกรงว่าพระเจ้าจะถูกทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และความจริงของพระองค์ถูกบิดเบือนไปหรือ? ความเข้าใจของคุณจะดีขึ้นอย่างมากหากคุณทำเช่นนี้ ความจริง พระวาจาที่มีชีวิต จะเป็นเหมือนไฟที่ปิดอยู่ในกระดูกของคุณ ซึ่งจะส่องแสงออกมาอย่างชัดเจนและไม่คิดเพี้ยน เป็นตัวแทนของพระคริสต์ต่อโลก ---

“คนที่ตั้งตัวเองเป็นนักสืบจะไม่เห็นแนวโน้มของตำแหน่งที่พวกเขาพยายามจะกลายมาเป็นผู้นำอาณาจักรหรือ? สายตาฝ่ายวิญญาณที่ชัดเจนของพวกเขาอยู่ที่ไหน? เหลือใดพวกเขาจึงมองเห็นดวงในสายตานั้นองได้ ในขณะที่กล้าแสดงอยู่ในตาของพวกเขาเอง”—คำพยานสำหรับผู้รับใช้ น. 295, 296

ข. อะไรแสดงให้เห็นว่าคนๆ หนึ่งได้บรรลุถึงระดับความสมบูรณ์ทางศีลธรรมแล้ว และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร? ยากอบ 3:2; 1 โครินธ์ 13:5 (ครึ่งหลัง)

“ที่ใดลึ้นที่คือด้านมีที่ว่างให้ทำงานที่ไม่บริสุทธิ์ ความยินดีของพระเจ้าก็อยู่ไม่ได้”

“ให้คนที่สงสัยที่คิดและพูดจาหมิ่นที่น่องของตน จำไว้ว่าพวกเขากำลังทำความอวดสาเหของมาร ให้สมาชิกคริสตจักรแต่ละคนทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริง และอธิษฐานขอความช่วยเหลือ เพื่อรักษาสมาชิกที่ป่วยด้วยลึ้น ให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นหน้าที่และสิทธิพิเศษของเขาคที่จะมองข้ามความแตกต่างและข้อผิดพลาดเล็กน้อยๆ โดยไม่ต้องแสดงความคิดเห็น อย่าขยายความผิดพลาดเล็กน้อยๆ ของใครบางคน แต่ให้คิดถึงข้อดีที่มีอยู่ในตัวเขา แต่ละครั้งที่มีการคิดและพูดคุยเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเหล่านี้ ข้อผิดพลาดเหล่านี้จะขยายใหญ่ขึ้น ภูเขาถูกสร้างขึ้นจากเนินตื้น ความรู้สึกไม่สบายและการขาดความมั่นใจเป็นผลตามมา”—บันทึกการประชุมสหภาพออสเตรเลีย 15 เมษายน 1903

“ทำพันธสัญญากับพระเจ้าว่าคุณจะรักษาคำพูดของคุณอย่างดี “ถ้าผู้ใดไม่ทำผิดด้วยวาจา ผู้นั้นก็เป็นคนดีพร้อมและสามารถบังคับทั้งตัวได้” ยากอบ 3:2 จำไว้ว่าคำพูดแก่แค้นไม่เคยทำให้ใครรู้สึกว่าเขาได้รับชัยชนะให้พระคริสต์คริสต์ผ่านคุณ อย่าสูญเสียพรที่มาจากกรไม่คิดชั่ว”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 7 น. 243

3. เริ่มต้นที่ราก

- ก. ติดตามทิศทางที่คิดซึ่งตามมาเมื่อเราเก็บจำความขุ่นเคือง และอธิษฐานวิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ฮีบรู 12:15; ยากอบ 3:3-5

“ท่านเก็บความขุ่นเคืองไว้กับสามิและคนอื่นๆ ที่ทำร้ายท่าน แต่กลับไม่เข้าใจว่าท่านทำผิดตรงไหน และทำให้เรื่องเลวร้ายลงด้วยวิถีทางที่ผิดของตนเอง จิตใจของคุณขมขื่นต่อผู้ที่กระทำความอสุภธรรมให้กับท่าน และความรู้สึกของท่านถูกระบายออกด้วยการตำหนิและการตำหนิ สิ่งนี้จะช่วยบรรเทาหัวใจที่หนักใจของท่านชั่วคราว แต่ได้ทิ้งรอยแผลเป็นที่ถาวรไว้บนจิตวิญญาณของท่าน ลึนเป็นเพียงอวัยวะเล็กๆ แต่ท่านได้ฝึกฝนการใช้สื่อน้อยๆ ไม่เหมาะสมจนกลายเป็นไฟเผาผลาญ

“สิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะตรวจสอบความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของท่าน แต่พระเจ้าทรงเห็นว่ามันยากแก่ไหนสำหรับท่าน ที่จะอดทนและให้อภัย และพระองค์ทรงรู้วิธีที่จะสงสารและช่วยเหลือ พระองค์ทรงต้องการให้คุณปฏิรูปชีวิตเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของท่าน พระองค์ทรงปรารถนาให้จิตวิญญาณที่มั่นคงและแนวโน้มของคุณถูกรับโดยพระคุณของพระองค์ คุณควรขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า เพราะท่านต้องการความสงบและความเยือกสงบ แทนที่จะเป็นพายุและความขัดแย้ง ศาสนาของพระคริสต์กำชับให้ท่านหลีกเลี่ยงแรงกระตุ้นน้อยลง และให้มากขึ้นจากเหตุผลที่บริสุทธิ์และการตัดสินใจที่สงบ”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 4 น.139

- ข. เราต้องตระหนักอะไรเกี่ยวกับถ้อยคำที่เราพูด? ยากอบ 3:6

“คำพูดของคุณจะประกาศ การกระทำของคุณจะแสดงออกมา สมบัติของคุณอยู่ที่ไหน”—ฉบับเดียวกัน ฉบับที่ 11 หน้า 698, 699.

“ซิสเตอร์ เอฟ หลุดพ้นจากแรงกระตุ้น และจับผิด และพูดมากเกินไปกับพี่น้องของเธอ สิ่งนี้จะทำให้เกิดความสับสนในทุกคริสตจักร”—ฉบับเดียวกัน เล่ม 12, น. 51

“ให้ผู้ที่ยินดีติดตามถ้อยคำใส่ร้ายและความเท็จใส่ร้ายผู้รับใช้ของพระคริสต์จำไว้ว่าพระเจ้าเป็นเจ้าทรงเป็นพยานถึงการกระทำของพวกเขา การสัมผัสใส่ร้ายของพวกเขาไม่ใช่ภาษาของวิญญาณที่ดูหมิ่น แต่เป็นลักษณะของผู้ที่พระคริสต์ทรงซื้อโดยพระโลหิตของพระองค์ มือที่ลากตัวอักษรบนผนังของเบลซัสซาร์บันทึกก็อย่างซื่อสัตย์ถึงการกระทำที่อยู่ธรรมหรือการกดขี่ทุกอย่างที่กระทำต่อไพร่พลของพระเจ้า”—เล่มเดียวกัน เล่มที่ 5 หน้า 244, 245

4. แม้ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงก็ตาม - -

ก. มีการอุทธรณ์อย่างหนักแน่นอะไรเกี่ยวกับแนวโน้มที่มักเป็นอันตรายในสมัยของเรา? สดุดี 15:1-3; 1 โครินธ์ 13:6

“ลึนที่ยินดีในความชั่ว ลึนที่พูดพล่ามว่า “รายงาน แล้วฉันจะรายงาน” อัครสาวกยากอบประกาศว่าถูกจุดไฟนรก มันกระจายกองไฟออกไปทุกด้าน อะไรจะสนใจคนขายซุบซิบที่เขาใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์? เขาจะไม่ยอมหยุดงานชั่วของเขา แม้ว่าเขาจะทำลายความหวังและความกล้าหาญในผู้ที่จมอยู่ใต้ภาระหนักของคนแล้วก็ตาม เขาสนใจเพียงแต่จะตามใจชอบนิสัยชอบเรื่องอื้อฉาวของเขาเท่านั้น แม้กระทั่งผู้ที่อ้างว่าเป็นคริสเตียนก็บิดคางของพวกเขาต่อทุกสิ่งที่บริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ มีเกียรติ และน่ารัก และสะสมสิ่งที่น่ารังเกียจและน่ารังเกียจไว้ และเผยแพร่ไปทั่วโลก

“ท่านได้เปิดประตูให้ซาตานเข้ามา คุณให้สถานที่อันทรงเกียรติแก่มันในการสืบสวนหรือการประชุมสอบสวนของคุณ แต่คุณไม่ได้แสดงความเคารพต่อความยิ่งใหญ่ของลักษณะนิสัยที่สถาปนามาหลายปีแห่งความซื่อสัตย์ ลึนที่อิจฉาริษยาและอาฆาตพยาบาทมีการกระทำและแรงจูงใจที่มีสีสันเพื่อให้เหมาะกับความคิดของพวกเขาเอง พวกเขาทำให้สีดำกลายเป็นสีขาว และสีขาวสีดำ เมื่อถูกคำหึงต่อคำพูดของพวกเขา บางคนกล่าวว่า: 'มันเป็นเรื่องจริง' การยอมรับว่าข้อเท็จจริงที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องจริง นั้นสมควรผลสำหรับแนวทางของคุณหรือไม่? ไม่! ไม่ หากพระเจ้ารับข้อกล่าวหาทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับท่านตามความจริงและทรงถักทอมันให้เป็นหายนะเพื่อลงโทษท่าน บาดแผลของคุณก็จะลึกยิ่งกว่าบาดแผลที่ท่านได้ทำกับบราเดอร์ ---- แม้แต่ข้อเท็จจริงก็อาจถูกระงับจนสื่อถึงความรู้สึกผิด ๆ ได้ ท่านไม่มีสิทธิ์รวบรวมทุกรายงานที่กล่าวหาเขาและใช้มันเพื่อทำลายชื่อเสียงของเขาและทำลายผลประโยชน์ของเขา หากองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงวิญญาณแบบเดียวกับที่ท่านได้สำแดงแก่พี่น้องของท่าน ท่านก็จะถูกทำลายโดยปราศจากความเมตตา ท่านไม่มีมโนธรรมเลยหรือ? ข้าพเจ้าไม่กลัว ยังไม่ถึงเวลาที่ศาลของซาตานนี้จะสูญเสียพลังไป ถ้าพี่น้อง ---- คือทั้งหมดที่ท่านเป็นตัวแทนของเขาเป็น—ซึ่งข้าพเจ้ารู้ว่าเขาไม่ใช่ วิถีของท่านก็คงไม่มีเหตุผล

“เมื่อเราฟังคำดำเนินพี่น้องของเรา เราก็รับคำดำเนินนั้น - - - [สดุดี 15:1-3 อ้างอิง]—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 57,58

ข. จากบาปเจ็ดประการที่พระเจ้าทรงเรียกว่าน่าชิงชัง มีกี่บาปที่เกี่ยวข้องกับคำพูดของเรา สดุดี 6:16-19

5. อารูที่ทำให้เกิดบาดแผล

ก. เราต้องหลีกเลี่ยงนิสัยการนินทาที่แพร่หลายเกินไปอย่างไรและทำไม? โยบ 6:24; สุภาษิต 11:13; 26:20-22

“โลกของการซุบซิบนินทาจะป้องกันได้อย่างไรถ้าทุกคนจะจำได้ว่าคนที่บอกเขาถึงความผิดของผู้อื่นจะเผยแพรความผิดของเขาอย่างไรในโอกาสอันดี เราควรพยายามคิดดีกับทุกคน โดยเฉพาะที่นั้งของเรา จนกว่าจะจบบังคับให้คิดอย่างอื่น เราไม่ควรรีบด่วนสรุปรายงานความชั่วร้าย สิ่งเหล่านี้มักเป็นผลมาจากความอิจฉาหรือความเข้าใจผิด หรืออาจเกิดจากการพูดเกินจริงหรือการเปิดเผยข้อเท็จจริงบางส่วน ความริษยาและความสงสัยเมื่อได้รับสถานที่แล้ว ย่อมแพร่ขยายออกไปเหมือนพืชผักชนิดหนึ่ง หากที่นั้งหลงทางก็ถึงเวลาที่ คุณจะต้องแสดงความสนใจในตัวเขาอย่างแท้จริง ไปหาเขาด้วยความกรุณา อธิษฐานร่วมกับเขา และระลึกถึงรากอันไม่มีที่สิ้นสุดที่พระคริสต์ทรงจ่ายเพื่อการไถ่บาปของเขา ด้วยวิธีนี้ คุณอาจช่วยจิตวิญญาณจากความตายและซ่อนบาปมากมายไว้ได้

“การมองดู คำพูด แม้กระทั่งน้ำเสียง อาจมีความสำคัญกับความเท็จ จมลงในหัวใจเหมือนลูกศรหนาม ก่อให้เกิดบาดแผลที่รักษาไม่หาย ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่พระเจ้าเป็นเจ้าจะทรงให้ทำความดี ย่อมถูกประณาม เป็นที่สงสัย และอิทธิพลของพระองค์ก็ถูกทำลายลง ประโยชน์ของพระองค์ก็ถูกทำลายลง ในบรรดาสัตว์บางสายพันธุ์ ถ้าหนึ่งในจำนวนนั้นได้รับบาดเจ็บและล้มลง พวกมันก็จะถูกพวกพ้องจับและฉีกเป็นชิ้นๆ ชายและหญิงที่เรียกชื่อคริสเตียนตามใจวิญญาณอันโหดร้ายเดียวกัน พวกเขาแสดงความกระตือรือร้นแบบฟริชายที่ทะเลาะกัน ขว้างผู้คนที่มีความคิดน้อยกว่าตนเอง มีบางคนที่ยังเห็นข้อผิดพลาดและความล้มเหลวของผู้อื่นในการหันเหความสนใจไปจากตนเอง หรือเพื่อรับเครดิตสำหรับความกระตือรือร้นอันแรงกล้าเพื่อพระเจ้าและคริสตจักร—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 58, 59

“เวลาที่เลวร้ายยิ่งกว่าการเสียไปกับการนินทาไร้สาระ ไร้สาระ และมุ่งร้าย ควรให้แก่สิ่งที่สูงกว่าและมีเกียรติ—อ้างแล้ว หน้า 176

วันศุกร์

วันที่ 15 พฤศจิกายน

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. เหตุใดข้าพเจ้าจึงควรลดแนวโน้มที่จะเอาแต่ใจตัวเองในทุกเรื่อง?
2. บอกลักษณะสำคัญของอุปนิสัยเหมือนพระคริสต์ที่มีคุณมองข้าม
3. เมื่อเราทำให้เพื่อนเชื่อเสื่อมเสียก่อนคนอื่น พระเจ้ามีทัศนะอย่างไร?

4. ต้องเรียนรู้อะไรบ้างจากสถิติ 15—และเหตุใดจึงสำคัญ?
5. ข้าพเจ้าจะรู้สึกผิดที่หว่านความขัดแย้งในหมู่เพื่อน้องได้อย่างไร และทำไมข้าพเจ้าต้องหยุด?

การเลือกสิ่งที่จะคิด

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “พวกท่าน ซึ่งเป็นคนชั่วร้าย จะพูดสิ่งดี ๆ ได้อย่างไร ด้วยว่าจากบรรดาสิ่งที่เต็มอยู่ในใจ ปากก็พูดออกมา” (มัทธิว 12:34 ส่วนที่สอง)

“อธิษฐานก่อนที่คุณจะพูด แล้วเหล่าทูตสวรรค์จะมาช่วยคุณและขับไล่เหล่าทูตสวรรค์ที่ชั่วร้าย ซึ่งจะนำคุณไปสู่ความเสื่อมเสียต่อพระเจ้า คำหนีเรื่องของพระองค์ และทำให้หจติวิญญาณของคุณอ่อนแอลง”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น. 82

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม:

ข้อคิดจากภูเขาแห่งพระพร น. 125-129

วันอาทิตย์

วันที่ 17 พฤศจิกายน

1. ยากอบสำหรับพิช

ก. เมื่อเราถูกโจมตีด้วยนิสัยการพูดของคนใจร้าย อะไรคือข้อความของพระเจ้าที่ส่งถึงเรา แม้จะอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด? ยากอบ 3:7, 8; ฮีบรู 10:38

“บรรดาเรอร์เจ! รู้สึกสงสารเทวดาจากสวรรค์ เพราะเขาถูกรายล้อมไปด้วยความมืด หูของเขาได้ยินถ้อยคำแห่งความไม่เชื่อและความมืดแทบจะตลอดเวลา เขามีข้อสงสัยและคำถามอยู่ตลอดเวลา ลึนเป็นโลกแห่งความชั่วช้า “ลึนไม่สามารถทำให้มนุษย์เชื่อได้ มันเป็นความชั่วร้ายที่คือรึ้น เต็มไปด้วยยาพิษร้ายแรง” ถ้าบรรดาเรอร์เจจะยึดติดกับพระเจ้าอย่างมั่นคงมากขึ้นและรู้ว่าเขาควรรักษาความซื่อสัตย์ของเขาต่อพระเจ้าแม้จะต้องแลกกับชีวิตตามธรรมชาติของเขาก็ตาม เขาจะได้รับความแข็งแกร่งจากเบื้องบน หากเขายอมให้ศรัทธาของเขาได้รับผลกระทบจากความมืดและความไม่เชื่อที่อยู่รอบตัวเขา—ความสงสัย การตั้งคำถาม และการพูดคุยมามากมาย—ในไม่ช้าเขาจะเป็นความมืดและความสงสัยและความไม่เชื่อ และจะไม่มีแสงสว่างหรือความเข้มแข็งในความจริง

“เขาไม่จำเป็นต้องคิดว่าการพยายามประนีประนอมกับเพื่อนของเขาที่เข้มต่อศรัทธาของเรา เขาจะทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับตัวเอง หากเขาขึ้นหยัดด้วยจุดประสงค์ที่จะเชื่อฟังพระเจ้าไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตาม เขาก็จะได้รับความช่วยเหลือและกำลังใจ พระเจ้าทรงรักและสงสารบรรดาเรอร์เจ พระองค์ทรงทราบทุกความสับสน ทุกความหือแท้ ทุกคำพูดอันขมขื่น เขาคุ่นเคยกับมันทั้งหมด หากเขาจะละทิ้งความไม่เชื่อของเขาและขึ้นหยัดในพระเจ้าโดยไม่สะทกสะท้าน ศรัทธาของเขาก็จะเข้มแข็งขึ้นด้วยการออกกำลังกาย”—คำพยาน

สำหรับคริสตจักร เล่มที่ 4 น. 236, 237

2. เรื่องร้ายแรง

- ก. มีการเขียนอะไรเกี่ยวกับคำพูดหลอกลวงและโทษ—และเหตุใดเราจึงต้องสวดอ้อนวอนขอให้เอาชนะในด้านนี้ของชีวิต? สดุดี 5:8-10

“คำพูดเป็นหนึ่งในของประทานอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าของ แต่สิ่งนี้เป็นเพียงอวัยวะเล็กๆ แต่ถ้อยคำที่ลื่นทำให้เป็นเสียงรบกวนที่มีพลังยิ่งใหญ่ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศว่า ‘ลื่นไม่สามารถทำให้มนุษย์เชื่อได้’ มันทำให้ประชาชาติต่อสู้กับประชาชาติ และทำให้เกิดการสู้รบและการนองเลือด คำพูดจุดไฟที่ดับยาก พวกเขาชื่อนำความสุขและความยินดีมาสู่จิตวิญญาณมากมายด้วย และเมื่อมีการพูดถ้อยคำเพราะพระเจ้าคริสต์ว่า ‘จงพูดถ้อยคำของเราแก่พวกเขา’ คำพูดเหล่านี้มักจะทำให้เกิดความโศกเศร้าต่อกรกลับใจ

“ความสามารถในการพูดมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ จำเป็นต้องได้รับการปกป้องอย่างระมัดระวัง เพราะมันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ทั้งสำหรับความชั่วและความดี”-หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเวนต์เดย์แอดเวนติส เล่มที่ 3 น. 1142

“เมื่อถูกล่อลวงให้บังเหียนสมาริที่เกเรโอ้! จำไว้ว่าพูดสวรรค์ที่บันทึกไว้กำลังสังเกตทุกคำ ทั้งหมดถูกเขียนไว้ในหนังสือ และคุณจะต้องพบกับพวกเขาอีกครั้ง เว้นแต่จะถูกชำระล้างด้วยพระโลหิตของพระคริสต์ ตอนนี้คุณมีบันทึกที่เห็นในสวรรค์แล้ว การกลับใจอย่างจริงจังต่อหน้าพระเจ้าจะได้รับการยอมรับ เมื่อจะพูดจู้ให้ปิดปาก อย่าพูดอะไรสักคำ—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น. 82

- ข. อธิบายว่าคำพูดของเราเป็นเพียงสิ่งที่เราคิดและเราเป็นใคร เยเรมีย์ 17:9; มัทธิว 12:33-37; 14:6-8

“บทสนทนาเผยให้เห็นบุคลิกแห่งหัวใจ คำพูดธรรมดาๆ ธรรมดาๆ คำพูดคำเินขอ คำพูดที่โง่เขลาที่พูดเพื่อสร้างเสียงหัวเราะ ล้วนเป็นสินค้าของซาตาน และทุกคนที่หลงระเริงไปกับคำพูดนี้ก็กำลังซื้อขายสินค้าของเขา บรรดาผู้ที่ได้ยินสิ่งเหล่านี้ก็รู้สึกประทับใจเหมือนกับที่ได้ยินกับเฮโรดเมื่อธิดาของเฮโรเดียมสั่นรำต่อหน้าพระองค์ ธุรกรรมทั้งหมดนั้นบันทึกไว้ในหนังสือแห่งสวรรค์ และในวันอันยิ่งใหญ่สุดท้ายพวกเขาจะปรากฏตัวในความสว่างอันแท้จริงต่อหน้าผู้กระทำความผิด แล้วทุกคนจะมองเห็นการกระทำที่ล่อลวงและล่อลวงของมารในตัวพวกเขา เพื่อนำพวกเขาไปสู่ถนนกว้างและประตูกว้างที่เปิดไปสู่ความพิณาศของพวกเขา”-คำพยานสำหรับผู้รับใช้ น. 84, 85

3. จำเป็นต้องมีความเต็มใจ

ก. เหตุใดเราจึงควรคาดหวังคำพูดที่สม่ำเสมอจากผู้เชื่อในความจริงปัจจุบัน? ยากอบ 3:9, 10 จะมีการเตือนอะไรถ้าเราล้มเหลวในประเด็นนี้?

“ถ้าท่านทนอดทนจนความรู้สึที่เป็นนิสยว่าพระเจ้าทรงเห็นและได้อื่นทุกสิ่งที่คุณทำและพูด และบันทึกคำพูดและการกระทำทั้งหมดของท่านอย่างซื่อสัตย์ และท่านต้องปฏิบัติตามทุกสิ่ง เมื่อนั้นในทุกสิ่งที่ท่านทำและพูด ท่านจะต้องพยายาม ปฏิบัติตามคำสั่งของจิตสำนึกที่รู้แจ้งและตื่นตัว ลึนของคุณจะถูกใช้เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า และจะเป็นบ่อเกิดแห่งพระพรสำหรับตัวท่านเองและผู้อื่น แต่ถ้าท่านแยกตัวจากพระเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านทำอยู่ จงระวังให้ดี เกรงว่าลึนของท่านจะกลายเป็นโลกแห่งความชั่วช้าและนำการพิพากษาอันน่าสะพรึงกลัวมาสู่ท่าน เพราะจิตวิญญาณจะสูญสิ้นไปเพราะเจ้า”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 4 น. 244

ข. คำอธิษฐานใดช่วยให้เราคิดและพูดได้สม่ำเสมอมากขึ้น สดุดี 86:11.

“ถ้าผู้รับความรู้พระกัมภีร์ไม่เปลี่ยนนิสัยหรือกิจปฏิบัติของคนให้สอดคล้องกับความสว่างแห่งความจริงจะเป็นอย่างไร? วิญญาณต่อสู้กับเนื้อหนัง และเนื้อต่อสู้กับวิญญาณ และหนึ่งในนั้นจะต้องพินิจ หากความจริงทำให้จิตวิญญาณบริสุทธิ์ ความบาปก็จะถูกเกลียดชังและรังเกียจ เพราะพระคริสต์ได้รับการยอมรับว่าเป็นแขกผู้มีเกียรติ แต่พระคริสต์ไม่สามารถมีใจที่แตกแยกได้ ความบาปและพระเยซูไม่เคยเป็นหุ้นส่วนกัน”—คำพยานสำหรับผู้รับใช้ น. 160

“จงเฝ้าดูและอธิษฐานอยู่เสมอ อุทิศตนแด่พระเจ้าอย่างไม่จำกัด แล้วการรับใช้พระองค์จะไม่ยากอีกต่อไป คุณมีหัวใจที่แตกแยก นี่คือเหตุผลที่ความมืด แทนที่จะเป็นแสงสว่าง ล้อมรอบคุณ ข้อความสุดท้ายของความเมตตากำลังออกไปแล้ว เป็นสัญลักษณ์แห่งความอดกลั้นและความเมตตาของพระเจ้า มานี้ได้รับคำเชิญแล้ว มาเถิด เพราะทุกสิ่งพร้อมแล้ว นี่คือการเรียกครั้งสุดท้ายของความเมตตา ต่อไปจะเป็นการแก้แค้นของพระเจ้าผู้ขุนเคือง”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น. 225

“ชายและหญิงที่ตัดสินใจอย่างถึถวนและเต็มใจที่จะขึ้นหัดในเวลา นี้ พระคริสต์ทรงแยกย้ายผู้ติดตามพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่า จนกระทั่งครั้งหนึ่งเหลือสตรีที่ซื่อสัตย์เพียงสิบเอ็ดคนและไม่กั้นเท่านั้นที่จะวางรากฐานของคริสตจักรคริสเตียน มีผู้ที่ขึ้นหัดเมื่อต้องแบกภาระ แต่เมื่อคริสตจักรสว่างไสว พวกเขาจะจับความกระตือรือร้น ร้องเพลงและตะโกน และกลายเป็นปีติยินดี แต่ดูพวกเขา เมื่อความเว้าร้อนหมดไป จะมีคาเลบผู้ซื่อสัตย์เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะมาอยู่แถวหน้าและแสดงหลักการอันแน่วแน่ สิ่งเหล่านี้เป็นเกล็ดที่ช่วยคลงกลืนไว้”—เล่มเดียวกัน เล่มที่ 5 น. 130

4. น้ำจากน้ำพุอันบริสุทธิ์

- ก. หลักการใดเคยให้เห็นว่าแม้เพียงหัวใจที่ได้รับการฟื้นฟูด้วยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เกิดการกระทำที่สม่ำเสมอได้ ยกอบ **3:11, 12** ให้ยกตัวอย่างที่เป็นประโยชน์บ้าง

“ความเรียบร้อยและการแต่งกายที่เป็นระเบียบ และความสะอาดทั่วบริเวณที่อยู่อาศัย ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยผู้รักษาวินสบบาโต ผู้ที่ถูกมองว่าแปลก และถูกจับตาด้วยความผิดของคน อธิธิพลของพวกเขา ควรศักดิ์สิทธิ์ ความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราอมรับจะไม่ทำให้ผู้รับเสื่อมเสีย และทำให้พวกเขาหายากและหายากกระด้าง ละเลยตัวบุคคล และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านของพวกเขา หากผู้รับมีนิสัยที่หย่อนคล้อย ความจริงก็จะยกระดับเขา และการปฏิรูปอย่างละเอียดถี่ถ้วนให้เขา บุคคลนั้นจะรู้สึกถึงพลังในการช่วยให้รอดเว้นแต่ความจริงจะมีผลเช่นนี้ การแต่งกายที่ไม่ระมัดระวังและไม่เป็นระเบียบไม่ใช่เครื่องหมายของความอ่อนน้อมถ่อมตน ที่นี้บางคนได้หลอกลวงตัวเอง ชีวิต การกระทำ คำพูด จะบอกได้ว่าบุคคลนั้นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างแท้จริงหรือไม่ และการแต่งกายจะสอดคล้องกับผลที่ประจักษ์ น้ำพุบริสุทธิ์ไม่สามารถ [ส่ง] น้ำหวานและความหอมออกมาได้ ชำระล้างน้ำพุแล้วธารก็จะบริสุทธิ์ บ้านของพระเจ้ามักถูกทำให้เสื่อมเสียโดยลูกหลานของผู้รักษาวินสบบาโต พ่อแม่ของพวกเขาขอให้พวกเขาวิ่งไปรอบๆ บ้าน เล่น พุดคุย เรียกถึงความสนใจจากผู้คน และแสดงอารมณ์ชั่ววูบในการประชุมที่พวกเขามาร่วมตัวกันเพื่อนมัสการพระเจ้า ข้าพเจ้าเห็นแล้วว่าในที่ประชุมของวิสุทธิชน ความสงบอันศักดิ์สิทธิ์ควรจะครอบงำ แต่บ้านที่ประชากรของพระเจ้ามาชุมนุมกันมักถูกสร้างให้เป็นบาบิโลนที่สมบูรณ์แบบ เป็นสถานที่แห่งความสับสนวุ่นวาย สิ่งนี้ไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า หากพ่อแม่ไม่มีการปกครอง และไม่สามารถควบคุมลูกๆ ในการประชุมได้ พระเจ้าจะพอพระทัยให้พวกเขาอยู่บ้านกับลูกๆ ที่ไม่เชื่อฟัง พวกเขาควรทนทุกข์กับการสูญเสียการประชุม ดึกว่าต้องทนทุกข์ทรมานกับผู้คนจำนวนมาก และการประชุมของพวกเขาก็เสียไป หากพ่อแม่ปล่อยลูกไว้อย่างควบคุมไม่ได้และไม่ยอมอยู่ที่บ้าน พวกเขา ก็ไม่สามารถให้พวกเขาทำตามที่พวกเขาต้องการในการประชุมได้ ใครควรเป็นผู้เสียหายในกรณีนี้? แน่แน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ พวกเขาไม่ควรรู้สึกเป็นทุกข์หากคนอื่นไม่ต้องการให้สันติสุขถูกรบกวนเมื่อพวกเขาพบกันเพื่อนมัสการพระเจ้า

“พ่อแม่ คุณต้องเป็นผู้เสียหายในเรื่องนี้ และอาจจะทำให้คุณ ได้เห็นและทำหน้าที่ละเลยของคุณให้สำเร็จ หากคุณอึดใจๆ ของคุณไปที่บ้านของพระเจ้า พวกเขาควรจะเข้าใจว่าพวกเขาเป็นที่ที่พระเจ้าทรงพบปะกับประชากรของพระองค์ ไม่มีคำสั่งดังกล่าวในหมู่ผู้รักษาวินสบบาโตในแง่ที่ว่าจะมีอยู่ในคริสตจักรในนาม พ่อแม่ คุณมีงานต้องทำ ปรานลูกๆ ของคุณที่บ้าน แล้วคุณจะสามารถปกครองพวกเขาในบ้านของพระเจ้าได้—ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ เล่มที่ 2 น. 288, 289

5. ภูมิปัญญาและจบลงด้วยความรู้

ก. เหตุใดเราแต่ละคนจึงต้องตรวจสอบทัศนคติของตนเองจากภายในสู่ภายนอก—ในใจ คำพูด และการกระทำ? 2 โครินธ์ 13:5

“จงสำรวจตัวเองว่ามีศรัทธาหรือไม่ พิสูจน์ตนเอง” (2 โครินธ์ 13:5) วิพากษ์วิจารณ์อารมณ์ นิสัย ความคิด คำพูด ความโน้มเอียง จุดประสงค์ และการกระทำอย่างใกล้ชิด เราจะต้องสิ่งที่เราต้องการอย่างชาญฉลาดได้อย่างไร เว้นแต่เราจะพิสูจน์ด้วยพระคำถึงถึงสภาพสุขภาพฝ่ายวิญญาณของเรา—ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้ หนังสือ 1 น. 89

“พี่น้องทั้งหลาย ท่านใช้ของประทานแห่งการพูดอย่างไร คุณได้เรียนรู้ที่จะควบคุมลิ้นจนมันจะเชื่อฟังคำสั่งของมโนธรรมที่รู้แจ้งและความรักอันศักดิ์สิทธิ์หรือไม่? บทสนทนาของคุณปราศจากความเกียจคร้าน ความจองหองและความอมาตพยาบาท การหลอกลวงและความสกปรกหรือไม่? คุณไม่มีอุบายต่อพระพักตร์พระเจ้าหรือไม่? คำพูดมีพลังในการบอกเล่า หากเป็นไปได้ ชาตานจะรักษาลิ้นให้กระตือรือร้นในการรับใช้มัน ตัวเราเองเราไม่สามารถควบคุมสมาชิกที่เกรงได้ พระคุณอันศักดิ์สิทธิ์คือความหวังเดียวของเรา—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 175

“ผู้ที่วางตนอยู่ภายใต้การนำทางของพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างไม่หยุดยั้ง จะพบว่าจิตใจของเขาขยายและพัฒนา เขาได้รับการศึกษาในการรับใช้พระเจ้าซึ่งไม่ใช่ด้านเดียวและบกรพร้อม พัฒนาอุปนิสัยด้านเดียว แต่เป็นผลให้เกิดความสมมาตรและความสมบูรณ์ ความอ่อนแอซึ่งแสดงออกมาในเจตจำนงที่สั่นคลอนและอุปนิสัยที่ไร้อำนาจจะถูกเอาชนะ เนื่องจากกรอุทิศตนและความเต็มใจอย่างค่อเนื่องทำให้มนุษย์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระคริสต์จนเขามีจิตใจของพระคริสต์ พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในเดียวกับพระคริสต์ ทรงมีหลักธรรมที่มั่นคงและเข้มแข็ง การรับรู้ของเขาชัดเจน และเขาสำแดงปัญญาที่มาจากพระเจ้า—ข่าวสารที่ได้คัดสรรไว้ หนังสือ 1 น. 338

วันศุกร์

วันที่ 22 พฤศจิกายน

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. ข้าพเจ้าควรตอบสนองอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับการสนทนาที่เป็นพิษเป็นภัย?
2. เมื่อผู้คนพูดสิ่งต่าง ๆ จริงๆ แล้วสิ่งนั้นบ่งบอกถึงอะไรเกี่ยวกับพวกเขา?
3. อธิบายการต่อสู้ที่คุณเคียดในจิตใจมนุษย์ และจะเอาชนะได้อย่างไร
4. นิสัยแนวโน้มของฉันที่อาจสะทอนถึงน้ำเสียภายในคืออะไร?

5. นิสัยการพูดของฉันทนควรเปลี่ยนไปอย่างไรและเพราะเหตุใด?

ความอ่อนโยนแห่งปัญญา

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “ผู้ใดเป็นคนมีสติปัญญาและประกอบด้วยความรู้ในท่ามกลางพวกท่านหรือ จงให้ผู้นั้นแสดงจากพฤติกรรมอันดี คือการทำงานต่าง ๆ ของตนด้วยความนอบน้อมแห่งสติปัญญา” (ยากอบ 3:13)

“พระเจ้าช่วยให้รอดทรงทำให้มนุษย์ตื่นตะลึงด้วยความบริสุทธิ์และศีลธรรมอันสูงส่งของพระองค์ ส่วนความรักและความอ่อนโยนอันอ่อนโยนของพระองค์สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาด้วยความกระตือรือร้น คนที่ยากจนที่สุดและด้อยค่าที่สุดไม่กลัวที่จะเข้าหาพระองค์”—คณาจารย์ประกาศพระกิตติคุณ (1892) น. 261

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม:

คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 261

วันอาทิตย์

วันที่ 24 พฤศจิกายน

1. “ความรู้” ที่บิดเบี้ยว

ก. เราต้องระวังความชั่วร้ายแรงอะไรบ้าง—และเพราะเหตุใด? ยากอบ 3:14, 15

“บุคคลผู้เปิดใจรับข้อเสนอแนะของศัตรู คาดเคาความชั่ว และทะนุถนอมความริษยา มักตีความความคิดชั่วนี้ผิด ๆ เรียกว่าเป็นการมองการณ์ไกลเป็นพิเศษ การแยกแยะ หรือการหยั่งรู้ในการตรวจพบความผิด และหยั่งรู้เจตนาชั่วของผู้อื่น เขาคิดว่าของชั่วผู้นั้นล้ำค่าได้ถูกมอบให้กับเขาแล้ว และเขาแยกตัวออกจากที่นั่นเองที่เขาควรจะประสานด้วย เขาเป็นขึ้นไปบนบัลลังก์พิพากษา และปิดใจต่อสิ่งที่เขาคิดว่าจะทำผิด ราวกับว่าตัวเขาเองอยู่เหนือสิ่งล่อใจ พระเยซูแยกจากเขาและปล่อยให้เขาเดินไปบนประกายไฟแห่งไฟของเขาเอง

“อย่าให้ใครในหมู่พวกท่านอวดคิดต่อความจริงอีกต่อไปโดยประกาศว่าปัญญาอันนี้เป็นผลที่จำเป็นของการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดอย่างซื่อสัตย์และยื่นหัตถ์ปกป้องความจริง ภูมิปัญญาดังกล่าวมีผู้ชื่นชมมากมาย แต่เป็นการหลอกลวงและเป็นอันตรายมาก มันไม่ได้มาจากเบื้องบน แต่เป็นผลจากใจที่ยังไม่บังเกิดใหม่ ผู้สร้างมันคือซาตานเอง อย่าให้ผู้กล่าวหาผู้อื่นยกย่องตนเองว่ามีสติปัญญา เพราะการทำเช่นนั้นเขาได้สวมอาภรณ์แห่งความชอบธรรมให้ลักษณะของซาตาน ที่นั่นเองทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้ชำระวิหารแห่งจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์จากสิ่งทั้งปวงที่เป็นมลทินเหล่านี้ เพราะพวกเขาเป็นรากแห่งความขมขื่น”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเวนต์เดย์แอดเวนติส เล่มที่ 7 น. 936, 937

2. พฤติกรรมที่เป็นพิษ

ก. อธิบายถึงผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของความอิจฉาและความขัดแย้ง ยกอบ 3:16

“บุคคลหนึ่งในสถาบันหรือในคริสตจักรที่ปล่อยความคิดไม่ดีโดยพูดจาไม่คิดที่นื่อง อาจปลุกเร้าใจเสด คัมหาที่เลวร้ายที่สุดในจิตใจมนุษย์ และแพร่กระจายเชื้อแห่งความชั่วร้ายออกไปซึ่งจะมีผลกับทุกคนที่เข้ามา สวมคมกับเขา ด้วยวิธีนี้ศัตรูของความชอบธรรมทั้งมวลจะได้รับชัยชนะ และผลลัพธ์ของงานของเขาถือการทำให้คำอธิษฐานของพระเจ้าช่วยให้อวดไม่เกิดผลเมื่อพระองค์ทรงวิงวอนให้สานุศิษย์ของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกัน ดังที่พระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเวนต์เดย์แอ๊ดเวนตีส เล่มที่ 7 น. 937

ข. ตรงกันข้ามกับแนวโน้มของมนุษย์ที่เกิดจากศัตรูจิตวิญญาณของเรา เราควรโต้ตอบกับผู้อื่นอย่างไร? ยกอบ 13:34

“ท่านพิพากษายานแต่ละบุคคล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและมารยาทของพวกเขา เมื่อท่าน ไม่เข้าใจตำแหน่งหรืองานของพวกเขา ท่านมองสิ่งต่าง ๆ จากจุดยืนของท่าน แล้วพร้อมที่จะตั้งคำถามหรือ ประณามแนวทางที่พวกเขาดำเนินไป โดยไม่เปิดประเด็นอย่างตรงไปตรงมาจากทุกฝ่าย ท่านไม่มีความรู้เกี่ยวกับ หน้าที่ของผู้อื่นและไม่ควรรู้สึกรับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขา แต่งทำหน้าที่ของท่านโดยทิ้งผู้อื่นไว้กับ พระเจ้า มีจิตวิญญาณของท่านในความอดทน รักษาความสงบและความสงบของจิตใจ และรู้สึกขอบคุณ - - -

“ท่านเป็นคนอ่อนไหวอย่างยิ่ง และหากมีคำพูดที่สนับสนุนแนวทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่ท่านดำเนินอยู่ ท่าน จะเจ็บปวด คุณรู้สึกว่าคุณถูกคานา และคุณต้องปกป้องตัวเอง ช่วยชีวิตคุณ และด้วยความพยายามอย่างจริงจังที่ จะช่วยชีวิตท่าน ท่านจะสูญเสียมันไป ท่านมีงานต้องทำเพื่อคายเพื่อตนเองและฝึกฝนจิตวิญญาณแห่งความ อดทนและความอดทน”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น. 424

“คนที่วิพากษ์วิจารณ์และประณามกันกำลังฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระเจ้า และเป็นการละเมิดต่อพระองค์ พวกเขาไม่รักพระเจ้าหรือรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ที่นื่องทั้งหลาย ขอให้เรากำจัดขยะแห่งการวิพากษ์วิจารณ์ ความสงสัย และการบ่น และอย่ากังวลภายนอก บางคนอ่อนไหวจนไม่สามารถให้เหตุผลได้ จงละอายอ่อนมาก ในเรื่องความหมายของการรักษากฎหมายของพระเจ้า และไม่ว่าคุณจะรักษาหรือฝ่าฝืนกฎหมายก็ตาม นี่ก็คือสิ่งที่ พระเจ้าต้องการให้เราอ่อนไหว”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเซเวนต์เดย์แอ๊ดเวนตีส เล่มที่ 7 น. 937

3. การจัดการกับความผิดหวัง

ก. มีเขียนไว้อย่างไรเกี่ยวกับผู้ที่รักกฎหมายของพระเจ้า? สดุดี 119:165

“เลิกคิดว่าท่านถูกใช้ไม่ถูกต้อง ท่านถูกทำผิด ว่ามีคนต้องการรุ่มล้อมหรือทำร้ายท่าน ท่านมองเห็นด้วยตาปลอม ซาดานนำท่านไปสู่ทัศนคติที่บิดเบียวเหล่านี้”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น. 424

“โลกรักษาและเกลียดความชอบธรรม และนี่คือสาเหตุของการเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเยซู ทุกคนที่ปฏิเสธความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์จะพบว่าศาสนาคริสต์เป็นองค์ประกอบที่น่ากังวล แสงสว่างของพระคริสต์กวาดความมืดที่ปกคลุมบาปของพวกเขาออกไป และความจำเป็นในการปฏิรูปก็ปรากฏชัดแจ้ง ในขณะที่ผู้ที่ยอมจำนนต่ออิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเริ่มทำสงครามกับตนเอง ผู้ที่ยึดติดกับบาปจะทำสงครามกับความจริงและตัวแทนของความจริง

“การวิพากษ์เกิดขึ้น และเหล่าสาวกของพระคริสต์ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่การสามัคคีธรรมกับพระเจ้าทำให้พวกเขากลายเป็นศัตรูกันในโลกนี้ พวกเขาแบกรับความอับอายของพระคริสต์ พวกเขากำลังเดินไปตามเส้นทางที่ถูกเหยียบย่ำโดยผู้สูงศักดิ์ที่สุดในโลก ไม่ใช่ด้วยความโสโครก แต่ด้วยความชื่นชมยินดี หากพวกเขาพบกับการข่มเหง การทดลองอันร้อนแรงแต่ละครั้งเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการกลั่นกรอง แต่ละคนเหมาะสมสำหรับงานของพวกเขาในฐานะผู้ร่วมงานกับพระองค์ ความขัดแย้งแต่ละครั้งมีหน้าที่ในการต่อสู้อันยิ่งใหญ่เพื่อความชอบธรรม และแต่ละความขัดแย้งจะเพิ่มความสุขให้กับชัยชนะครั้งสุดท้ายของพวกเขา เมื่อพิจารณาสิ่งนี้แล้ว การทดสอบศรัทธาและความอดทนของพวกเขาจะได้รับยอมรับอย่างร่าเริง แทนที่จะหวาดกลัวและหลีกเลี่ยง”—ผู้ฟังปรารณาแห่งปวงชน น. 306

ข. แม้ว่าจะถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมจริงๆ เรายังนึกถึงอะไรอีก? มัทธิว 5:11, 12, 41; 1 เปโตร 4:12-15

“พระองค์ผู้ทรงเป็นหัวหน้าอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสตจักร ผู้ทรงอำนาจที่สุดในบรรดาผู้พิชิต ย่อมชี้ให้ผู้ติดตามของพระองค์เห็นชีวิตของพระองค์ ความลำบากของพระองค์ การปฏิเสธตนเอง ความยากลำบากของพระองค์ และความทุกข์ทรมานของพระองค์ ผ่านการดูหมิ่น ผ่านการปฏิเสธ การเยาะเย้ย การดูหมิ่น การดูถูก การเยาะเย้ย ความเท็จ ขึ้นไปตามทางคัลวารินจนถึงจุดตรงกางเขน เพื่อพวกเขาจะได้กำลังใจให้มุ่งหน้าสู่จุดหมายเพื่อรับรางวัลและบำเหน็จของผู้มีชัยชนะ ชัยชนะมั่นคงได้ด้วยความศรัทธาและการเชื่อฟัง ขอให้เราประจักษ์พระวจนะของพระคริสต์กับกรณีของเราแต่ละคน”—เดอะรีวิฟ และ เฮอรัลด์ 24 กรกฎาคม 1888

4. ภูมิปัญญาจากเมืองบน

- ก. คุณสมบัติประการแรกของปัญญาที่เกิดบนสวรรค์คืออะไร และเหตุใดจึงจำเป็นสำหรับเรา ยกอบ **3:17** (ตอนแรก); มัทธิว **5:8**.

“สิ่งใดๆ ที่เป็นมลทินจะเข้าไปในเมืองของพระเจ้าไม่ได้ ผู้ที่จะอาศัยอยู่นั้น ที่แห่งนี้ ย่อมมีใจบริสุทธิ์ ในผู้ที่เรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซู จะมีความไม่พอใจมากขึ้นต่อกิริยาที่ไม่ระมัดระวัง ภายที่ไม่สมควร และความคิดหยาบคาย เมื่อพระคริสต์สถิตอยู่ในใจ ความคิดและกิริยาจะมีความบริสุทธิ์และชัดเจน

“แต่พระวจนะของพระเยซูที่ว่า 'ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข' มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้น ไม่ใช่แค่บริสุทธิ์ในแง่ที่โลกเข้าใจความบริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งที่เป็นราคะ บริสุทธิ์จากคัมภีร์ แต่จริงในที่ซ่อนเร้น จุดประสงค์และแรงจูงใจของจิตวิญญาณ ปราศจากความเย่อหยิ่งและการแสวงหาตนเอง ถ่อมตน ไม่เห็นแก่ตัว เหมือนเด็ก” — ข้อคิดจากภูเขาแห่งพระพร น. 24, 25

- ข. อธิบายว่าเราต้องมุ่งเน้นอะไรในการเตรียมรับพระคริสต์ **1** ยอห์น **3:2, 3**

“จากประสบการณ์ประจำวันของเรา เรามองเห็นความดีงามและพระเมตตา [ของพระเจ้า] ในการสำแดงความรอบคอบของพระองค์ เรารู้จักพระองค์ในลักษณะของพระบุตรของพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรับเอาความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าและพระองค์ผู้ที่พระองค์ทรงส่งมา และทรงเปิดเผยความจริงนั้นแก่ความเข้าใจและเข้าใจสุดใจ ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์มองเห็นพระเจ้าในความสัมพันธ์ใหม่และเป็นที่ยรักในฐานะพระผู้ไถ่ของพวกเขา และในขณะที่พวกเขามองเห็นความบริสุทธิ์และความน่ารักของพระอุปนิสัยของพระองค์ พวกเขาที่ปรารถนาที่จะสะท้อนพระฉายาของพระองค์ พวกเขาเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาที่ปรารถนาจะโอบรับบุตรที่กลับใจและใจพวกเขาเปี่ยมด้วยความปีติอย่างบอกไม่ถูกและเปี่ยมด้วยรักศรัทธา

“ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์จะมองเห็นพระผู้สร้างในงานแห่งพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ ในสิ่งที่สวยงามซึ่งประกอบเป็นจักรวาล ในคำเขียนของพระองค์ พวกเขาอ่านการเปิดเผยพระเมตตา ความดี และพระคุณของพระองค์เป็นบรรทัดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ความจริงที่ถูกซ่อนไว้จากคนฉลาดและรอบคอบจะถูกเปิดเผยแก่เด็กทารก ความงมงายและความล้าค่าของความจริงซึ่งคนฉลาดทางโลกไม่รับรู้ กำลังเผยแผ่อย่างต่อเนื่องต่อผู้ที่มีความปรารถนาเหมือนเด็กที่ไว้วางใจได้ที่จะรู้และทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า เรามองเห็นความจริงโดยการกลายเป็นผู้มีส่วนในธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์

“ผู้มีใจบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตเหมือนอยู่ในที่ประทับของพระเจ้าในช่วงเวลาที่พระองค์ทรงแบ่งพวกเขาในโลกนี้” — อ่างแล้ว หน้า 26, 27

5. คุณสมบัติที่สำคัญยิ่งขึ้น

ก. หลังจากความบริสุทธิ์แล้ว ให้บอกคุณสมบัติห้าประการถัดไปของปัญญาที่กำเนิดจากสวรรค์ โดยที่อิทธิพลของเราไม่ถูกทำลาย ยกอบ 3:17 (ตอนกลาง)

“ท่านต้องการความกรุณา ความสุภาพ ความอ่อนโยน และความอ่อนน้อมต่อคนของพระคริสต์ ท่านมีคุณสมบัติอันมีค่ามากมายที่สามารถทำให้สมบูรณ์แบบเพื่อรับใช้สูงสุดได้หากถวายแด่พระเจ้า ท่านควรรู้สึกถึงความจำเป็นในการเข้าหาพี่น้องของท่านด้วยความเมตตาและความสุภาพ ไม่ใช่ด้วยความรุนแรงและความรุนแรง ท่านไม่ตระหนักถึงความเสียหายที่ท่านทำโดยจิตวิญญาณอันแหลมคมและครอบงำจิตใจที่มีต่อพวกเขา ผู้ปฏิบัติศาสนกิจในการประชุมใหญ่ของท่านท้อแท้ สูญเสียความกล้าหาญที่พวกเขาอาจมีหากท่านจะให้ความรัก ความกรุณา ความมั่นใจ และความรักแก่พวกเขา ท่านได้แยกจิตใจของท่านี้ออกจากคุณโดยวิธีปฏิบัติของท่าน ดังนั้นคำแนะนำของท่านจึงไม่มีอิทธิพลเหนือพวกเขาตลอดไป”—ผู้นำคริสเตียน น. 6, 7

“หากท่านไม่ปฏิบัติตามความคาดหวังของท่าน ท่านจะตกอยู่ในอันตรายที่จะท้อแท้ กระสับกระส่าย และปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลง คุณต้องหลีกเลี่ยงนิสัยที่จะดำเนินและทนทุกข์ทรมาน จงหลีกเลี่ยงทุกสิ่งที่มีกลิ่นอายแห่งการประณาม พระเจ้าไม่เป็นที่พอพระทัยเลยที่วิญญาณนี้จะพบอยู่ในผู้รับใช้ของพระองค์ที่มีประสบการณ์ยาวนาน เป็นการเหมาะสมสำหรับเยาวชน หากมีความอ่อนน้อมต่อคนและประดับประกาศกายใน จะแสดงความร่าร้อนและความกระตือรือร้นออกมา แต่เมื่อความกระตือรือร้นอันแรงกล้าและจิตวิญญาณแห่งการประณามแสดงออกโดยเยาวชนที่มีประสบการณ์เพียงไม่กี่ปี ถือเป็นกระทำที่ไม่สมควรและน่ารังเกียจอย่างยิ่ง ไม่มีสิ่งใดสามารถทำลายอิทธิพลของเขาได้ในทันทีเช่นนี้ ความอ่อนโยน ความสุภาพอ่อนโยน ความอดกลั้น ความอดกลั้นใจ ไม่ฉุนเฉียวง่าย อดทนต่อทุกสิ่ง หวังทุกสิ่ง อดทนต่อทุกสิ่ง สิ่งเหล่านี้เป็นผลที่เคิบโตนคันไม้แห่งความรักอันล้ำค่าซึ่งมาจากสวรรค์ ดันไม้คันนี้หากได้รับการบำรุงก็จะเป็นคันไม้ไม่ผลัดใบ กิ่งก้านของมันจะไม่เน่า ใบของมันก็ไม่เหี่ยวเฉา เป็นอมตะ เป็นนิรันดร์ มีน้ำค้างจากสวรรค์รดน้ำอย่างต่อเนื่อง”—คำอธิษฐานสำหรับนัสนิกร เล่มที่ 2 น.134, 135

วันศุกร์

วันที่ 29 พฤศจิกายน

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. ในสถานการณ์ใดบ้างที่ท่านถูกล่อลวงให้ตัดสินใจและเรียกว่าเป็นการแยกแยะ?
2. นิสัยชอบวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นขัดต่อพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างไร?
3. เมื่อมีพฤติกรรมที่เป็นพิษเกิดขึ้นกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าควรทำอะไรไว้?

4. “ใจบริสุทธิ์” หมายความว่าอย่างไร?

5. ท่านจะเป็นคนที่เข้าถึงได้มากขึ้น—ถูก “อ่อนน้อม” ได้ง่ายขึ้นได้อย่างไร?

การถวายวันสะบาโตครั้งแรกสำหรับสำนักงานใหญ่สหภาพโคลอมเบีย

โคลอมเบียเป็นประเทศในอเมริกาใต้ที่มีประชากรมากกว่า 51 ล้านคนในปัจจุบัน อุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ปิโตรเลียม การผลิต สิ่งทอ การก่อสร้าง เกษตรกรรม การธนาคาร และบริการ ในบรรดาประชากร 73% ของประชากรเป็นชาวคาทอลิก 9.1% นับถือศาสนาที่ไม่ใช่คริสเตียน 6.9% เป็นผู้เผยแพร่ศาสนา 6.5% ไม่มีศาสนา 2.9% เป็นโปรเตสแตนต์ และ 0.9% ประกาศว่าตนไม่เชื่อพระเจ้า สถานการณ์นี้แสดงถึงความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับคริสตจักรของพระเจ้าที่นี่

ในทศวรรษ 1960 ข่าวสารของทูตสวรรค์องค์ที่สามมาถึงโคลอมเบียในขณะที่ประเทศชาติกำลังประสบกับความหายนะทางศีลธรรมเนื่องจากสงครามกลางเมือง ท่ามกลางความวุ่นวาย เรามีสมาชิกประมาณ 100 คนภายในปี 1971 เมื่อคริสตจักรได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ ในสมัยนั้นคนงานมีน้อย แต่พวกเขาไม่เคยขาดความกล้าหาญและความกระตือรือร้นที่จะทำทุกอย่างเพื่อสิ่งที่พวกเขารัก เราจะซาบซึ้งในการสนับสนุนของศิษยาภิบาลและบาทหลวงที่เดินทางออกจากประเทศและมาลอบโยนด้วยความยินดีเสมอ มาสนับสนุนงานในโคลอมเบีย โดยอุทิศตนอย่างสุดใจเพื่อเผยแพร่ข้อความนี้

โดยพระคุณของพระเจ้า ในปี 2006 สหภาพโคลอมเบียได้ก่อตั้งขึ้น และปัจจุบันมีสมาชิกสำนักงานใหญ่สหภาพของเราอยู่ในพื้นที่ชนบทของเทศบาลบาร์ โบซา เมืองซานดานเดร์

เพื่อจะรับใช้พี่น้องของเราและผู้ที่มีสนใจความจริงมากขึ้น เรามองเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องขยายสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบัน เรามีฟาร์มที่สำนักงาน โรงเรียนสอนศาสนา และแผนกมัลติมีเดียของเราดำเนินการอยู่ ที่นี่เรายังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สัมมนา และการศึกษาปฏิบัติทางจิตวิญญาณสำหรับสมาชิกของเราและผู้ที่มีสนใจข้อความนี้

โครงสร้างพื้นฐานบางส่วนได้ถูกสร้างขึ้นบนที่พักแห่งนี้แล้ว และสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมกำลังดำเนินการอยู่ แต่เราขาดทรัพยากรที่จะทำให้เสร็จ นั่นคือเหตุผลที่เราขอวิงวอนต่อความมีน้ำใจของคริสตจักรครอบครัวทั่วโลก การสนับสนุนเครื่องบูชาด้วยความเอื้อเฟื้อของคุณจะทำให้เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมมากขึ้นในการรับใช้จิตวิญญาณที่หิวกระหายความรู้ของพระเจ้า

เราขอขอบคุณการบริจาคของคุณเป็นอย่างมาก ชั่วนี้รันเนอร์เท่านั้นที่สามารถแสดงให้เห็นว่าการบริจาคและการถวายของคุณจะทำความดีได้มากเพียงใด

พี่น้องของท่านจากสหภาพโคลอมเบีย

เอาชนะปัญหาที่สนคคของเรา

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “เหตุฉะนั้น จงขอมงานตัวเองต่อพระเจ้า จงต่อต้านพญามาร และมันจะหนีไปจากพวกท่าน” (ยากอบ 4:7)

“ความรักต่อความจริงที่บริสุทธิ์และบริสุทธิ์ ความรักต่อพระเจ้าผู้เป็นที่รัก จะทำให้งานแห่งการเอาชนะเบาลง”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 4 น. 38

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 4 น. 39-47

วันอาทิตย์

วันที่ 1 ธันวาคม

1. ยุติธรรมอย่างไม่เห็นแก่ตัว

ก. คึงชื่อคุณสมบัติสองประการสุดท้ายที่กล่าวถึงในรายการภูมิปัญญาที่กำหนดจากสวรรค์ ยากอบ 3:17 (ส่วนท้าย)

“อัครสาวกยูดา กล่าวว่า: ‘บางคนมีความเห็นอกเห็นใจและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ’ อย่ายึดความแตกต่างนี้ด้วยน้ำใจลำเอียง ไม่ควรแสดงสีหน้าต่อวิญญูณที่บอกเป็นนัยว่า: ‘ถ้าคุณโปรคปรานฉัน ฉันจะโปรคปรานคุณ’ นี่เป็นนโยบายทางโลกที่ไม่บริสุทธิ์ ซึ่งทำให้พระเจ้าไม่พอใจ เป็นการตอบแทนบุญคุณและชื่นชมเพื่อผลประโยชน์ มันแสดงให้เห็นถึงความลำเอียงสำหรับบางคน โดยคาดหวังว่าจะได้เปรียบจากพวกเขา เป็นการแสวงหาความปรารถนาดีของพวกเขาด้วยการปล่อยตัวเพื่อที่เราจะถูกระเมินค่ามากกว่าคนอื่น ๆ อย่างมีค่าเท่ากับตัวเอง”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 4 น. 221

“พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยงานเกียจคร้านในคริสตจักร พระองค์ทรงคาดหวังให้ผู้รับใช้ของพระองค์ ซื่อสัตย์และซื่อสัตย์ในการว่ากล่าวและแก้ไข พวกเขาจะต้องขับไล่ความคิดออกไปหลังจากการปกครองที่พระเจ้าประทานไว้ในพระคำของพระองค์ ไม่ใช่ตามความคิดและแรงกระตุ้นของพวกเขาเอง ห้ามใช้วิธีรุนแรง ห้ามทำงานที่ไม่ยุติธรรม รีบร้อน หุนหันพลันแล่น ความพยายามที่จะชำระคริสตจักรจากความไม่สะอาดทางศีลธรรมจะต้องเป็นไปตามวิถีทางของพระเจ้า จะต้องไม่ลำเอียงไม่มีหน้าซื่อใจคด จะต้องไม่มีคนโปรคซึ่งบาปของเขาถือว่าบาปน้อยกว่าบาปของผู้อื่น โอ้ เราทุกคนต้องการบัพติศมาของพระวิญญูณบริสุทธิ์มากเพียงใด จากนั้นเราจะทำงานด้วยพระทัยของพระคริสต์เสมอ ด้วยความกรุณา ความเห็นอกเห็นใจ และความเห็นอกเห็นใจ

ใจ แสดงความรักต่อคนบาปในขณะที่เกลียดชังบาปด้วยความเกลียดชังอย่างที่สุด”-เอลเลน จี ไวท์ 1888 สื่อ
ต่างๆ น. 144

2. เป็นตัวแทนของพระคริสต์อย่างถูกต้อง

ก. พระคริสต์สามารถเป็นตัวแทนอย่างถูกต้องในวาจาของเราได้อย่างไร? ยากอบ 3:18

“เป็นไปได้ด้วยริมฝีปากของเราที่จะสารภาพพระคริสต์แต่ในงานของเราปฏิเสธพระองค์ ผลของพระวิญญาณที่สำแดงในชีวิตคือการสารภาพพระองค์ ถ้าเราละทิ้งทุกสิ่งเพื่อพระคริสต์ ชีวิตของเราก็จะถ่อมตัว การสนทนาของเราในสวรรค์ ความประพฤติกองเราไม่มีที่ติ อิทธิพลอันทรงพลังและบริสุทธิ์ของความจริงในจิตวิญญาณ และอุปนิสัยของพระคริสต์เป็นแบบอย่างในชีวิต เป็นการสารภาพจากพระองค์ ถ้าถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์หว่านลงในใจของเรา ผลคือความชอบธรรมและสันติสุข เราอาจปฏิเสธพระคริสต์ในชีวิตของเราโดยการปรนนิบัติความรักที่สบายๆ หรือการรักตนเอง โดยการล้อเล่นและล้อเล่น และโดยการแสวงหาเกียรติยศของโลก เราอาจปฏิเสธพระองค์ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกของเราด้วยความสอดคล้องกับโลก ด้วยรูปลักษณ์อันหยิ่งผยองหรือเสื้อผ้าราคาแพง โดยการเผื่อระวังอย่างค่อนเนื่อง ความอดสาหัส และคำอธิษฐานที่เกือบจะไม่หยุดหย่อนเท่านั้นที่เราจะสามารถแสดงอุปนิสัยของพระคริสต์หรืออิทธิพลอันศักดิ์สิทธิ์ของความจริงในชีวิตของเราได้ หลายคนขับไล่พระคริสต์ออกจากครอบครัวด้วยจิตวิญญาณที่รื้อร่นและกระตือรือร้น มีบางอย่างที่ต้องเอาชนะในส่วนนี้”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 1 น. 303, 304

ข. แนวโน้มทั่วไปอะไรของมนุษย์ที่ปรารถนาในชีวิตประจำวันจำเป็นต้องเอาชนะจริงๆ และเพราะเหตุใด? ยากอบ 4:1-3

“เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ไม่พอใจกับสิ่งรอบตัวหรือสภาวะการณ์ซึ่งทำให้หน้าที่ของเราต่ำต้อยและไม่สำคัญ หน้าที่ส่วนตัวและคำต้อยทำให้คุณไม่พอใจ คุณกระสับกระส่าย ไม่สบายใจ และไม่พอใจ ทั้งหมดนี้เกิดจากความเห็นแก่ตัว ---

“บรรดาผู้ที่อ้างว่าเป็นคริสเตียนซึ่งเอาแต่คร่ำครวญและบ่นอยู่เสมอ และดูเหมือนจะคิดว่าความสุขและสิหน้ำร่ำเรียงเป็นบาป ไม่ใช่หลักศาสนาที่แท้จริง”—เล่มเดียวกัน เล่มที่ 3 น. 334

“ข้าพเจ้าควรกินสองเท่าเป็นครั้งคราวเพราะมันรสชาติดี ข้าพเจ้าจะกราบทูลขอพระเจ้าให้ช่วยข้าพเจ้าในการเขียนได้อย่างไร ในเมื่อข้าพเจ้าไม่สามารถมีความคิดเพราะความตะกละของข้าพเจ้าได้? ข้าพเจ้าขอพระเจ้าช่วยดูแลภาระอันไม่สมเหตุสมผลที่ท้องของข้าพเจ้าได้ไหม? นั่นจะทำให้พระองค์เสื่อมเสีย นั่นคงจะเป็นการขอกินคั้นหาของข้าพเจ้า ตอนนี้ข้าพเจ้ากินสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าถูกต้อง แล้วฉันสามารถขอให้พระองค์ประทานกำลังให้ข้าพเจ้าทำงานที่พระองค์ประทานให้ข้าพเจ้าทำ”—อ้างแล้ว หน้า 373, 374

“เมื่อศาสนาของพระคริสต์ปกครองอยู่ในใจ มโนธรรมก็อ่อนุมิตี และสันติสุขและความสุขก็ครอบงำ อาจ

สับสนและยุ่งยากวุ่นวาย แต่จิตวิญญาณยังมีแสงสว่างอยู่” —เล่มเดียวกัน เล่มที่ 4 น. 47

3. การหลบหนีจากบ่วงทั่วไป

- ก. หลักธรรมสำคัญใดที่สำคัญในการเชื่อมโยงที่แท้จริงกับพระคริสต์ ตรงกันข้ามกับศรัทธาเพียงผิวเผินในพระนามเท่านั้น? ยากอบ 4.4

“บรรดาผู้ที่เริ่มต้นชีวิตคริสเตียนด้วยการเป็นลูกครึ่ง ในที่สุดจะถูกเกณฑ์เข้าเป็นทหารฝ่ายศัตรู ไม่ว่าจะไรก็ตามอาจเป็นความตั้งใจแรกเริ่มของพวกเขา และการเป็นคนละทิ้งความเชื่อที่ทรยศต่ออุดมการณ์ของพระเจ้า นั้นร้ายแรงยิ่งกว่าความตาย เพราะมันหมายถึงการสูญเสียชีวิตนิรันดร์

“ชายและหญิงที่มีความคิดสองทางคือพันธมิตรที่ดีที่สุดของซาตาน ไม่ว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอันดีต่อตนเองอย่างไร พวกเขาก็เป็นคนแยกส่วน ทุกคนที่ภักดีต่อพระเจ้าและความจริงจะต้องยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง เพราะมันถูกต้อง การจะเข้าเทียมแอกกับผู้ที่ไม่ถวายตัวแต่ยังคงภักดีต่อความจริงนั้นเป็นไปได้เลย เราไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ที่รับใช้ตนเอง ผู้ซึ่งทำงานในแผนงานทางโลก และไม่สูญเสียความสัมพันธ์ของเราที่ปรึกษาจากสวรรค์ เราอาจเป็นดวงกบฏของศัตรู แต่เราฟักไข่และบาดเจ็บ และประสบการณ์ของเราที่น้อยนิด”—เดอะรีวิฟและเฮรัลด์ 19 เมษายน 1898

- ข. เหตุใดเราจึงต้องถอนรากถอนโคนแนวโน้มที่จะอิงลาทุกประการอย่างมั่นคง? ยากอบ 4.5, 6

“ข้อบกพร่องใหญ่อย่างหนึ่งในอุปนิสัยของซาอูลคือความรักในการเห็นชอบ ลักษณะนี้มีอิทธิพลควบคุมเหนือการกระทำและความคิดของเขา ทุกสิ่งทุกอย่างถูกทำเครื่องหมายด้วยความปรารถนาที่จะสรรเสริญและยกย่องตนเอง มาตรฐานความถูกต้องและศีลของเขาคือมาตรฐานต่ำของการประมืองของประชาชน ไม่มีมนุษย์คนใดปลอดภัยที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อห่มนุษย์พอใจ และไม่แสวงหาการอนุมัติจากพระเจ้าก่อน”—บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์ น. 650

“ความอิงลาทำให้ซาอูลถูกขังและทำให้ราชบัลลังก์อันต่ำต้อยของเขาตกอยู่ในอันตราย ความชั่วร้ายที่บอกเล่าไม่ได้นั้นมีลักษณะนิสัยที่ชั่วร้ายในโลกของเรา: ความเป็นปฏิบัติเดียวกันนี้เกิดขึ้นในใจของซาอูลที่เข้าใจของคาอินต่ออาเบลน้องชายของเขา เพราะงานของอาเบลนั้นชอบธรรม และพระเจ้าทรงให้เกียรติเขา และงานของเขาเองก็ชั่วร้าย และองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่สามารถอวยพรเขาได้ ความริษยาเป็นลูกหลานของความหึงหยง และหากได้รับความบั่นทึงจากใจ ก็จะนำไปสู่ความเกลียดชัง และในที่สุดก็นำไปสู่การแก้แค้นและการฆาตกรรม”—อ้างแล้ว หน้า 651

“การยอมจำนน ความรัก และความกตัญญูต่อพระเจ้า รักษาแสงสว่างไว้ใจ แม้ว่าวันนั้นอาจมีมฆมากก็ตาม การปฏิเสธตนเองและไม่ทางเงินของพระคริสต์อยู่ตรงหน้าคุณ คุณจะยกไม้ทางเงินไหม?”—คำพยา

สำหรับคริสตจักร เล่มที่ 4 น. 47

4. ความมุ่งมั่นและการยอมจำนน

ก. บึงจัยสำคัญอะไรทำให้เราได้รับชัยชนะที่แท้จริงและยั่งยืนในพระคริสต์? ยากอบ 4:7

“บางคนรู้สึกถึงความต้องการการชดใช้ และเมื่อยอมรับความต้องการนี้ และความปรารถนาที่จะเปลี่ยนใจ การต่อสู้จึงเริ่มต้นขึ้น เพื่อละทิ้งเจตจำนงของตนเอง บางทีวัตถุที่พวกเขาเลือกไว้ซึ่งแสดงความรักหรือการแสวงหา นั้น ต้องใช้ความพยายาม ซึ่งหลายคนล้มลง ล้มลง และหันหลังกลับไป แต่การต่อสู้ครั้งนี้จะต้องต่อสู้ด้วยหัวใจทุกดวงที่กลับใจใหม่อย่างแท้จริง เราต้องต่อสู้กับการล่อลวงทั้งภายนอกและภายใน เราจะต้องได้รับชัยชนะเหนือตนเอง ตรึงเสนาหาและระมัดระวังไว้ที่กางเขน จากนั้นจึงเริ่มต้นการรวมตัวของจิตวิญญาณกับพระคริสต์ ขณะที่กึ่งก้านที่แห้งและคู่วิชีวิตถูกค้ำเข้ากับต้นไม้ที่มีชีวิต ขอให้เรากลายเป็นกึ่งก้านที่มีชีวิตของเถาองุ่นแห่งนั้น และผลที่พระคริสต์ทรงบังเกิดนั้น สวาทของพระองค์ทุกคนก็จะบังเกิดผลนั้นด้วย หลังจากก่อตั้งสหภาพนี้แล้ว ก็จะสามารถรักษาไว้ได้ด้วยวิธีการพยายามอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และอดสาหาเท่านั้น พระคริสต์ทรงใช้อำนาจของพระองค์เพื่อรักษาและปกป้องสายสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์นี้ และคนบาปที่ต้องพึ่งพาและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะต้องทำหน้าที่ในส่วนของเขาด้วยพลังงานที่ไม่ย่อท้อ ไม่เช่นนั้นเขาตายด้วยอำนาจอันโหดร้าย และมีไหวพริบของเขาจะแยกเขาออกจากพระคริสต์

“คริสเตียนทุกคนต้องยืนเฝ้าอย่างต่อเนื่อง เฝ้าดูทุกเส้นทางของจิตวิญญาณที่ซาตานอาจเข้าถึงได้ เขาต้องอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากสวรรค์และในขณะเดียวกันก็คือด้านความโน้มเอียงที่จะทำบาปประการอย่างเด็ดเดี่ยว ด้วยความกล้า ศรัทธา ความพากเพียร ก็สามารถพิชิตได้ แต่ให้เขาเข้าใจว่าเพื่อที่จะได้รับชัยชนะนั้นพระคริสต์จะต้องสถิตอยู่ในเขาและเขาอยู่ในพระคริสต์”คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 47

ข. เปาโลสะท้อนคำอธิบายของยากอบเกี่ยวกับความมีชีวิตชีวาฝ่ายวิญญาณในชีวิตคริสเตียนอย่างไร? โรม 6:6-11

“ความคิดแบบโลก ความเห็นแก่ตัว และความโลภได้กีดกันจิตวิญญาณและชีวิตไปพรพลของพระเจ้า”—เล่มเดียวกัน เล่มที่ 1 น. 141

“เราต้องการศรัทธาที่หนักแน่นมากขึ้นและการอุทิศตนอย่างแรงกล้ามากขึ้น เราต้องตายเพื่อตนเอง และทั้งจิตใจและหัวใจเพื่อทะนุถนอมความรักอันน่าชื่นชมต่อพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเรา เมื่อเราจะแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจ เราจะพบพระองค์ และใจของเราจะเจิดจ้าด้วยความรักของพระองค์ ตัวตนจะจมลงสู่ความไม่มีนัยสำคัญ และพระเยซูจะทรงเป็นทุกสิ่งในดวงวิญญาณ ---

“เราต้องเข้าไปใกล้พระเจ้าเป็นเจ้า เราจะต้องเป็นคนทำงานร่วมกับพระองค์ ไม่เช่นนั้นจะได้รับความอ่อนแอและ

ความผิดพลาดในทุกสิ่งที่เราทำ—เล่มเดียวกัน เล่มที่ 6 น. 51

5. หยุคอริยฐานอย่างมีสติ

- ก. ความมั่นใจและการอุทธรณ์ใดที่จะสะท้อนใจเราแต่ละคนในการต่อสู้กับแนวโน้มที่ชั่วร้ายของเรา?
โคโลสี 3:1-3; ยากอบ 4:8, 9

“เป็นไปได้ที่ใครจะมองเห็นความจริงในขณะที่โลกยังมีความรักอยู่ โลกอยู่ระหว่างพวกเขากับพระเจ้า บดบังนิมิตและทำให้ความรู้สึกอ่อนไหวจนถึงระดับที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะมองเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าทรงเรียกคนเหล่านี้ว่า: 'เจ้าคนบาปทั้งหลาย จงชำระมือของเจ้าเถิด และชำระจิตใจของเจ้าให้บริสุทธิ์ เจ้าผู้มีความคิดสองชั่ว จงทุกข์โศก คร่ำครวญ และร้องไห้ จงให้เสียงหัวเราะของคุณกลายเป็นความโศกเศร้า และความยินดีของคุณกลายเป็นความโศกเศร้า' บรรดาผู้ที่เปื้อนมือของคนด้วยมลภาวะของโลกจะต้องชำระตนเอง จากคราบสกปรกของมัน ผู้ที่คิดว่าตนเองสามารถรับใช้โลกได้แต่ยังรักพระเจ้าถือเป็นคนสองใจ แต่พวกเขาไม่สามารถรับใช้พระเจ้าและทรัพย์สมบัติได้ พวกเขาเป็นผู้ชายที่มีจิตใจสองดวง รักโลกและสูญเสียสำนักในพันธะผูกพันที่มีต่อพระเจ้า และยิ่งอ้างว่าเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ พวกเขาไม่ใช่สิ่งเดียวหรืออย่างอื่น พวกเขาจะสูญเสียทั้งสองโลกเว้นแต่พวกเขาจะชำระมือและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่านการเชื่อฟังหลักธรรมแห่งความจริงอันบริสุทธิ์—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 1 น. 530, 531

- ข. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรากลับไหว้พระเจ้าด้วยความถ่อมใจ? สดุดี 34:18; 1 เปโตร 5:6, 7

“ถ้าตอนนี้คุณถ่อมตัวต่อพระเจ้า สาราภาพความคิดของคุณ และกลับมาหาพระองค์ด้วยความตั้งใจเต็มที่ กรอบครัวของคุณก็ยังเป็นครอบครัวที่มีความสุขได้ ถ้าคุณไม่ทำเช่นนี้ แต่เลือกทางของคุณเอง ความสุขของคุณก็สิ้นสุด”—เล่มเดียวกัน เล่มที่ 2 น. 304

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. การค้นหาแรงจูงใจภายในตนเองอย่างลึกซึ้ง ข้าพเจ้าอาจเป็นคนหน้าซื่อใจคดในด้านใดบ้าง?
2. จงบอกวิธีที่คำพูดของเราบิดเบือนความจริงถึงพระคริสต์บ่อยเกินไป
3. ความอิจฉาเป็นการปฏิเสธศรัทธาอย่างจริงจัง และการดูหมิ่นพระเจ้าในแง่ใด?
4. เหตุใดข้าพเจ้าจึงต้องตายเพื่อตนเองเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ในพระคริสต์?
5. บทเรียนนี้สรุปประเด็นจริงบางประเด็นที่ข้าพเจ้าต้องเอาชนะอย่างไร?

มุมมองของผู้ด้อมตน

ข้อพระคัมภีร์ที่อ้าง: “พวกท่านจงด้อมตัวในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะทรงยกชูพวกท่านขึ้น” (ยากอบ 4:10)

“เมื่อเราเดินทางเส้นทางอันอ่อนน้อมถ่อมตนของการเชื่อฟัง เราจะวางเส้นทางอันสดใสไว้บนสวรรค์ให้ผู้อื่นเดินเข้าไป นับเป็นสิทธิพิเศษของเราที่จะมีประสบการณ์ลึกซึ้งในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้า”—สัญญาแห่งเวลา มีนาคม 17, 1890

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม:

คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น.41-44, 678-686

วันอาทิตย์

วันที่ 8 ธันวาคม

1. หลักเรื่องการแยกแยะอันเป็นที่

ก. ต้องกำจัดนิสัยที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งว่าจะอะไรไปจากทุกคนที่อ้างว่ารักพี่น้องของตน และเพราะเหตุใด? ยากอบ 4:11, 12

“ไม่ควรมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่จะพูดจาไม่ดีต่อผู้อื่น หรือคิดสินตัวเราเองจากแรงจิตใจหรือการกระทำของพวกเขา”—บรรพชนและเหล่าผู้พยากรณ์ น. 385

“คุณค่าทางศีลธรรมที่แท้จริงไม่ได้พยายามสร้างที่สำหรับตัวเองโดยการคิดและพูดชั่วร้าย โดยการดูหมิ่นผู้อื่น ความริษยา ความริษยา การพูดชั่วร้าย และความไม่เชื่อทั้งหมด จะต้องถูกกำจัดไปจากบุตรของพระเจ้า”—การทรงเรียกที่สูงส่งของเราน. 234

“ควรพยายามอย่างจริงจังในคริสตจักรทุกแห่งเพื่อขจัดคำพูดที่ชั่วร้ายและวิญญาณที่เขินเซอร์ในฐานะที่อยู่ในบาปอันเป็นผลจากความชั่วร้ายที่ใหญ่ที่สุดในคริสตจักร ความร้ายแรงและการจับผิดต้องถูกดำเนินเหมือนกับผลงานของซาตาน ความรักและความมั่นใจซึ่งกันและกันต้องได้รับการส่งเสริมและเสริมสร้างให้เข้มแข็งขึ้นในสมาชิกของคริสตจักร ให้ทุกคนด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าและด้วยความรักต่อพี่น้องของตน ปิดหูที่จะนินทาและคำหยาบ ซึ่งนำผู้พูดซุบซิบให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระวจนะของพระเจ้า ให้เขาเชื่อฟังพระคัมภีร์และแจ้งข้อร้องเรียนของเขาโดยตรงไปยังผู้ที่เขาคิดว่าผิดพลาด การกระทำที่เป็นหนึ่งเดียวกันนี้จะนำแสงสว่างมาสู่คริสตจักรและปิดประตูสู่กระแสแห่งความชั่วร้าย พระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติเช่นกัน และคนเป็นอันมากจะ

รอด”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 5 น. 609,610

2. ใช้แสงอย่างจริงจัง

ก. เมื่อวางแผน เราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเสมอ? สดุดี 168; ยากอบ 4:10, 13-16

“จงอุทิศตนแด่พระเจ้าในตอนเช้า ทำให้นี่เป็นงานแรกของท่าน ให้คำอธิษฐานของคุณเป็น: 'ข้า แต่พระเจ้า โปรดพาข้าพระองค์มาเป็นของพระองค์โดยสมบูรณ์ ข้าพระองค์วางแผนการทั้งหมดไว้แทบพระบาทของพระองค์ ขอทรงใช้ข้าพระองค์ในวันนี้ในการรับใช้พระองค์ ขอทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์ และให้งานทั้งหมดของข้าพระองค์กระทำในพระองค์' นี่เป็นเรื่องประจำวัน ทุกเช้าอุทิศตนแด่พระเจ้าในวันนั้น มอบแผนการทั้งหมดของท่านไว้กับพระองค์ จะดำเนินการหรือยอมแพ้ตามที่พระประสงค์ของพระองค์จะชี้ให้เห็น ดังนั้นในแต่ละวันท่านอาจมอบชีวิตของคุณไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า และชีวิตของท่านจะถูกหล่อหลอมตามชีวิตของพระคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆ”—สันติวิถี น. 70

ข. อธิบายความรับผิดชอบและความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราแต่ละคนมีต่อแสงสว่างจากสวรรค์ที่ประทานแก่เราในทุกด้านของชีวิต ยากอบ 4:17; มัทธีว 12:31, 32

“ไม่ใช่พระเจ้าที่ทำให้มนุษย์ตาบอดหรือทำให้ใจของพวกเขาแข็งกระด้าง พระองค์ทรงส่งแสงสว่างให้พวกเขาแก้ไขข้อผิดพลาด และนำพวกเขาไปสู่เส้นทางที่ปลอดภัย การปฏิเสธแสงนี้ทำให้ดวงตามืดบอดและจิตใจแข็งกระด้าง บ่อยครั้งที่กระบวนการนี้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและแทบจะมองไม่เห็น แสงสว่างมาถึงจิตวิญญาณผ่านพระวจนะของพระเจ้า ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ หรือโดยสิทธิ์เสรีโดยตรงของพระวิญญาณของพระองค์ แต่เมื่อละเลยแสงดวงหนึ่งไป การรับรู้ทางจิตวิญญาณก็จะมีความสับสนบางส่วน และการเผยให้เห็นแสงครั้งที่สองจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนนัก ความมืดจึงเพิ่มขึ้นจนเป็นกลางคืนในจิตวิญญาณ”—ผู้ฟังปรารถนา แห่งปวงชน น. 322

“การกล่าวถ้อยคำแห่งความสงสัยเป็นอันตราย การตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์แสงสว่างแห่งสวรรค์เป็นอันตราย นิสัยของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่ใส่ใจและไม่เคารพจะตอบสนองต่อตัวละคร โดยส่งเสริมความไม่เคารพและความไม่เชื่อ ผู้ชายหลายคนที่เสพนิสัยนี้โดยไม่รู้ตัวถึงอันตราย จนกว่าเขาจะพร้อมที่จะวิพากษ์วิจารณ์และปฏิเสธพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์”—อ้างแล้ว หน้า 323

“เมื่อมีการพูดถึงเรื่องสุขภาพ พวกเขาเริ่มจะพูดว่า: 'เรารู้สึกว่าเรามาก' พวกเขาไม่รู้่ว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบต่อแสงทุกดวงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่คิดทางร่างกายของพวกเขา และนิสัยทุกประการของพวกเขาเปิดรับการตรวจสอบจากพระผู้เป็นเจ้า”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 6 น. 372

3. ความมั่งคั่งที่ประเมินไว้สูงเกินไป

ก. มีค่าเดือนอะไรบ้างเกี่ยวกับการล่อลวงที่อยู่รอบตัวผู้ที่ได้รับพรด้วยสิ่งของมากกว่าสิ่งอื่น? ยากอบ 5:1

“ผู้รับใช้ไม่ควรใช้คำเยินยอหรือเคารพบุคคล เคยเกิดขึ้นและยังคงมีอันตรายร้ายแรงจากการทำผิดที่นี้ ในการสร้างความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ กับคนร่ำรวย หรือการชมเชยพวกเขาด้วยการเอาใจใส่เป็นพิเศษ หากไม่ใช่ด้วยคำพูด มีอันตรายที่จะ ‘มีคนชื่นชม’ เพื่อผลประโยชน์ แต่การทำเช่นนี้ผลประโยชน์ชั่วฉับนิรันดร์ของพวกเขาที่ตกอยู่ในอันตราย รัฐมนตรีอาจเป็นคนโปรดเป็นพิเศษของเศรษฐกิจบางคน และเขาอาจมีความคิดเสรีนิยมกับเขา มาก สิ่งนี้ทำให้รัฐมนตรีพอใจ และในทางกลับกันเขาก็สรรเสริญความเมตตาคุณงามของผู้บริจาคอย่างฟุ่มเฟือย ชื่อของเขาอาจได้รับการยกย่องจากการปรากฏบนสื่อสิ่งพิมพ์ แต่ผู้บริจาคที่มีแนวคิดเสรีนิยมนั้นอาจไม่คู่ควรกับเครดิตที่มอบให้เขาเลย เสรีภาพของเขาไม่ได้เกิดขึ้นจากหลักการที่ลึกซึ้งและดำเนินชีวิตในการทำความดีด้วยทรัพย์สินสมบัติของเขา เพื่อทำให้อุดมการณ์ของพระเจ้าก้าวหน้าเพราะเขาเห็นคุณค่าของมัน แต่มาจากแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวบางประการ นั่นคือความปรารถนาที่จะถูกมองว่าเป็นเสรีนิยม เขาอาจได้รับจากแรงกระตุ้นและเสรีภาพของเขาไม่มีหลักการที่ลึกซึ้ง เขาอาจจะรู้สึกซาบซึ้งใจเมื่อได้ฟังความจริงอันน่าตื่นเต้นซึ่งในขณะนั้นกำลังปลดปล่อยกระเป๋าสตางค์ของเขาออก อย่างไรก็ตาม เสรีภาพของเขาไม่มีแรงจูงใจที่ลึกซึ้งกว่านี้ เขาให้ด้วยการกระตุก กระเป๋าเงินของเขาเปิดเป็นพักๆ และปิดอย่างแน่นหนาเป็นพักๆ เขาไม่สมควรได้รับคำชมเชย เพราะเขาเป็นคนตระหนี่ในทุกแง่มุม เว้นแต่จะกลับใจใหม่แล้ว เงินทองและทุกสิ่งจะได้ยินคำบอกกล่าวอันเหยียดว่า “ท่านเศรษฐกิจทั้งหลาย จงไปเสียเถิด ร้องไห้และคร่ำครวญถึงความทุกข์ยากของท่านที่จะ มาหาคุณ ความมั่งคั่งของคุณเสียหาย และเสื้อผ้าของคุณก็ถูกมอดกิน” คนเหล่านี้จะตื่นขึ้นจากการล่อลวงตนเองอันน่าสยดสยองในที่สุด คนที่ยกย่องเสรีภาพที่กระสับกระส่ายของพวกเขาได้ช่วยขาดานล่อลวงพวกเขาและทำให้พวกเขาคิดว่าพวกเขาเป็นคนเสรีนิยมและเสียสละอย่างมาก เมื่อพวกเขาไม่รู้หลักการแรกของเสรีภาพหรือการเสียสละตนเอง” —คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 1 น. 475, 476

ข. เราจะปรับปรุงลำดับความสำคัญของเราเกี่ยวกับเงินได้อย่างไร? สุภาษิต 11:4

“โดยการออกกำลังกาย ความเมตตาคุณงามจะขยายและเข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหลักการและกรอบงานในจิตวิญญาณ เป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งต่อจิตวิญญาณที่จะปล่อยให้ความเห็นแก่ตัวและความโลภมีอยู่ในหัวใจน้อยที่สุด” —เล่มเดียวกัน เล่มที่ 3 หน้า 548, 549

4. การละทิ้งรูปเคารพ

ก. อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ผู้คนได้รับความร่ำรวย? ยากอบ 5:2 (ส่วนแรก)

“คนยุคนี้ความปรารถนาที่จะได้รับผลประโยชน์คือความหลงใหลที่นำคิ๊งคูดใจ ความมั่งคั่งมักจะได้มาจากการถือโกง มีคนจำนวนมากที่ต้องดิ้นรนกับความยากจน ถูกบังคับให้ทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้ค่าจ้างเพียงเล็กน้อย ไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้แม้แต่สิ่งจำเป็นที่สุดในชีวิต ความเหนื่อยยากและการขาดแคลนโดยไม่มี ความหวังในสิ่งที่ดีกว่า ทำให้ภาระของพวกเขาหนักขึ้น ด้วยความทุกข์ทรมานและถูกกดขี่ พวกเขาไม่รู้ว่าจะหันไปขอความช่วยเหลือจากที่ไหน และทั้งหมดนี้ที่คนรวยอาจสนับสนุนความฟุ่มเฟือยหรือความใจปรารถนาที่จะสะสม!

“การรักเงินทองและความรักในการแสดงทำให้โลกนี้เป็นที่ซ่อนของหิวขโมยและโจร พระคัมภีร์พรรณนาถึงความ โลกและการกดขี่ที่จะเกิดขึ้นก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์”—ผู้พยากรณ์และเหล่ากษัตริย์ น. 650, 651

ข. อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้กับโลกส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ และจะต้องอุทธรณ์อะไรต่อผู้ที่ขับเคลื่อนด้วยมัน? 1 ทิโมธี 6:9, 10; เฉลยธรรมบัญญัติ 8:18, 19

“พระคัมภีร์ไม่ประณามใครที่ร่ำรวย ถ้าเขาได้รับความร่ำรวยอย่างซื่อสัตย์ ไม่ใช่เงิน แต่ความรักในเงินเป็นรากฐานของความชั่วร้ายทั้งหมด พระเจ้าคือผู้ทรงประทานอำนาจแก่นมนุษย์ในการได้รับความมั่งคั่ง และในมือของผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลของพระเจ้าโดยใช้ทรัพย์สินสมบัติของเขาอย่างไม่เห็นแก่ตัว ความมั่งคั่งก็เป็นพรทั้งแก่ผู้ครอบครองและต่อโลก แต่หลายคนหมกมุ่นอยู่กับความสนใจในสมบัติทางโลก กลับไม่รู้สึกลงถึงคำกล่าวอ้างของพระเจ้าและความต้องการของเพื่อนมนุษย์ พวกเขาถือว่าความมั่งคั่งของพวกเขาเป็นวิธีการยกย่องตนเอง พวกเขาเพิ่มบ้านต่อบ้าน และที่ดินต่อที่ดิน พวกเขาเติมเต็มบ้านของพวกเขาด้วยความฟุ่มเฟือย ในขณะที่ทุกคนล้วนอยู่ในความทุกข์ยากและอาชญากรรม ในโลกภัยไข้เจ็บและความตาย ดังนั้นผู้ที่สละชีวิตเพื่อการบริการตนเองกำลังพัฒนาตนเอง ไม่ใช่คุณลักษณะของพระเจ้า แต่เป็นคุณลักษณะของคนชั่ว

“ชายเหล่านี้ต้องการพระกิตติคุณ พวกเขาจำเป็นต้องละส่ายตาจากความไร้สาระของวัตถุเพื่อมองดูความล้ำค่าของความมั่งคั่งที่ยั่งยืน ---

“บางคนเหมาะที่จะทำงานให้กับชนชั้นสูงเป็นพิเศษ คนเหล่านี้ควรแสวงหาปัญญาจากพระเจ้าเพื่อรู้วิธีเข้าถึงบุคคลเหล่านี้ ไม่ใช่แค่เพียงทำความรู้จักกับพวกเขาเท่านั้น แต่ด้วยความพยายามส่วนตัวและศรัทธาที่มีชีวิตเพื่อปลุกพวกเขาให้ตอบสนองความต้องการของจิตวิญญาณ เพื่อนำพวกเขาไปสู่ความรู้แห่งความจริง

เหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในพระเชษฐา—มหัศจรรย์แห่งการรักษาน. 212, 213

5. มองข้ามลัทธิวัตถุนิยม

ก. อธิบายผลของกำไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง ยกอบ 5.2 (ส่วนสุดท้าย)

“การได้มาซึ่งความมั่งคั่งโดยการค้าที่ไม่ยุติธรรม การค้าขายมากเกินไป การกดขี่หญิงม่ายและลูกกำพร้า พ่อ หรือโดยการสะสมทรัพย์สินสมบัติและตัวเลขความขัดสนของผู้ขัดสน ในที่สุดจะนำมาซึ่งการลงโทษอันยุติธรรมคนที่อัครสาวกที่ได้รับการคลอใจกล่าวไว้ในท้ายที่สุด”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 2 น. 682

ข. ข่าวสารพิเศษของพระเจ้าเกี่ยวกับความร่ำรวยคืออะไร? 1 ทิโมธี 6:17-19

“สาวกที่แท้จริงของพระคริสต์ที่ถ่อมตัวที่สุดและยากจนที่สุด ผู้มั่งคั่งในงานนี้ จะได้รับพรและมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้ามากกว่าคนที่โอ้อวดถึงความร่ำรวยมหาศาลของตน พวกเขาได้รับเกียรติในราชสำนักแห่งสวรรค์มากกว่ากษัตริย์และขุนนางผู้สูงศักดิ์ที่สุดซึ่งไม่ได้มีเงินเฉพาะพระเจ้า---

“บรรดาผู้ที่สะสมทรัพย์สินสมบัติหรือลงทุนในที่ดินเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่พวกเขาพรากรอบครัวไปจากความสะดวกสบายของชีวิต ทำตัวเหมือนคนบ้า พวกเขาไม่ยอมให้ครอบครัวชื่นชมกับสิ่งที่พระเจ้าประทานอย่างอุดมให้พวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะมีทรัพย์สินสมบัติมากมาย แต่ครอบครัวของพวกเขาจะถูกบังคับให้ทำงานเกินกำลังเพื่อประหยัดเงินให้มากขึ้น สมอ กระดุก และกลัมนั้นจะถูกเก็บภาษีอย่างถึงที่สุดที่จะสะสม ส่วนศาสนาและหน้าที่ของคริสเตียนก็ถูกละเลย งาน งาน งาน คือความทะเยอทะยานตั้งแต่เข้าจรดคำ

“หลายคนไม่แสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเรียนรู้พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าและเข้าใจคำกล่าวอ้างที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเขา บางคนที่พยายามสอนความจริงให้คนอื่น ไม่เชื่อฟังพระวาจาของพระเจ้า ยิ่งอุดมการณ์ของเจ้ามีผู้สอนมากเท่าไร ความเจริญรุ่งเรืองก็จะน้อยลงเท่านั้น”—อ้างแล้ว หน้า 682, 683

วันศุกร์

วันที่ 13 ธันวาคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. เมื่อข้าพเจ้าคำนึงถึงข้อบกพร่องของผู้อื่น ข้าพเจ้ากำลังทำอะไรอยู่?
2. อธิบายว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสียใจอย่างไรเมื่อเราเพิกเฉยต่อแสงที่สวรรค์ส่งมา
3. ทั้งคนรวยและศิษยาภิบาลของพวกเขาจะคิดบ่วงได้อย่างไร?
4. เหตุใดความโลภจึงเพิ่มมากขึ้น และเหตุใดเราจึงควรหลีกเลี่ยงมันมากขึ้นกว่าเดิม?
5. บรรยายถึงความงามและประโยชน์ของความอ่อนน้อมถ่อมตนในพระคริสต์

มุ่งเน้นไปที่สวรรค์

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: พวกท่านก็จงอดทนเช่นกัน จงให้ใจของพวกท่านตั้งมั่นคง ด้วยว่าการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ใกล้เข้ามาแล้ว” (ยากอบ 5:8)

“ท่านต้องสวมความชอบธรรมของพระคริสต์อย่างต่อเนื่อง คุณต้องจำไว้ว่าท่านเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า และท่านต้องมี [a] วิญญาณที่อ่อนโยน ใจดี และอดทน มองอย่างใกล้ชิดว่าความเห็นแก่ตัวและความโลกจะไม่อยู่ในจิตวิญญาณของคุณ”—การเผยแผ่ เล่มที่ 13 น. 288

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม: งานเขียนในยุคแรก น. 72, 73

วันอาทิตย์

วันที่ 15 ธันวาคม

1. ถึงเวลาประเมินใหม่!

ก. อะไรจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้กับสิ่งของที่มีมูลค่าสูงและมักเป็นที่ปรารถนามาตั้งแต่สมัยโบราณ—และสิ่งนี้จะเตือนใจเราถึงอะไร? อิสยาห์ 31:6, 7

“การรักเงินอย่างเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นรากฐานของความชั่วร้ายทั้งหมด ความมั่งคั่งจะเป็นพราหมณ์เรากล่าวว่าสิ่งนั้นเป็นของพระเจ้า โดยได้รับด้วยความชอบพระคุณและด้วยความชอบพระคุณกลับคืนสู่ผู้ให้

“แต่ทรัพย์สินฉบับนี้จะไม่ถาวรจะมีคุณค่าอะไรหากสะสมไว้ในคลุหาสน์ราคาแพงหรือในหุ้ของธนาคาร? สิ่งเหล่านี้มีน้ำหนักอะไรเมื่อเปรียบเทียบกับความรอดของจิตวิญญาณดวงเดียวที่พระบุตรของพระเจ้าผู้ไม่มีขอบเขตสิ้นพระชนม์เพื่อ?”—คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 6 น. 453

ผู้ที่เลือกแก่ตัวและทำบาปต่อไปและปฏิบัติตามโลกจะถูกปล่อยให้ เป็นหน้าที่ของรูปเคารพของพวกเขา - - เมื่อพระคริสต์จะเสด็จมาด้วยพระสิริของพระองค์และพระสิริของพระบิดา พร้อมด้วยทูตสวรรค์ทุกคนที่อยู่รอบพระองค์ คู่กับพระองค์ไปตามทางของพระองค์ด้วยเสียงแห่งชัยชนะ ขณะที่เพลงที่ไพเราะที่สุดฟังออกหูทุกคนก็จะสนใจ จะไม่มีผู้ชมที่ไม่แยแสสักคนเดียว การคาดเดาจะไม่ครอบงำจิตวิญญาณ กองทองคำของกษัตริย์เหนียวซึ่งเสบคาไม่น่าดึงดูดใจอีกต่อไป พระราชวังซึ่งคนหิ่งห้อยในโลกลี้ภัยสร้างขึ้นและเป็นถิ่นฐานรูปเคารพของพวกเขา ก็หันเหไปจากความเกลียดชังและความรังเกียจ”—อ้างอิง, เล่มที่ 2 น. 41

2. ก่อนที่จะสายเกินไป --

ก. พระคัมภีร์พรรณานางถึงผู้ที่ผัดวันประกันพรุ่งและสูญเสียโอกาสที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของพวกเขาอย่างไร? โยเซยา 4:17; มัทธิว 25:11, 12

ข. บรรยายถึงผลลัพธ์สุดท้ายของทุกคน—รวมทั้งผู้ที่ยอมรับความจริงในปัจจุบัน—ที่ยึดมั่นในทรัพย์สินทางวัตถุของคนอย่างเห็นแก่ตัว ยากอบ 5:3

“ยากอบ 5:1-3 อัง] ข้าพเจ้าเห็นว่าถ้อยคำที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้ประยุกต์ใช้กับคนมั่งมีที่อ้างว่าเชื่อความจริงในปัจจุบัน โดยเฉพาะ พระเจ้าทรงเรียกพวกเขาให้ใช้วิธีการของคนเพื่อทำให้อุดมการณ์ของพระองค์ก้าวหน้า โอกาสถูกนำเสนอแก่พวกเขา แต่พวกเขาปิดตาต่อความต้องการในสาเหตุ และยึดติดกับสมบัติทางโลกของพวกเขาอย่างแน่นหนา ความรักที่พวกเขามีต่อโลกยิ่งใหญ่กว่าความรักที่พวกเขามีต่อความจริง ความรักที่พวกเขามีต่อเพื่อนมนุษย์ หรือความรักที่พวกเขามีต่อพระเจ้า เขาเรียกร้องทรัพย์สินของพวกเขา แต่พวกเขารักษาสิ่งที่พวกเขามีอย่างเห็นแก่ตัวและโลก พวกเขาให้เพียงเล็กน้อยเป็นครั้งคราวเพื่อบรรเทาโนธรรม แต่ไม่สามารถเอาชนะความรักที่พวกเขามีต่อโลกนี้ พวกเขาไม่เสียสละเพื่อพระเจ้า พระเจ้าทรงยกผู้อื่นที่ไร้รางวัลชีวิตนิรันดร์ และผู้ที่สามารถรู้สึกและตระหนักถึงคุณค่าของจิตวิญญาณ และพวกเขาได้มอบทรัพย์สินสมบัติของตนเองอย่างเสรีเพื่อพัฒนาอุดมการณ์ของพระผู้เป็นเจ้า งานกำลังจะปิด; และในไม่ช้าเงินทองของผู้ที่รักษาความร่ำรวยฟาร์มขนาดใหญ่ วัว ฯลฯ ของพวกเขาจะไม่เป็นที่ต้องการ ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหันมาด้วยพระพิโรธด้วยพระพิโรธ และกล่าวถ้อยคำเหล่านี้ว่า 'ไปเถิด ท่านผู้มั่งมี' พระองค์ทรงเรียกแล้ว แต่ท่านจะไม่ได้ยินความรักของโลกนี้ได้จมน้ำเสียงของพระองค์ ตอนนี้พระองค์ไม่มีประโยชน์สำหรับท่านแล้ว และปล่อยคุณไปโดยสั่งว่า: 'ไปเถิดยิวนี้ ท่านเศรษฐี'

“โอ้ ข้าพเจ้าเห็นว่าการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงละทิ้งเช่นนี้เป็นเรื่องน่าสะพรึงกลัว เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่ต้องยึดถือของเน่าเสียที่นี่ เมื่อพระองค์ตรัสว่าถ้าเราจะขายและให้ท่าน เราจะสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ได้ ข้าพเจ้าเห็นว่าขณะที่งานใกล้ปิดตัวลง และความจริงกำลังออกไปด้วยพลังอันทรงพลัง คนมั่งมีเหล่านี้จะนำรายได้มาวางแทนทำผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอร้องให้พวกเขายอมรับ คำตอบจากผู้รับใช้ของพระเจ้าคือ: 'ไปเถิดยิวนี้ ท่านผู้มั่งมี' ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการของคุณ เจ้าระงับมันไว้เมื่อเจ้าสามารถทำติดกับมันในการทำให้อุดมการณ์ของพระผู้เป็นเจ้าก้าวหน้า คนซัดสนได้รับความเดือดร้อน พวกเขาไม่ได้รับพรมากจากวิธีการของคุณ พระเจ้าจะไม่ยอมรับความร่ำรวยของคุณในตอนี้ พวกเจ้าจงไปเสียเถิด” —คำพยากรณ์สำหรับคริสตจักร เล่มที่ 1 น. 174,175

3. เรียนรู้กฎทอง

- ก. คนมั่งคั่งมักปฏิบัติต่อคนที่พวกเขาจ้าง—หรือผู้ที่ซื้อจากพวกเขา—อย่างไร และเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง? ยากอบ 5:4-6; มัทธีว 7:12

“พระเจ้าไม่ได้อยู่ในความร่ำรวยทั้งหมดที่ได้รับ ชาดามักเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินมากกว่าพระเจ้า ส่วนใหญ่ได้มาจากการกดขี่ลูกจ้างในเรื่องค่าจ้างของเขา เศรษฐีผู้โลกโดยธรรมชาติย่อมได้รับทรัพย์สินสมบัติของคน โดยการกดขี่ลูกจ้าง และเอารัดเอาเปรียบบุคคลในทุกที่ที่เขาสามารถทำได้ จึงเป็นการเพิ่มชุมทรัพย์ที่จะกินเนื้อของเขาพร้อมกับลูกไฟใหม่”

“บางคนไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ซื่อสัตย์และมีเกียรติอย่างเคร่งครัด สิ่งดังกล่าวต้องใช้แนวทางที่แตกต่างออกไปมากและทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อแลกเวลา ผู้รักษาวินสบบาโตหลายคนมีความคิดที่นี้ แม้แต่พี่น้องที่ยากจนก็เอาเปรียบ และผู้ที่มีทรัพย์สินสมบัติมากมายกินมูลค่าที่แท้จริง เกินกว่าที่จะจ่ายเพื่อสิ่งเดียวกัน ในขณะที่พี่น้องกลุ่มเดียวกันนี้รู้สึกอับอายและลำบากใจเพราะขาดแคลนปัจจัย พระเจ้าทรงทราบสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ทุกการกระทำที่เห็นแก่ตัว ทุกการทุจริต โศกอย่างโลก จะนำมาซึ่งรางวัล

“คิดฉันเห็นว่ามันโหดร้ายและไม่ยุติธรรมที่ไม่คำนึงถึงสถานการณ์ของพี่ชาย ถ้าเขามีความทุกข์ยากหรือจน แต่ยังไม่ยอมอย่างเต็มที่ ก็ควรให้เงินสงเคราะห์แก่เขา และแม้แต่มูลค่าเต็มของสิ่งของที่เขาซื้อจากคนรวยก็ไม่ควรถูกเก็บภาษี แต่พวกเขาควรมีใจเมตตาต่อเขา พระเจ้าจะทรงอนุมัติการกระทำอันกรุณาดังกล่าว และผู้กระทำจะไม่สูญเสียรางวัลของเขา แต่เรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวเป็นอุปสรรคต่อผู้รักษาวินสบบาโตหลายคนในเรื่องการกระทำที่ใกล้ชิดและโลก”—คำพยากรณ์สำหรับคริสตจักร เล่มที่ 1 น. 175, 176

- ข. ในสมัยก่อน ผู้ซื้อแบ่งปันอย่างเสรีได้อย่างไร? 2 โครินธ์ 8:1, 2

“ข้าพเจ้าย้อนกลับไปถึงสมัยที่มีเพียงไม่กี่คนที่ฟังและยอมรับความจริง พวกเขาไม่สนใจในโลกลี้ไม่มากนัก ความปรารถนาของสาเหตุถูกแบ่งออกเป็นส่วนน้อยมาก จากนั้นจึงจำเป็นต้องขายบ้านและที่ดินของคน และไคราลูกกว่าเพื่อใช้เป็นที่พักพิงหรือบ้าน ขณะที่พระเจ้าให้ยืมรายได้อย่างเสรีและเอื้อเฟื้อ เพื่อเผยแพร่งานความจริง และเพื่อช่วยในการพัฒนาความก้าวหน้าของศาสนา เหตุของพระเจ้า เมื่อข้าพเจ้าเห็นผู้เสียสละตนเองเหล่านี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าพวกเขาทนความขาดแคลนเพื่อประโยชน์ในอุดมการณ์นั้น ฉันเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนอยู่ข้างพวกเขา ซึ่งพวกเขาขึ้นไปแล้วพูดว่า: 'พวกท่านมีเงินในสวรรค์! พวกเจ้ามีเงินในสวรรค์ที่ไม่เก่า! จงอดทนจนถึงที่สุด แล้วบำเหน็จของพวกเจ้าจะยิ่งใหญ่'” -Ibid., p. 176.

4. คุณธรรมที่จำเป็นสำหรับวันนี้

ก. ในการพัฒนาอุปนิสัยของเรา เหตุใดความอดทนจึงสำคัญมาก? ยากอบ 5:7

“ชาวนาโรคอยผลอันล้ำค่าจากแผ่นดิน และอดทนรอมันนานจนกว่าเขาจะได้รับฝนดีและฝนปลาย” ยากอบ 5:7 ดังนั้นคริสเตียนจะต้องรอคอยด้วยความอดทนเพื่อให้พระวาระของพระเจ้าบังเกิดผลในชีวิตของเขา บ่อยครั้งเมื่อเราอธิษฐานขอพระพรหยาบของพระวิญญาณ พระเจ้าทรงทำงานเพื่อตอบคำอธิษฐานของเรา โดยวางเราให้อยู่ในสถานการณ์ที่จะพัฒนาผลเหล่านี้ แต่เราไม่เข้าใจพระประสงค์ของพระองค์ สงสัย และท้อแท้ใจ ทว่าไม่มีใครสามารถพัฒนาพระพรหยาบเหล่านี้ได้เว้นแต่โดยผ่านกระบวนการเติบโตและการคิดผล ส่วนของเราคือการรับพระวาระของพระเจ้าและยึดพระวาระไว้อย่างรวดเร็ว ขอมงานต่อการควบคุมพระวาระอย่างเต็มที่ และจุดประสงค์ของพระวาระในตัวเราจะบรรลุผลสำเร็จ

“ถ้าผู้หนึ่งรักเรา” พระคริสต์ตรัสว่า “เขาจะรักษาคำพูดของเรา และพระบิดาของเราจะทรงรักเขา และเราจะมาหาเขาและอาศัยอยู่กับพระองค์” ยอห์น 14:23 มนต์สะกดของจิตใจที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์จะอยู่เหนือเรา เพราะเรามีความสัมพันธ์ที่มีชีวิตกับแหล่งความเข้มแข็งอันยั่งยืน ในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของเรา เราจะถูกจับไปเป็นเชลยต่อพระเยซูคริสต์ เราจะไม่ดำเนินชีวิตแบบเห็นแก่ตัวอีกต่อไป แต่พระคริสต์จะทรงสถิตอยู่ในเรา อุปนิสัยของเขาส่งผลกระทบต่อชีวิตของเรา เราจะนำผลของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ออกมาดังนี้—“สามสิบบ้าง หกสิบบ้าง ร้อยบ้าง” —อุทาหรณ์สอนชีวิต น. 61

ข. เมื่อถูกล่อลวงให้หงุดหงิดหรือท้อแท้กับความชั่วร้ายที่เพิ่มขึ้นบนโลกใบนี้ เหตุใดความไว้วางใจจากคนไขจึงมีประโยชน์มาก? ยากอบ 5:8; ลูกา 21:19

“โลกกล้าที่จะละเมิดกฎของพระเจ้า เนื่องจากความอดกลั้นอันยาวนานของพระองค์ มนุษย์จึงเหยียบย่ำสิทธิอำนาจของพระองค์ พวกเขาได้เสริมกำลังกันและกันในการกดขี่และความโหดร้ายต่อมรดกของพระองค์ โดยกล่าวว่า ‘พระเจ้าทรงทราบได้อย่างไร? และมีความรู้ในองค์ผู้สูงสุดหรือ?’” สดุดี 73:11 แต่มีเส้นที่เกินกว่าที่พวกเขาไม่สามารถผ่านไปได้ ใกล้เคียงเวลาที่พวกเขาจะถึงขีดจำกัดที่กำหนดไว้แล้ว แม้แต่ในเวลานี้พวกเขาก็เกือบจะเกินขอบเขตแห่งความอดกลั้นของพระเจ้า ขอบเขตพระคุณของพระองค์ และความเมตตาของพระองค์แล้ว พระเจ้าจะทรงแทรกแซงเพื่อเชิดชูเกียรติของพระองค์เอง ปลดปล่อยประชากรของพระองค์ และระงับการบวมของความอธรรม—อ้างแล้ว หน้า 177, 178

5. ตัวอย่างเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเรา

ก. ในฐานะคริสตจักร เรามักมุ่งความสนใจไปที่สิ่งใดบ่งบอกไป—และเราควรคำนึงถึงสิ่งใดแทน? หนังสือเลวีนิติ 19:18; ยากอบ 5:9, 10

“อาเบล คริสเตียนคนแรกสุดของลูกๆ ของอาดัม เสียชีวิตด้วยการพลีชีพ เอโนคดำเนินกับพระเจ้า และโลกไม่รู้จักพระองค์ โนอาห์ถูกล้อเลียนว่าเป็นคนคลั่งไคล้และตื่นตระหนก ‘คนอื่นๆ เคยถูกทดลองด้วยการเยาะเย้ยและการเขียนตัวอย่างโหดร้าย โชแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องพันธะและการจำคุก ‘คนอื่นๆ ถูกทรมาน ไม่ยอมรับการปลดปล่อยเพื่อพวกเขาจะได้ฟื้นคืนชีวิตที่ดีขึ้น” ฮีบรู 11:36, 35

“ในทุกยุคทุกสมัยผู้ส่งสารที่พระเจ้าทรงเลือกสรรถูกสาปแช่งและข่มเหง แต่ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าก็แพร่กระจายออกไปผ่านความทุกข์ยากของพวกเขา สาวกของพระคริสต์ทุกคนจะต้องก้าวเข้าสู่ตำแหน่งและสานต่องานเดียวกัน โดยรู้ว่าศัตรูไม่สามารถทำอะไรต่อต้านความจริงได้ แต่เพื่อความจริง พระผู้เป็นเจ้าทรงหมายความว่าความจริงจะถูกนำมาอยู่เบื้องหน้าและกลายเป็นประเด็นของการตรวจสอบและการอภิปราย แม้จะผ่านการถูกกีดกัน จิตใจของประชาชนจะต้องปั่นป่วน ทุกความขัดแย้ง ทุกคำตำหนิ ทุกความพยายามเพื่อจำกัดเสรีภาพแห่งมโนธรรม เป็นวิธีของพระเจ้าในการปลุกจิตใจที่อาจหลับใหลได้

“มีผู้เห็นผลลัพท์นี้บ่อยแค่ไหนในประวัติศาสตร์ของผู้ส่งสารของพระเจ้า? เมื่อสตีเฟนผู้สูงศักดิ์และมีวาจาคมคายถูกขว้างด้วยก้อนหินจนตายตามคำขู่ของสภาซันเฮดริน ไม่มีการสูญเสียอุดมการณ์ของพระกิตติคุณ แสงสว่างจากสวรรค์ที่ถวายเป็นเกียรติแต่พระพักตร์ของพระองค์ ความกรุณาอันศักดิ์สิทธิ์ที่พ้นออกมาในคำอธิษฐานที่กำลังจะสิ้นพระชนม์ เป็นเหมือนลูกธนูอันแหลมคมแห่งความเชื่อมั่นต่อสมาชิกซันเฮดริสต์ผู้อื่นซึ่งยืนหยัดอยู่เคียงข้าง และเซาโลฟาริสีผู้ข่มเหง กลายเป็นภาชนะที่ได้รับเลือกให้รับพระนามของพระคริสต์ ต่อหน้าคนต่างชาติ กษัตริย์ และชนชาติอิสราเอล—“ข้อคิดจากภูเขาแห่งพระพร น. 33, 34

วันศุกร์

วันที่ 20 ธันวาคม

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. ข้าพเจ้าจำเป็นต้องทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับมูลค่าเงินของฉัน?
2. การทำทาสของพระคริสต์ในนั้นหมายถึงอะไร ยากอบ 5:1?
3. ข้าพเจ้าอาจมีความคิดในเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ทางการเงิน?
4. ท้ายที่สุดแล้ว ความอดทนที่จะกลายเป็นคุณธรรมในหมู่ประชากรของพระเจ้าจะเป็นอย่างไร?
5. ผู้พลีชีพที่ถูกข่มเหงตลอดประวัติศาสตร์ยังคงมุ่งความสนใจไปที่พวกเขาอย่างไร?

หยั่งยืนด้วยความเชื่อ

ข้อพระคัมภีร์ท่องจำ: “จงสารภาพความคิดทั้งหลายของพวกท่านต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเผื่อกัน และกัน เพื่อพวกท่านจะได้รับการรักษาให้หาย คำอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างแท้จริงอาจถึงของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากทำให้เกิดผล” (ยากอบ 5:16)

“การอธิษฐานด้วยความถ่อมใจและร้อนรนจะช่วยจิตวิญญาณให้พ้นจากความตาย และการสารภาพบาป และการขอโทษจะชอนบ่าปมมากมายไว้”—เดอะ รีวิวฟ์ และ เฮอรัลด์ 16 ธันวาคม 1902

แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม:

มหัศจรรย์แห่งการรักษา น. 225-233;

คำพยานสำหรับคริสตจักร เล่มที่ 3 น. 271-293

วันอาทิตย์

วันที่ 22 ธันวาคม

1. ความหวัง

ก. เพราะคุณธรรมใดที่โยบได้รับการยอมรับเป็นพิเศษ—และสิ่งนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับพระเจ้า? ยากอบ 5:11

“พระเจ้า” รอคอยด้วยความรักไม่ย่อท้อเพื่อฟังคำสารภาพของคนคือร้อนและขอรับการสำนึกผิดของพวกเรา เขาเฝ้าดูการตอบแทนความกตัญญูจากเรา ในขณะที่แม้เฝ้าดูรอยยิ้มแห่งการยอมรับจากลูกที่รักของพระองค์ก็จะทรงให้เราเข้าใจว่าพระทัยของพระองค์ปรารถนาเราอย่างจริงใจและอ่อนโยนเพียงใด พระองค์ทรงเชื่อเชิญให้เราทำการทดลองไปสู่ความเห็นอกเห็นใจของพระองค์ ความโศกเศร้าต่อความรักของพระองค์บาดแผลของเราไปสู่การรักษาของพระองค์ ความอ่อนแอของเราไปสู่ความเข้มแข็งของพระองค์ ความว่างเปล่าของเราสู่ความบริบูรณ์ของพระองค์ ไม่เคยมีใครคิดหวังที่มหาพระองค์ 'พวกเขาเพิ่งดูพระองค์แล้วก็เบิกบานขึ้น และใบหน้าของพวกเขาก็ไม่ละอายเลย'

“บรรดาผู้ที่แสวงหาพระผู้เป็นเจ้าอย่างลับๆ โดยบอกพระเจ้าถึงความต้องการของตนและขอความช่วยเหลือ จะไม่วิงวอนโดยเปล่าประโยชน์”—ข้อคิดจากกฎแห่งพระพร น. 84, 85

ข. ยากอบสะท้อนพระวจนะของพระคริสต์เกี่ยวกับความจริงอย่างไร? ยากอบ 5:12; มัทธิว 5:37

“ทุกสิ่งที่คริสเตียนทำควร ไปรุ่งใสดุดงแสงอาทิตย์”—อั้งแล้ว หน้า 68.

2. ความเชื่อ ปะทะ การสัจนิษฐาน

ก. หากต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคร้าย เราได้รับการสนับสนุนให้มาหาพระผู้ให้ชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร และทำไม? ยากอบ 5:13-15; สดุดี 103:1-3

“พระเจ้าทรงเต็มใจที่จะให้ผู้ป่วยหายจากโรคเช่นเดียวกับเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสถ้อยคำเหล่านี้ผ่านผู้แต่งเพลงสดุดี และพระคริสต์ทรงเป็นแพทย์ผู้เห็นอกเห็นใจคนเดียวกันกับที่พระองค์ทรงทำพันธกิจบนโลกนี้ ในพระองค์ก็มีารักษาสำหรับทุกโรค ฟืนฟุปลั่งให้กับความอ่อนแอทุกอย่าง สาวกของพระองค์ในเวลานี้จะต้องสวดภาวนาเพื่อคนป่วยเช่นเดียวกับที่ศิษย์โบราณเคยอธิษฐานไว้ และการฟื้นตัวจะตามมา เพราะ ‘คำอธิษฐานด้วยศรัทธาจะช่วยให้ผู้ป่วยรอด’ เรามีพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความมั่นใจในศรัทธาอันสงบ ซึ่งสามารถอ้างสิทธิ์ในพระสัญญาของพระเจ้าได้ พระสัญญาของพระเจ้าที่ว่า ‘พวกเขาจะวางมือบนคนป่วยแล้วพวกเขาจะหาย’ (มาระโก 16:18) เป็นสิ่งที่ไว้วางใจได้ในเวลานี้เช่นเดียวกับในสมัยของอัครสาวก—มหัศจรรย์แห่งการรักษา น. 226

ข. เราต้องคำนึงถึงความสมดุลใดเมื่อแสวงหาสุขภาพ? สดุดี 66:18

“เราไม่สมควรได้รับพระเมตตา [ของพระเจ้า] แต่เมื่อเราวางตัวแด่พระองค์ พระองค์ทรงรับเรา พระองค์จะทรงทำงานเพื่อและผ่านผู้ที่ติดตามพระองค์

“แต่เมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์เท่านั้นที่เราจะสามารถเรียกร้องการปฏิบัติตามคำสัญญาของพระองค์ได้ --- ถ้าเรายอมเชื่อฟังพระองค์เพียงบางส่วนและครึ่งใจ พระสัญญาของพระองค์จะไม่สำเร็จแก่เรา—อ้างแล้ว หน้า 227

“วิธีที่พระคริสต์ทรงทำงานคือสั่งสอนพระวจนะ และบรรเทาความทุกข์ทรมานด้วยการรักษาอย่างอัครอรรถ แต่ข้าพเจ้าได้รับคำสั่งว่าบัดนี้เราไม่สามารถทำงานเช่นนี้ได้ เพราะชาคนจะใช้อำนาจของมันโดยการทำปฏิหารย์ ผู้รับใช้ของพระเจ้าในทุกวันนี้ไม่สามารถทำงาน โดยการอัครอรรถได้ เพราะว่างานการรักษายาลอมๆ ซึ่งอ้างว่าเป็นพระเจ้าจะต้องเกิดขึ้น

“ด้วยเหตุผลนี้ พระเจ้าจึงทรงกำหนดวิธีที่ผู้คนของพระองค์จะดำเนินงานการรักษาทางกายร่วมกับการสอนพระวจนะ สถานพยาบาลจะต้องได้รับการจัดตั้งขึ้น และด้วยสถาบันเหล่านี้ จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งจะสานต่องานเผยแผ่ศาสนาทางการแพทย์อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ อิทธิพลในการดูแลจึงถูกโยนทิ้งไปทั่วผู้ที่มาที่สถานพยาบาลเพื่อรับการรักษา

“นี่คือข้อกำหนดที่พระเจ้าทรงทำเพื่องานเผยแผ่ศาสนาพระกิตติคุณให้ท่านเพื่อจิตวิญญาณมากมาย—

3. ความกล้าหาญสองประเภทที่แตกต่างกัน

ก. บอกลักษณะสำคัญของการรักษาที่ถูกรักษาอย่างน่าเศร้า ยากอบ 5:16.

“ช่างเข้าใจผิดเหลือเกินที่จินตนาการว่าการสารภาพบาปจะบั่นทอนศักดิ์ศรีของพวกเขา และลดอิทธิพลในหมู่เพื่อนมนุษย์ลง หลายคนยึดติดกับความคิดที่ผิดพลาดนี้ แม้จะมองเห็นความคิดของตน แต่กลับมองข้ามความคิดที่ตนทำกับผู้อื่น กลับทำให้ชีวิตของตนเองขมขื่น และปิดบังชีวิตผู้อื่น จะไม่ทำร้ายศักดิ์ศรีของคนที่จะสารภาพบาปของคุณ ออกไปจากศักดิ์ศรีอันจอมปลอมนี้ สัมถนบนศึลนและหลกสลาย แล้วพระคริสต์จะประทานศักดิ์ศรีที่แท้จริงและสวรรค์แก่คุณ อย่าให้ความจองหอง การภาคภูมิใจในตนเอง หรือความชอบธรรมในตนเองขัดขวางไม่ให้ใครสารภาพบาปของคุณ เพื่อเขาจะได้ทำตามพระสัญญา ‘ผู้ที่ปกปิดบาปของตนจะไม่เจริญ แต่ผู้ใดสารภาพและละทิ้งบาปจะได้รับเมตตา’ (สุภยิต 28:13) อย่าละเลยพระเจ้า และอย่าละเลยการสารภาพความคิดของคุณต่อพี่น้องของคุณ ‘จงสารภาพความคิดต่อกัน และอธิษฐานเผื่อกัน เพื่อว่าท่านทั้งหลายจะหายโรค’ (ยากอบ 5:16) มีบาปมากมายที่ไม่ได้รับการสารภาพเพื่อเผชิญหน้ากับคนบาปในวันแห่งการบัญชีขั้นสุดท้าย ดีกว่าที่จะเผชิญหน้ากับบาปของคุณตอนนี้ สารภาพบาปและกำจัดมันออกไป ในขณะที่เครื่องบูชาแด่ชีวิตวอนแทนคุณ อย่าพลาดที่จะเรียนรู้ว่าพระทัยของพระเจ้าในเรื่องนี้ สุภยิตจิตวิญญาณของคุณและความรอดของผู้อื่นขึ้นอยู่กับแนวทางที่คุณดำเนินในเรื่องนี้” —ชาวสารที่ได้คัดสรรไว้ หนังสือ 1 น. 326, 327

ข. เมื่อกังวลเรื่องการละทิ้งความเชื่อฝ่ายวิญญาณในประเทศของเขา เอลียาห์ทำอะไร และพระเจ้าทรงปกป้องเขาอย่างไร? 1 พงศ์ยัศรีย 17:1-3

“ด้วยความปวดร้าวแห่งจิตวิญญาณ [เอลียาห์] วังวอนพระผู้เป็นเจ้าให้จับกุมผู้คนที่เคยเป็นที่โปรดปรานในวิถีทางชั่วร้ายของพวกเขา เพื่อเขียนเขียนพวกเขาด้วยการพิพากษา หากจำเป็น เพื่อว่าพวกเขาจะถูกชักนำให้มองเห็นแสงสว่างที่แท้จริงของพวกเขาที่พวกเขาจากสวรรค์ไป เขาปรารถนาที่จะเห็นพวกเขากลับใจก่อนที่พวกเขาจะกระทำความชั่วถึงขนาดช่วยให้พระเจ้าทำลายพวกเขาอย่างสิ้นเชิง ---

“เอลียาห์ได้รับมอบหมายภารกิจในการส่งข้อความแห่งการพิพากษาของอาหับสวรรค์ - - - ที่พระราชวังพระองค์ไม่ทรงห้ามไม่ให้เข้า และไม่รอประกาศอย่างเป็นทางการ พระองค์ทรงสวมชุดหยาบซึ่งปกคิแล้ว ศาสดาพยากรณ์ในสมัยนั้นสวมใส่ ทรงเดินผ่านทหารรักษาพระองค์ไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็น และทรงยื่นต่อหน้ายัศรียที่ประหลาดใจอยู่ครู่หนึ่ง” —ผู้พยากรณ์และเหล่ายัศรีย น. 120, 121

4. เรียนรู้จากเอลิยาห์

- ก. เหตุใดคำอธิษฐานของเอลิยาห์ขอให้พระเจ้าปลุกชนชาติที่ละทิ้งความเชื่อของเขาให้เป็นตัวอย่างสำหรับเรา? ยากอบ **5:17**

“การอุทธรณ์ การกลับใจ และการดัดเตือนซ้ำๆ ไม่ได้ทำให้อิสราเอลกลับใจ ถึงเวลาที่พระเจ้าจะต้องคริสต์กับพวกเขาโดยการพิพากษา ทราบเทาที่ผู้มัสการพระบาอัลอ้างว่าสมบัติในสวรรค์ น้ำค้างและฝนไม่ได้มาจากพระยะโฮวา แต่มาจากพลังที่ครอบงำธรรมชาติ และโดยอาศัยพลังแห่งการสร้างสรรคฺ์ของดวงอาทิตย์ แผ่นดินโลกจึงอุดมสมบูรณ์และถูกสร้างขึ้น เพื่อให้เกิดผลอย่างสันหลาม คำสาปของพระเจ้าก็คือการประทับอย่างหนักบนแผ่นดินที่สกปรก ชนเผ่าที่ละทิ้งความเชื่อของอิสราเอลจะต้องแสดงให้เห็นความโง่เขลาของการไว้วางใจอำนาจของพระบาอัลเพื่อรับพรทางโลก จนกว่าพวกเขาจะหันกลับมาหาพระเจ้าด้วยการกลับใจ และยอมรับว่าพระองค์เป็นแหล่งที่มาของพระพรทั้งหมด จะไม่มีน้ำค้างหรือฝนตกลงมาบนแผ่นดิน”—ผู้พยากรณ์และเหล่ากษัตริย์ น. 120

- ข. หลังจากให้อิสราเอลกลับมายังรักภักดีต่อพระเจ้าอีกครั้ง คำอธิษฐานของเอลิยาห์เป็นตัวอย่างให้เราอีกครั้งอย่างไร? ยากอบ **5:18; 1 พงศกษัตริย์ 18:39-45**

“[เอลิยาห์] อธิษฐานอย่างจริงจังถึงหกครั้ง แต่ไม่มีสัญญาณว่าคำร้องของเขาได้รับอนุมัติ แต่ด้วยศรัทธาอันแรงกล้า เขาเร่งเร้าคำวิงวอนต่อบัลลังก์แห่งพระคุณ หากเขาให้ออกอยู่ในครั้งที่หก คำอธิษฐานของเขาก็คงไม่ได้รับคำตอบ แต่เขายังเพียรพยายามจนกว่าคำตอบจะมาถึง เรามีพระเจ้าที่หูไม่มีปิดคำวิงวอนของเรา และถ้าเราพิสูจน์พระวามะของพระองค์ พระองค์จะทรงให้เกิดริเดแก่ศรัทธาของเรา พระองค์ทรงต้องการให้ผลประโยชน์ของเราทั้งหมดเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของพระองค์ จากนั้นพระองค์จะทรงอวยพรเราอย่างปลอดภัย เพราะว่าเราจะไม่ยกย่องตนเองเมื่อได้รับพระพรแล้ว แต่จะถวายการสรรเสริญทั้งสิ้นแด่พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงตอบคำอธิษฐานของเราเสมอไปในครั้งแรกที่เราอ้อนวอนพระองค์ เพราะหากพระองค์ทรงทำเช่นนั้น เราอาจถือว่าเรามีสิทธิ์ได้รับพรและความโปรดปรานทั้งหมดที่พระองค์ประทานแก่เรา แทนที่จะค้นหาใจของเราเพื่อดูว่าเราได้รับความชั่วร้ายใดๆ หรือไม่ บาปใดๆ ก็ตามที่เรากล่องวาง เราควรประมาท และไม่ได้ตระหนักถึงการพึ่งพาพระองค์และความต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์

“เอลิยาห์ถ่อมตัวลงจนอยู่ในสภาพที่เขาไม่ยอมยกศักดิ์ศรีไว้กับตนเอง นี่เป็นเงื่อนไขที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสลับคำอธิษฐาน แล้วเราจะสรรเสริญพระองค์”—หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของเฮนรี่ เดย์ แอ็ดเวนติส เล่มที่ 2 น. 1034, 1035

5. ขยายความอ่อนโยนเหมือนพระคริสต์

ก. ท่ามกลางความคิดหวังที่ก้องทับถมอยู่กับเราโดยผู้ปกครองในโลกที่ล่มสลาย ยกอบปิดจดหมายถึงเรา ครั้งสุดท้ายอย่างไร? ยกอบ 5:19, 20

“อย่าให้คนทำผิดมีโอกาสอ้อแท้ อย่าทนทุกข์ทรมานแบบฟาริสีที่จะเข้ามาทำร้ายพี่น้องของคุณ อย่าให้คำเยาะเย้ยอันขมขื่นเกิดขึ้นในจิตใจหรือหัวใจ อย่าให้มีการดูถูกเหยียดหยามในน้ำเสียง หากคุณพูดคำพูดของตนเอง หากคุณมีทัศนคติที่ไม่แยแส หรือแสดงความสงสัยหรือไม่ไว้วางใจ นั่นอาจพิสูจน์ความพิสดารของจิตวิญญาณได้ เขาต้องการที่ชายที่มีความเห็นอกเห็นใจจากที่ชายเพื่อสัมผัสถึงหัวใจแห่งมนุษยชาติของเขา ให้เขาสัมผัสได้ถึงการจับมืออันแน่นแฟ้นของมือที่เห็นอกเห็นใจ และได้ยินเสียงกระซิบว่า เรามาอธิษฐานกันเถาะพระเจ้าจะมอบประสบการณ์อันยาวนานให้กับคุณทั้งคู่ การอธิษฐานรวมเราเข้าด้วยกันและกับพระเจ้า การอธิษฐานนำพระเยซูมาอยู่เคียงข้างเรา และประทานกำลังใจใหม่แก่จิตวิญญาณที่มีนงและสับสนเพื่อเอาชนะโลกเนื้อหนัง และมารร้าย คำอธิษฐานหั้นแหการ โจมตีของซาตาน

“เมื่อใครคนหนึ่งหันเหจากความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์มามองดูพระเยซู การเปลี่ยนแปลงอันศักดิ์สิทธิ์จะเกิดขึ้นในลักษณะนิสัย พระวิญญาณของพระคริสต์ที่ทำงานบนหัวใจสอดคล้องกับพระฉายาของพระองค์ ถ้าอย่างนั้น ขอให้เป็นการพยายามของคุณที่จะยกพระเยซูขึ้น ให้สายตาของจิตใจมุ่งไปที่ 'พระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับบาปของโลกไปเสีย' ยอห์น 1:29. และเมื่อคุณมีส่วนร่วมในงานนี้ จำไว้ว่า 'ผู้ที่เปลี่ยนคนบาปให้กลับใจจากความคิดพลาดแห่งทางของเขา จะช่วยจิตวิญญาณหนึ่งให้รอดจากความตาย และจะซ่อนบาปมากมายไว้' ยกอบ 5:20 ---

“ในการให้อภัยของพระเจ้า หัวใจของผู้ทำผิดถูกดึงดูให้เข้าใกล้หัวใจที่ยิ่งใหญ่แห่งความรักอันไม่มีที่สิ้นสุด กระแสน้ำแห่งความเมตตาของพระเจ้าไหลเข้าสู่จิตวิญญาณของคนบาป และจากเขาไปสู่จิตวิญญาณของผู้อื่น”—อุทาหรณ์สอนชีวิต น. 250, 251

คำถามทบทวนส่วนตัว

1. ในชีวิตของข้าพเจ้าได้เห็นความเมตตาอันสิ้นเหลือของพระเจ้าที่มีต่อฉันในช่วงเวลาใดบ้าง?
2. ข้าพเจ้าอาจมีความคิดจากการสันนิษฐานเกี่ยวกับสุขภาพของข้าพเจ้าในทางใดบ้าง?
3. คำอธิษฐานของเอลียาห์เพื่อชนชาติของเขาได้รับคำตอบอย่างไร?
4. เหตุใดเอลียาห์จึงต้องอธิษฐานหลายครั้งเพื่อให้ฝนกลับมา?

5. ข้าพเจ้าควรมีทัศนคติที่เห็นอกเห็นใจมากกว่าใคร และเพราะเหตุใด?

ปกหลัง

เครื่องบูชาวันสะบาโตแรก

5 ตุลาคม

สำหรับโบสถ์ในเมืองรีดคิง รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

(คู่มือ 4)

2 พฤศจิกายน

สำหรับภาควิชาวรรณกรรมการประชุมใหญ่สามัญ

(คู่มือ 25)

7 ธันวาคม

สำหรับสำนักงานใหญ่สหภาพโคลอมเบีย

(คู่มือ 51)